
ไมเลิกฉุกเฉินดูแผนสธ.กอน

หนา...2หนา...2

‘เจมส’ คัมแบ็ก โทรโขงรัฐบาล
ลุนรองโฆษกฯ เสริมทัพใหแกรง
‘เจมส’ คัมแบ็ก โทรโขงรัฐบาล
ลุนรองโฆษกฯ เสริมทัพใหแกรง

คลุมฮิญาบ30คนปวนใต!

หวังตอรองเจรจาสันติสุข

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนใหม ไดรับ

มอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนผูแทนนํากระเชาผลไมเขาเยี่ยมพระครูบา

บุญชุม ญาณสัวโร ซึ่งไดเขารักษาตัวในโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผานมา หลังอาพาธจากโรค

มาลาเรียขึ้นสมอง

             
|

ทําเนียบฯ • เช็กกลองวงจรปดพบคนราย

ปวนใตแตงตัวเปนผูหญิงคลุมฮิญาบรวม 

30 คน คาดฝมือกลุมเยาวชนรุนใหมผาน

การฝกแสดงฝมือโชวแกนนําบีอารเอ็น ดาน 

“เลขาฯ สมช.” คาดเปนเทคนิคกดดันหวัง

กดดันเจรจาสันติสุข 

เม� อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 พล.อ. 

สุพจน มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่น 

คงแหงชาติ (สมช.) กลาวถึงเหตุลอบวาง

ระเบิดในจังหวัดชายแดนภาคใตวา เม� อวัน

ที่ 17 ส.ค.ที่ผานมา ไดประชุมหน�วยขาวใน

พื้นที่เปนการเรงดวน เพ� อรับฟงปญหาและ

มอบแนวทางตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

สั่งการ โดยกองอํานวยการรักษาความมั่น 

คงภายใน ภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4                                       

สน.) ชี้แจงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น นายกฯ 

สั่งการใหยกระดับมาตรการปองกันไมใหมี                                                

เหตุการณเกิดขึ้นอีก ไมใหมีความเสียหาย                                                           

ตอประชาชนทุกกลุม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. รับไป

ดําเนินการ 

พล.อ.สุพจนกลาววา ขั้นตอนตอไป

คือการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกอเหตุราย

เพ่ือนํามาดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวด 

เร็ว มีความยุติธรรม และเปนไปตามข้ันตอน                                                    

ไทยโพสต • มติผูตรวจการแผนดินปดตก                      

คํารองวาระ 8 ปนายกฯ เหตุไมอยูในอํานาจ

พิจารณา “สภา” เรงตรวจรายช� อฝายคาน 

กอนสงศาล รธน.ตีความปมรอน “อนุชา” 

ม่ันใจไมเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทํา “บ๊ิกตู” 

พนตําแหน�ง “เพ� อไทย” วอนศาลวินิจฉัย

กอน 24 ส.ค. หวั่นทําสังคมแตกแยกเกิด

ความขัดแยง “กาวไกล” จี้ประยุทธลาออก

ดีกวายุบสภา “ชมรมแพทยชนบท” ปลุก

กระแส 8 ปแลวพอเถอะนะ “คณะหลอม

รวมประชาชน” ลากยาว 4 วัน 21-24 ส.ค. 

เปดเวทีลานคนเมืองกดดัน

มีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองประ                                                               

เด็นวาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 

8 ป ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม (รมว.กลาโหม) ที่หลายฝายตองการ

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีดังกลาว โดยเม� อ 

วันที่ 18 ส.ค.65 มีรายงานวา ในการประ 

ชุมผูตรวจการแผนดิน ชวงเย็นวันท่ี 17 ส.ค.                                                                        

ท่ีผานมา ท่ีประชุมมีมติใหยุติเร� องกรณีนาย                                                                  

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค 

การพิทักษรัฐธรรมนูญไทย ขอใหพิจารณา

และมีความเห็นสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ปญหาวาระการดํารงตําแหน�ง 8 ปของ 

พล.อ.ประยุทธ หลังพิจารณาแลวเห็นวา

คํารองดังกลาวไมใชการขอใหพิจารณาวา

บทบัญญัติของกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามที่พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวย

ผูตรวจการแผนดิน 2560 มาตรา 23 (1) 

กําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจสง

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตเปนเร� องของ

คุณสมบัติการดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ให 

กกต.หรือ ส.ส.จํานวน 1 ใน 10 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู เขาช� อย� นตอศาล

รัฐธรรมนูญเพ� อวินิจฉัยได จึงเปนเร� องท่ีอยู                                                         

ในอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสระอ� น ท่ี พ.ร.ป. 

วาดวยผูตรวจการแผนดินมาตรา 37 (4) 

กําหนดหามไมใหผูตรวจการแผนดินรับไว

พิจารณา โดยขณะนี้ผูตรวจการแผนดินอยู

ระหวางการจัดทําคําวินิจฉัยและมีหนังสือ

แจงผูรอง

ขณะที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ ที่ปรึก                                                 

ษาประธานสภาผูแทนราษฎร กลาวถึงความ                                                                 

คืบหน้ากรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพ� อให                                                      

สงศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระการดํารง                                                          

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป

ไทยโพสต • “ธนกร” ย� นหนังสือลาออก

ตําแหน�งโฆษกรัฐบาล “อนุชา” คัมแบ็กอีก                                                    

รอบ จับตาเสริม “ทิพานัน” นั่งรองโฆษกฯ 

“อนุทิน” มอง 6-7 เดือนเตรียมตัวเลือก

ตั้งกําลังดี ไมหวั่น พท.เปดตัวผูสมัคร ส.ส. 

อีสาน ฟุงแนวโนม ภท.ไดเพิ่มโชคดีคนแห                               

รวมทัพ สภาผานราง พ.ร.บ.งบฯ 66 ถึง

มาตรา 11 ก.ทองเที่ยวฯ       

เม� อวันที่ 18 สิงหาคม นายธนกร                                          

วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา ไดย� นหนังสือลาออก

จากตําแหน�งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรีแลวเม� อชวงเย็นของวันที่ 17 สิงหาคม 

2565 ถือเปนการยุติบทบาทโฆษกประจํา

สํานักนายกฯ อยางเปนทางการ ขอขอบคุณ

ส� อมวลชนทุกทานจากใจจริง ที่ใหการสนับ 

สนุนการทํางานของตนในฐานะโฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรีดวยดีย่ิงมาโดยตลอด                        

ความรวมมือและแรงสนับสนุนของทุกทาน 

เปนกําลังใจทําใหตนสามารถขับเคล� อนงาน

ประชาสัมพันธ ผลงาน ภารกิจของนายก

รัฐมนตรี ตลอดในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 

ประสบความสําเร็จไดอยางราบร� น แมจาก

น้ีตนจะตองเปล่ียนบทบาทในการทํางานเพ� อ                 

รับใชพ่ีนองประชาชน แตก็ยังยินดีและพรอม

ประสานกับพี่นองส� อมวลชนทุกทาน เพ� อ

ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเชนเดิม

นายธนกรระบุดวยวา แมจะตองไป

ทําหนาที่ ส.ส.แลว แตก็จะพยายามมาทํา

เนียบฯ บาง เพราะนายกรัฐมนตรีไดบอกวา

ใหตนมาทําเนียบฯ ไดตลอดเวลา ซึ่งอาจจะ

มารับนายกฯ ในวันประชุม ครม.บาง และ

การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก็จะพยายาม

เดินทางไปดวยทุกที่ เพ� อคอยประสานกับ 

ส.ส.ในพื้นที่

สําหรับการลาออก

ไทยโพสต • สธ.ชง ศบค.ชุดใหญ ลด

สถานะโควิดเปนโรคติดตอเฝาระวัง 1 ต.ค.                                                                  

ยังไมเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขอดูแผนสาธารณ 

สุขกอน สวนยุบ ศบค. ขึ้นอยูกับสถานการณ 

พรอมยกระดับกระจายยาใหดีขึ้น อาจไปสู

รานยาชั้น 1 ชี้เปดผับถึงตี 4 ไมใชอํานาจ 

ศบค. แตหวงอาจทําโรคแพรระบาด

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 18 สิงหา 

คม เวลา 09.00 น. พล.อ.สุพจน มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 

ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการศูนย

บริหารสถานการณ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 

กลาวถึงการประชุมศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ  ศบค. ในวันที่ 19 ส.ค.นี้วา จะ

มีเร� องสําคัญที่คณะกรรมการโรคติดตอแหง

ชาติ และ รมว.สาธารณสุขไดหารือและ

กําหนดกรอบแนวทางไว คือการปรับโควิด

ไปเปนโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ซึ่งมีแผน

งานที่ชัดเจน และตรงนี้

ไทยโพสต • ดีเดย! 19 ส.ค.นี้ “คลัง” นัด 

ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 วัน

แรก จํานวน 26.5 ลานสิทธิ กอนกดปุม

เริ่มใชจาย 1 ก.ย.-31 ต.ค.2565 พรอมแจง                                                    

รานคาทยอยเขารวมแลว 1.88 แสนราย 

รัฐบาลหวังใหการฟนตัวของเศรษฐกิจดําเนิน

ไปอยางตอเน� องและทั่วถึง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 18 สิงหาคม  

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ตามที่คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ไดอนุมัติโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 เพ� อเปนโครงการที่ชวยแบง                                                         

เบาภาระและเหลือรักษากําลังซื้อของ

ประชาชนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                                              

โหม ตั้งแตวันที่ 19 ส.ค.เปนตนไป กระ 

ทรวงการคลังจะเปดใหประชาชนลงทะเบียน 

ยืนยันการรับสิทธิเพ� อเขารวมโครงการ นายก

รัฐมนตรีตองการใหการฟนตัวของเศรษฐกิจ

ดําเนินไปอยางตอเน� องและทั่วถึง เน� องจาก

เปนโครงการที่ ไดบรรเทาภาระคาใชจายให

ประชาชนในชวงที่ราคาสินคาสูงขึ้น และ

เปนการชวยเหลือผูประกอบการรายยอย

ทุกระดับ ซึ่งจากงบประมาณตามโครงการ 

2.12 หม� นลานบาท คาดวาจะสรางเงินหมุน 

เวียนในเศรษฐกิจในชวงทายของปได 4.24 

หม� นลานบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานัก                                                  

งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปดเผยวา โครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จะมีการเปดลงทะเบียน

สําหรับประชาชนทั่วไปวันแรกในวันศุกรที่ 

19 ส.ค.2565 จนกวาจะครบจํานวน

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 15อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9410

อิสรภาพแหงความคิด

คลังดีเดย19สค.

คนละครึ่งเฟส5

รานคาแหรวม

11

14

6หนา...

หนา...

หนา...

คิสซิงเจอร (99) เตือนมะกัน

อยูปากเหวสงคราม

กับจีนและรัสเซีย

สุดใจหาย! 

สิ้น ‘สมบัติ เมทะนี’

ออมสินโชว

ปลอยกูสูโควิด

อานตอหนา 16

อนุชาคัมแบ็กโฆษก

ภท.ฟุง!ไดส.ส.เพ่ิม

แพทยชนบท-นักวิชาการ-คณะหลอมรวมจ้ี8ปพอเถอะ

ปลุกม็อบกดดันศาล
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รอคำ�ตัดสิน

ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

งคงมคีว�มเคลื่อนไหวและคว�มเหน็จ�กฝ�่ยต�่งๆ 

กรณปีมปญัห�ขอ้กฎหม�ยต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� 

158 เรื่องว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี 

แม้ฝ่�ยค้�นจะเข้�ชื่อส่งคำ�ร้องถึงประธ�นสภ�ฯ เพื่อให้ส่ง

ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ต�ม โดยคว�มคืบหน้�เรื่องนี้

พบว่� เมื่อวันที่ 18 สิงห�คม นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ให้สัมภ�ษณ์กรณีที่พรรคฝ่�ยค้�น

ยื่นน�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�ฯ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. เพื่อ

ส่งศ�ลรัฐธรรมนูญตีคว�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก

รัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่� ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�ร

ตรวจสอบร�ยชื่อที่พรรคร่วมฝ่�ยค้�นลงชื่อกันม�ว่�ถูกต้อง

หรือไม่ โดยจะดำ�เนินก�รให้เร็วที่สุด ห�กเสร็จเรียบร้อยและ

ส่งไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเมื่อใดจะแจ้งให้ทร�บอีกครั้ง

อยา่งไรกต็าม ระหวา่งนีฝ้า่ยตา่งๆ กย็งัคงออกมาใหค้วาม

เห็นถึงเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เช่น นางสดศรี สัตยธรรม 

อดีตกรรมการการเลือกตั้งและอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน

ศาลฎีกา กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า รัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่า

หมายถงึอะไร ซึง่ตนเหน็วา่ทกุอยา่งตอ้งเปน็ไปตามรฐัธรรมนญู

ป ี2560 ทีม่บีทบญัญตัใินมาตรา 158 วรรคสี ่ทีว่า่ดำารงตำาแหนง่

ไมเ่กนิ 8 ป ีสว่นคำาวา่ 8 ปนีบัตัง้แตเ่มื่อไหรน่ัน้กต็อ้งเปน็ไปตาม

รัฐธรรมนูญ 2560 จะไปนำาเอารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 

มาใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ตาม

รัฐธรรมนูญ 2557 จะนำามาใช้เมื่อปีรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้

นางสดศรีกล่าวอีกว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 

264 ไม่ได้ระบุว่าให้นำารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 มาใช้ด้วย 

ดังนั้นอายุการดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องเริ่ม

ต้นนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 คือวันที่ 6 เม.ย.

2560 ซึ่งจะครบ 8 ปี ในวันที่ 5 เม.ย.2568 ดังนั้นก็คงเป็น

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย และคงมองในประเด็นเรื่อง

บทเฉพาะกาลมาตรา 264 ว่าให้นำารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

2557 มาใช้ในเรื่องการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ด้วยหรือไม่

ส่วนนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าว

เช่นกันว่า มีหลายความเห็นที่มองแตกต่างกัน แต่สุดท้ายต้อง

จบทีค่ำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู แตส่ว่นตวัขอมองความตาม

รัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งหาก

จะตคีวามนอกเหนอืจากนีค้งเปน็ไปไดย้าก จะทำาใหส้งัคมสบัสน 

และตอ่ไปคงทำาใหก้ฎหมายมปีญัหาทัง้หมด เชื่อมัน่วา่จะไมเ่กดิ

อบุตัเิหตทุางการเมอืงหรอืทำาให ้พล.อ.ประยทุธพ์น้จากตำาแหนง่

ด้าน พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติ

การพเิศษ ศนูยร์กัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิโพสตเ์ฟซบุก๊เรื่อง

นี้มีใจความสำาคัญว่า “ตอนลุงตู่เป็นนายกฯ ครั้งแรก (9 มิถุนา 

62) หลังการรัฐประหารนั้น ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตาม 

ม.159 อย่างแน่นอน เพราะ “เป็นนายกฯ โดยไม่ได้รับการ

แต่งตั้งจากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่พรรคการเมืองเสนอมา ดัง

นั้นถ้าดูตามตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 และ 159 

แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า ลุงตู่เพิ่งจะเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันนี้ ได้ประมาณ 3 ปีกับ 3 เดือนเท่านั้น อนึ่งใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสุดท้าย ได้ระบุไว้ว่า “รัฐสภา 

ครม. ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุขของ

ประชาชนโดยรวม“

อย่�งไรก็ต�มท้�ยสุด เรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันว่� ศ�ลรัฐ 

ธรรมนูญจะมีผลคำ�วินิจฉัยคำ�ร้องคดีนี้ออกม�อย่�งไร และที่

สำ�คญัเมื่อผลคำ�ตดัสนิออกม� ทกุฝ�่ยตอ้งยอมรบัคำ�วนิจิฉยัดงั

กล่�ว ขณะเดียวกัน ศ�ลก็ควรต้องมีคำ�อธิบ�ยถึงผลคำ�ตัดสิน

ที่ออกม�ด้วยจะดีม�กเพื่อทำ�ให้สังคมสิ้นคว�มกังข�. 

ยั

น�ยอนุช� น�ค�ศัย

รมต.ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

“พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้มีการพูดถึงการเตรียม

ความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เพราะคิดแบบตรง

ไปตรงมา ศาลตัดสินว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น แต่เชื่อมั่นว่าจะ

ไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา พ้นจากตำาแหน่ง”.

ลัง น.ส.วทันย� บุนน�ค หรือ ม�ด�มเดียร์ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลาออกจากการเป็น ส.ส. 

ส่งผลให้ น�ยธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี ได้เลื่อนขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 

โดยล่าสุดนายธนกรได้ยื่นหนังสื่อลาออกจากตำาแหน่งโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ อย่างเป็นทางการ 

ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แล้วเมื่อช่วง

เย็นวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมแจ้ง

สื่อมวลชนถึงการยุติบทบาทการเป็นโฆษก

ด้วยว่า

“เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รัก ผม

ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำาแหน่งโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อช่วง

เย็นของเมื่อวาน (17 สิงหาคม 2565) 

ถือเป็นการยุติบทบาทโฆษกประจำาสำานัก  

นายกฯ อย่างเป็นทางการนะครับ

ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน

จากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนการทำางาน

ของผม ในฐานะโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีด้วยดียิ่งมาโดยตลอด ความร่วม

มือและแรงสนับสนุนของทุกท่านเป็น

กำาลังใจ ทำาให้ผมสามารถขับเคลื่อนงาน

ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ภารกิจของท่าน

นายกรัฐมนตรี ตลอดในระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมา ประสบความสำาเร็จได้อย่างราบ

รื่น   

แม้จากนี้ผมจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการทำางานเพื่อรับใช้พี่น้อง

ประชาชน แต่ก็ยังยินดีและพร้อมประสานกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรี

และรัฐบาลเช่นเดิมครับ”

ขณะที่ช่วงเช้าวันที่ 18 ส.ค. นายธนกรได้เข้าพบ 

พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อกราบลาอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุด้วยว่า “แม้

จะต้องไปทำาหน้าที่ ส.ส.แล้ว แต่ก็จะพยายามมาทำาเนียบรัฐบาลบ้าง 

เพราะนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าให้ตนมาทำาเนียบได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจ

จะมารับนายกฯ ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) บ้าง และการ

ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก็จะพยายามเดินทางไปด้วยทุกที่ เพื่อคอย

ประสานกับ ส.ส.ในพื้นที่”

สำาหรับทีมโฆษกรัฐบาล ภายหลังจากนายธนกรลาออกจาก

ตำาแหน่ง จะเหลือเพียง 2 รองโฆษก คือ น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก และ 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ส่วน

ผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่แทนนายธนกร มีรายงาน

ว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความเหมาะ

สม สามารถตอบโต้ทางการเมืองได้ และยังมีงานสำาคัญในช่วงปลายปี 

2565 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกอีกด้วย 

และสำาหรับรายชื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกรับตำาแหน่งโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ เบื้องต้นที่มีรายชื่ออยู่ในตะกร้าให้ พล.อ.ประยุทธ์

ตัดสินใจ ได้แก่ “เจมส์” -น�ยอนุช� บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และอดีตโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี

ประสบการณ์ทำางานในทีมโทรโข่ง ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านการต่าง

ประเทศ สามารถนำาทีมทำางานในช่วงการประชุมเอเปกได้ 

นอกจากนี้ยังมีชื่อ “จั้ม”-น�ยสกลธี ภัททิยกุล อดีตผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2565 ที่ถือว่ามีโปรไฟล์ดี

พอสมควร และยังเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ก่อน

ลาออกในปี พ.ศ.2565 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ในนามผู้สมัครอิสระ 

ขณะเดียวกันยังมีชื่อ “แรมโบ้”-น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ อดีต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ที่เป็นคนใกล้ชิดเคยทำางาน

คลุกคลีกับ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถตอบโต้ทางการเมืองได้ดี 

และชื่อสุดท้ายที่ติดโผคือ น�ยวรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปัจจุบันเป็นทีมด้านการ

สื่อสารของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

นอกจากนี้อาจมีการปรับทัพ เสริม

ทีมโฆษกรัฐบาลให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีก โดย

มีชื่อ อ้น-น.ส.ทิพ�นัน ศิริชนะ ประจำา

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีต

รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

จะมาเป็นรองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

อีก 1 คน เพื่อมาช่วยชี้แจงทางการเมือง 

เนื่องจากที่ผ่านมา น.ส.ทิพานันสามารถ

ตอบโต้ฝ่ายค้าน เสมือนเป็นทีมองครักษ์

ปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ในหลายๆ ประเด็น

ได้เป็นอย่างดี  

ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่งสำานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 204/2565 มอบหมายให้ 

น�ยอนุช� บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง 

ตำาแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ก็เพื่อรองรับการประชุมเอเปก

นั่นเอง ส่วนรองโฆษกคาดว่าจะเป็น อ้น-

ทิพ�นัน 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จนถึงปัจจุบันมีมาแล้ว

รวม 5 คน ประกอบด้วย นพ.ยงยุทธ มัยล�ภ ดำารงตำาแหน่งโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557-14 พ.ค.2558 ถัดมาคือ 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำารงตำาแหน่ง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2558-26 ต.ค.2561 

น�งนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงแรงงาน ดำารงตำาแหน่งเมื่อ 30 ก.ค.2562-29 ก.ค.

2563 น�ยอนุช� บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำารง

ตำาแหน่งเมื่อ 18 ส.ค.2563-24 ส.ค.2564 และ น�ยธนกร วัง

บุญคงชนะ เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564-17 ส.ค.

2565 ก่อนลาออกเพื่อไปรับตำาแหน่ง ส.ส.ตามความฝัน 

ต้องจับตา น�ยอนุช� บูรพชัยศรี จะเป็นโฆษกรัฐบาลคน

สุดท้ายของ รัฐบ�ลลุงตู่ หรือไม่ เพราะต้นปี 2566  ก็จะมีการเลือก

ตั้งใหม่แล้ว.

‘เจมส์’ คัมแบ็ก โทรโข่งรัฐบาล

ลุ้นรองโฆษกฯ เสริมทัพให้แกร่ง

คลุมฮิญ�บ

จากนั้นต้องปรับระบบการทำางานใน

เรื่องความมั่นคง ทั้งการพูดคุยเพื่อ

สันติสุข มาตรการรักษาความสงบ 

และเดินหน้าทำาความเข้าใจ เพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มาก

ขึ้น โดยรัฐบาลพยายามทำาและมีความ

คืบหน้า คือพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ไปถึงระดับรากหญ้า 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ สำาหรับ

เบาะแสเกี่ยวกับการก่อเหตุนั้น มีการ

รายงานข่าวอยู่แล้ว โดยการก่อเหตุ

ครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้ก่อเหตุ แต่น่า

จะเป็นกลุ่มเดิมที่ดำาเนินการ 

เมื่อถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมือง 

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า การเมืองในมิติ

ของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ คือความต้องการในบริบทที่เกี่ยวกับ

การเมือง ซึ่งจะดำาเนินการคู่ขนานกับ

การใช้กำาลังด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

เพื่อก่อเหตุรุนแรง จึงมีหลายปัจจัยที่

ต้องนำามาพิจารณา โดย กอ.รมน.ภาค 

4 ส่วนหน้า และตำารวจ อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ จึงขอให้รอฟังความชัดเจน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดจึงมีการ

ก่อเหตุในช่วงปลายปี ลักษณะเหมือน

เป็นวงรอบ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เป็น

จังหวะของเหตุการณ์ หากติดตาม

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ รวมทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่

มีความคืบหน้าและพูดคุยกันบ่อย 

ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น ดัง

นั้นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนในปัญหาก็จะมี

ความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็น

เทคนิคที่ต้องพยายามตอบสนอง ใน

ขณะที่ ไทยต้องการให้ภาคใต้เป็นพื้นที่

สงบสุข อยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุ

วัฒนธรรม เศรษฐกิจดี ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา นาย

ภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ

ได้พยายามสร้างการรับรู้ ให้พี่น้อง

ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ในด้านการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชน

ในพื้นที่ ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้น

ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สำาหรับด้านคดี มี

รายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนระบุ

ว่าขณะนี้ ได้ เข้าไปติดตามสืบสวน

พยานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะพนักงาน

เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้รับความเสียหาย

เพียงเล็กน้อย สามารถดูภาพจากกล้อง

วงจรปิดถึงพฤติกรรมและกลุ่มคนร้าย

ได้อย่างชัดเจน การก่อเหตุในแต่ละจุด

คนร้ายแต่งตัวเป็นผู้หญิงคลุมฮิญาบ

ประมาณ 6-7 คน รวมแล้ว 20-30 คน 

น่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่าน

การฝึกใหม่ เนื่องจากระเบิดที่คนร้าย

ใช้ไม่มีสะเก็ดระเบิด แค่เพียงให้เกิดไฟ

ไหม้เท่านั้น

รายงานของหน่วยความมั่นคง                                                        

การก่อเหตุครั้งนี้ กลุ่มคนร้ายในพื้น                                                        

ที่ จ.ปัตตานี ได้มีการแบ่งเป็น 3 โซน                                                                 

ในการก่อเหตุ ซึ่งคืนเกิดเหตุนั้นพื้นที่                                                                    

จ.ปัตตานี มีการก่อเหตุ 3 จุด แต่เกิด                                                                      

เหตุเพียง 2 จุด คือ 1.ปั๊มน้ำามันบางจาก                                                                                   

อ.หนองจิก 2.มินิบิ๊กซีถูกคนร้ายวาง 

เพลิง และ 3.ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำามัน 

ปตท. แต่ ไม่ระเบิด จนท.เก็บกู้ ไว้

ได้ คนร้ายที่ก่อเหตุมีทั้งชุดเก่า และ

ชุดใหม่ที่ เป็นแนวร่วมในพื้นที่  มุ่ ง

หวังแสดงศักยภาพให้แกนนำาระดับ

สูงของกลุ่ม BRN เห็นผลงาน จึงได้

ก่อเหตุทำาลายฐานเศรษฐกิจเพื่อลด

ความน่าเชื่อถือของนักลงทุนที่จะเข้า

มาลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงได้

ระดมกำาลังทำาลายทรัพย์สินที่เป็นเชิง

สัญลักษณ์ด้านธุรกิจในพื้นที่ 

นอกจากนั้น ยังต้องการจะสื่อ

ว่าฝ่ายรัฐไทยไม่ยอมให้การเจรจา

สันติภาพมีความก้าวหน้าอย่างราบ

รื่น โดยเฉพาะ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ 

เป็นหัวหน้าคณะ ไม่ยอมทำาตามข้อ

เสนอหรือข้อเรียกร้องของคณะเจรจา

สันติภาพของ BRN ว่าด้วยเรื่องให้

ทางฝ่ายไทยลงชื่อรับรองในเอกสาร

กรอบข้อตกลง TOR ที่จะนำาไปสู่ในขั้น

ปฏิบัติทุกฉบับ และไม่ยอมให้สถานะ

มีหลักประกันชอบธรรมด้วยกฎหมาย

แก่คณะของผู้แทน BRN ที่อยู่ในต่าง

ประเทศ และมีความประสงค์จะกลับ

เข้ามาในพื้นที่ เพื่อดำาเนินกิจกรรม

ทางการเมือง เปิดเวทีสาธารณะหารือ

กับประชาชน

ท่ีโรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมืองฯ 

จ.ปัตตานี คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คพส.) นำา

โดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้า

คณะพูดคุยสันติสุข, พล.ต.ธิรา แดหวา 

แม่ทัพน้อยที่  4 เปิดประชุมคณะ

ประสานงานระดับพื้นที่อีกครั้ง โดย

มีกลุ่มผู้ประสานงานทั้ง 8 กลุ่มเข้า

ร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ พล.อ.วัลลภ

ให้สัมภาษณ์ว่า อันดับแรกจะต้อง

รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจน นำาผู้ก่อ

เหตุมาดำาเนินคดีในที่สุด อย่างไรก็ตาม

ไม่ว่ากลุ่มไหนที่ก่อเหตุความรุนแรง ส่ง

ผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะมีด้าน

สังคม  เศรษฐกิจ ตนก็ขอประณาม

การก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งการก่อเหตุ

อย่างนี้ ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มเด็กและ

สตรี ก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ สำาหรับ

การพูดคุยสันติสุขก็เป็นข้อเสนอของ

รัฐบาลเพื่อหาแนวทางสันติวิธี ซึ่งทุก

ฝ่ายก็ยอมรับ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็

ทำาให้ประชาชนลดความเชื่อมั่น แต่ยัง

คงคาดหวังในการพูดคุยสันติสุขต่อไป

พล.อ.วัลลภกล่าวอีกว่า หลายๆ

องค์กรก็ยังพยายามใช้แนวทางความ

รุนแรงอยู่ ซึ่งเราให้ปรับเปลี่ยนการ

ใช้ความรุนแรงมาใช้แนวทางสันติ 

แต่ถ้าใช้ความรุนแรงก็ได้รับผลกระ

ทบเป็นวงกว้าง และประชาชนก็ออก

มาประณามและต่อต้านการใช้ความ

รุนแรง ทุกฝ่ายก็ยืนยันมุ่งมั่นในการพูด

คุยหาทางออกร่วมกันได้  ที่ผ่านมาเรา

ก็พยายามพูดคุย แต่สิ่งที่เราต้องการ

คือการลดความรุนแรง เราจะพยายาม

ถึงจุดนั้นให้ได้ ส่วนในครั้งที่ 6 ที่จะ

มีการพูดคุยสันติสุข ก็จะเป็นการร่วม

มือทั้ง 2 ฝ่าย จะทำาให้มีประสิทธิภาพ

ควบคุมความรุนแรง.

ไม่เลิกฉุกเฉิน

ถือเป็นอำานาจคณะกรรมการโรคติดต่อ

กำาหนดไว้เลย แต่เนื่องจากที่ผ่านมา

การแก้ปัญหาโควิดมี ศบค.และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอยู่ ดังนั้น

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะนำาเรื่อง

นี้มาแจ้งให้ที่ประชุม ศบค.ทราบ เผื่อ

จะมีข้อสังเกตและข้อแนะนำาเพิ่มเติม

ก่อนดำาเนินการต่อไป

นอกจากนี้ จะมีการดูถึงสถาน 

การณ์ภาพรวมการติดเชื้อโควิดของ

ทั้งโลก ภูมิภาคและประเทศไทย และ

นายกฯ จะรับทราบถึงสถานการณ์

ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ตัวเลข

ต่างๆ ที่ โตขึ้น ข้อกำาจัดต่างๆ ที่จะ

ให้ผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมและ

แก้ไข รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการเปิด

ด่านชายแดนที่เปิดมาเดือนกว่าๆ เป็น

อย่างไร ติดขัดตรงไหน มีอะไรต้อง

ปรับปรุง หรือจะเสริมตรงไหนให้การ

เดินทางเข้าประเทศเป็นไปโดยสะดวก 

และให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้านี้ อีก

เรื่องที่สำาคัญคือ แผนการกระจายยา 

จะมีการยกระดับให้ดีขึ้น โดยขณะนี้

ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก

เวชกรรม ต่อไปอาจมีการพิจารณา

ถึงร้านยาชั้น 1 ที่จะสามารถกระจาย

ยาโควิดให้กับประชาชนได้ภายใต้การ

กำากับของแพทย์ จะมีการพัฒนาให้ดี

ขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อถามว่า จะประสานให้เป็น

โรคประจำาถิ่นได้เลยหรือไม่ พล.อ.สุ

พจน์ กล่าวว่า ใช่ จะดูว่าอาจจะ

กำาหนดเวลาไว้ และยังมีเวลาที่จะ

ประเมินสถานการณ์  ถ้าใกล้เวลาแล้ว

เกิดมีสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

สธ.จะเป็นผู้พิจารณา จะปรับอย่างไร

ก็ว่าไปตามนั้น แต่ในแผนนี้มีความ

สำาคัญ จะต้องเตรียมและพูดกันก่อน 

โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดใหญ่ 

ต้องมองไปถึงการบูรณาการร่วมกับ

จังหวัดข้างเคียง

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันที่ 1 ต.ค.นี้ 

ศบค. จะถูกยุบหรือไม่ เพราะจะปรับ

โควิดเป็นโรคเฝ้าระวัง พล.อ.สุพจน์

กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ไม่เกี่ยว

กับความเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม แต่ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ว่ามีความจำาเป็นต้องใช้

กฎหมายพิเศษควบคุมและป้องกันไม่

ให้สถานการณ์เลวร้าย

เมื่อถามย้ำาว่า สถานการณ์โควิด

ท่ีเบาลงในบางระดับ เราจำาเป็นต้องใช้

กฎหมายฉุกเฉินอยู่หรือไม่ เลขาธิการ 

สมช.กล่าวว่า ตอนน้ียังใช้อยู่ เราจำาเป็น

ต้องควบคุมคนเข้า-ออกประเทศ ยัง

จำาเป็นในการกำากับหรือห้ามกระทำาการ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

แต่เมื่อสถานการณ์คล่ีคลาย จะดูแผน

ของ สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติว่า แผนท่ีออกมาน้ียังจำาเป็น

ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่หรือไม่  

ส่วนข้อเสนอของกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาให้เปิดผับถึงตี 4 นั้น 

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า การผ่อนคลาย

ของ ศบค. ที่ผ่านมา ถือว่าสุดทาง

ของหน้าที่ของ ศบค.แล้ว เรื่องที่เกี่ยว

กับสถานการณ์ โควิด ซึ่งถ้าจะปรับ

เวลาอาจจะเป็นกรณีปกติคือการแก้

กฎหมายหรือกฎกระทรวง หรือจะเป็น

กรณีพิเศษต้องให้ผู้มีอำานาจหรือมีหน้า

ที่ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ ไม่เกี่ยวกับ 

ศบค.แล้ว แต่ ศบค.อาจมีข้อกังวล ถ้า

ขยายเวลาปิดไปตี 4 จะมีผลกระทบต่อ

ชีวิตประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโควิดแค่

นั้น ทั้งนี้ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

ยังไม่เสนอเรื่องนี้เข้าวาระการประชุม

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าว สธ.จะนำา

เสนอให้ที่ประชุม ศบค. รับทราบถึง

มติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ง

ชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องของการลดระดับ

สถานการณ์ โควิด-19 จากโรคติดต่อ

ร้ายแรง เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สธ.จะเสนอให้ที่

ประชุม ศบค.พิจารณาใช้กฎหมายปกติ

ได้แล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คง

เป็นส่วนประกอบ เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ที่นำามาควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 

เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีและ ศบค.

เป็นผู้ประกาศบังคับใช้ และข้อมูลของ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้

โรคโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

เหมือนกับการเปลี่ยนจากพื้นที่สีแดง 

ให้เป็นพื้นที่สีส้มอ่อนๆ ซึ่งน่าจะเป็น

แนวทางที่ใช้ประกอบการตัดสินใจใน

เรื่องของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้อีก

แนวทางหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับ ศบค.

เมื่อถามว่า ในสถานการณ์โค

วิด-19 ขณะนี้ สธ.มองว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ยังมีความจำาเป็นหรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า ความจริงมีผลหลายอย่าง 

อย่าไปมองว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมาจำากัด

สิทธิเสรีภาพ เพราะเป็นเรื่องของการ

ควบคุมสถานการณ์ โรคระบาดเท่านั้น 

ทำาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้

ด้วยความคล่องตัวมากขึ้น เมื่อมีปัญหา

เร่งด่วนก็สามารถนำาเข้าประชุม ศบค.

ได้ ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสบายใจ 

มั่นใจที่จะดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 

เหมือนมีที่พิงหลังให้ข้าราชการที่ต้อง

ดูแลประชาชน 

ส่วนแนวโน้มการใช้วัคซีนตัว

ใหม่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ต่าง

ประเทศสามารถใช้ควบคุมโรคโควิด-

19 สายพันธุ์ เดลตาและโอมิครอน

ได้แล้วนั้น นายอนุทินกล่าวว่า หาก

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 

พิสูจน์แล้วเห็นชอบก็จะนำาเสนอ เรา

พร้อมทำาสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ ให้กับ

ประชาชน 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง

กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เตรียมเสนอ ศบค.นำาร่องขยายเปิด

สถานบริการในพื้นที่ถนนข้าวสารถึง

ตี 4 ว่า ส่วนตัวมีนโยบายผู้ว่าฯ เที่ยง

คืน และไม่ขัดข้อง เพราะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำาให้คนมีทาง

เลือกในการท่องเที่ยวมากขึ้น และหาก

มีโอกาสจะไปหารือกับ รมว.การท่อง

เที่ยวฯ เพื่อหาแนวทางหรือกฎหมายให้

รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น.

ห
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3บทความ-ในประเทศ

อจะเห็นไทม ไลนคราวๆ ของ “พรรคสรางอนาคตไทย” 

หลัง “เฮียสน” สนธิรัตน สนธิจิรวงศ เลขาธิการพรรค 

ออกมากางปฏิทินเรียกน้ํายอย

โดยหลังวันที่ 24 สิงหาคมนี้ “สรางอนาคตไทย” จะ

ชัดเจนในหลายเร� อง เน� องจากจะขอรอดูขอยุติเร� องระยะเวลา

การดํารงตําแหน�ง 8 ปของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่พอจะมองเห็นสัญญาณ

อะไรไดแจมขึ้น

ขณะเดียวกัน “เฮีย

สน” ยังบอกวา ในชวงตน

เดือนกันยายน พรรคสราง

อนาคตไทยจะเขาสูโหมดบู 

รุกเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะ

นโยบายหลักและแคมเปญ

ของพรรค

หลังจากนั้นจะยก

ทัพหลวงลงพื้นที่ตางๆ ทั่ว

ทุกภาค เพ� อกระตุนกระแส

ของพรรค โดย “เฮียสน” 

และผูบริหารพรรค มีโปร

เจ็กตลงพื้นที่ดินแดนสะตอ

อีกครั้ง

อยางไรก็ดี แมตัวเปนเกลียว หัวจะเปนนอต ลมหายใจ

เขา-ออกเปนพรรคสรางอนาคตไทย แตประทานโทษ เร� อง

ครอบครัว “เฮียสน” ไมเคยขาดตกบกพรอง มิหนําซ้ํายังได

รับคําชมมาเยอะวาเปน “Super Daddy” อีกคน

ไมตองยอนไปไหนไกล อยางวันกอนในขณะที่ตัวเอง

กําลังตะลอนอยูทั่วประเทศปฏิบัติภารกิจของพรรค ยังเหาะ

มาแสดงความยินดีกับบรรดาลูกๆ ในงานแถลงขาวเปดตัว 

“นุย สุจิรา อรุณพิพัฒน” พรีเซนเตอรคนแรกของแบรนด 

Tecnogas ของบริษัท เดอะซิกเนเจอร แบรนด จํากัด (เอสบี

โอ) ผูนําเขาเคร� องใชไฟฟาและเคร� องครัวแบรนด Tecnogas 

จากยุโรป ประเทศอิตาลี ที่ประวัติยาวนานกวา 60 ป 

ธุรกิจดังกลาว “เฮียสน” มาบุกเบิกเอาไว กระทั่งกระโดด

ลงสนามการเมือง เลยสงไมตอไปใหกับทายาทบริหารงานตอ

ภายในงาน “เฮียสน” สีหนาออกชัดวาภูมิใจในตัวทายาท

ที่พาธุรกิจเติบโต ขณะเดียวกันยังแสดงความปลาบปลื้มที่ได

อดีตนางงามอยาง “นุย สุจิรา” ที่เปนลูกคาของแบรนดมานาน

มาเปนพรีเซนเตอรให

แตดูเหมือนดีเอ็นเอการเมืองในสายเลือดมันจะเขมขน 

เพราะมิวายหยิบยกเร� องปญหาเศรษฐกิจขึ้นมาพูด พรอมกับ

โชววิชั่นในการแกปญหามาแชรใหผูรวมงานฟง

 เรียกวายิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว ทั้งไดยินดีกับลูกๆ 

และยังไดแลกเปลี่ยนความเห็นกับแขกอีก อิอิ.

ฌ.เฌอ

Super Daddy

พ

อดีตประธานศาลรธน.สูคดีให‘นิพนธ’

๘ ปนายกฯ ‘ฉบับแบไต’

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ

ห็นทานรองฯ วิษณุบอกวันกอน “การเมืองเขาสู โหมด

เลือกตั้ง”

มีคนเอาไปตีความวาจะ “ยุบสภา”!

รีบยุบ “หมาในคอก” ก็หมดที่จะดุริยางคบรรเลงน�ะซี 

ฉะนั้น ยังหรอก เพราะนายกฯ ทานเปน “คีตกวี” คนหนึ่ง 

เสียงทุกเสียงที่กระทบหูคีตกวี 

เทากับ “เสียงดนตรี” ในจังหวะ ลีลา คละทํานองตางๆ  

ทั้งกระแทก-กระทั้น กระชั้นเหา ทั้งแผวเบา ทั้งสําราก 

ครางหงิงๆ เสียงโซกรุงกริ๋งๆ เคลาเสียง งึ้ดงึ้ด..อิ๋งอิ๋ง กระดิกหาง

เหลานี้ มันทําใหบรรเจิดในจินตนาการ 

ไมตางฟงซิมโฟนี No.๔๐ ของโมสารท หรือ ซิมโฟนี No.๙ 

ของบีโธเฟน ขนาดนั้นเลย

ดวยอารมณคีตกวีนั้น....

ทานนายกฯ ถึงมีกําลังใจอยูถึง (๔)+๔ ป เผลอๆ จะพลัส

อีก ๔ จาก ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ นั่นยังไงละ

ก็ดวยแรงดาลใจในบทเพลง “บรรเลงไล” ของฝายหมาใน

คอกนั่นแหละ!

ตอนนี้ เปดหนาหมด ใคร “มิตรเทียม-ศัตรูแท” ไมกระมิด-

กระเมนเหมือนกอนแลว ออกมารวมหัวเปน “สงคราม ๙ ทัพ” 

ดี-เดย พุธ ที่ ๒๔ สิงหา. “ครบ ๘ ป” ประยุทธตองไป!

เลิกเหนียม-เลิกอาย ไมรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ห� น

กระหายอยากไดอํานาจกัน เหมือนสัตวเดือน ๑๒

เปนถึงสมาชิกสถาบันผูออกกฎหมาย เปนถึงอาจารย-

อาจมกฎหมาย 

ถาบอกวาอานรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบันแลว เขาใจได

สถานเดียววา ๘ ป คือ ๒๔ สิงหา.โดยบริสุทธิ์ใจ

แบบนั้น ผมจะได “ขอบคุณตัวเอง” 

ที่ไมโงไปเปนศิษยของมหา’ลัยไหน?

ในเม� อเรียนแลว “อานกฎหมายรู-ดูกฎหมายเปน” โดยมิใช

เสแสรงแกลงเขาใจ ดวยเจตนา “หาเหตุขับไล” ประยุทธออกไป

เร็วๆ เพราะอยูแลว “หาแดกกันยาก” ละก็

แสดงวาทั้งมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานคุณธรรม

สํานึกมนุษยของสถาบันศึกษานั้น “ต่ํามาก”!

เอางี้.....

ในเม� อเร� องนี้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนที่ยุติอยูแลว ฉะนั้น 

ประเด็นความเห็น “หยุดพูด” เพราะพูดกันไปก็ไมจบ

วันนี้ จะนํา “เนื้อความ” ซึ่งเปนทั้งขอเท็จจริงและทั้งขอ

กฎหมายมาใหใชดุลยพินิจ แลวใหความซ� อสัตยของแตละคน 

“ตอบตัวเอง” เปนความเขาใจ

วา ๘ ป ตําแหน�งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ เปน ๘ ป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

.....................................

ครับ...ในพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้ง ระบุชัด “พลเอก

ประยุทธ” เปนนายกฯ ตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” 

(มิใชรัฐสภา และมิใชประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามสนอง

พระบรมราชโองการ)

----------------------------------

ทีนี้ มาดู พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๖๐ คือ ฉบับปจจุบันบาง

ประกาศ

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี

-------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 

โดยที่ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติเม� อวันที่ 5 มิถุนายน 

2562 เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เปน

นายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมด

มีอยูทั้งสองสภา 

จึงแตงตั้งให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรี 

ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 เปนปที่ 4 ในรัชกาล

ปจจุบัน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผูแทนราษฎร

......................................

ก็จะเห็นวา ในพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งพลเอก

ประยุทธเปนนายกฯ ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน

โดยที่ “ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา” ไดลงมติเม� อวันที่ ๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง

ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมี

อยูทั้งสองสภา 

ก็เห็นชัด วาเปนการโปรดเกลาฯ แตงตั้งพลเอกประยุทธ

เปนนายกฯ ดวยรัฐธรรมนูญ “คนละฉบับกัน”

ที่ประกาศแตงตั้ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม

มาตรา ๑๕๘ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

อันมี “นายชวน หลีกภัย” ประธานสภาผูแทนราษฎร เปน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ นั้น 

มาตรา ๑๕๘ มีความวา.............

“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

อ� นอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่           

บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน

นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎร

ใหความเห็นชอบตามมาตรา 159

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกินแปดป

มิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม แตมิ

ใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปหลังพน

จากตําแหน�ง”

ชัดแจง-ชัดเจนวา นายกฯ ที่อยูในเง� อนไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๕๘ นี้ ตองมีองคประกอบ

๑.นายกฯ มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ 

๒.ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรับสนองพระบรม

ราชโองการ

นายกฯ ประยุทธเขาองคประกอบตามมาตรา ๑๕๘ ครบ

ถวน

แถมยังตอกย้ํารับรองความเปนนายกฯ ของพลเอกประยุทธ

ที่ถูกตองตามมาตรา ๑๕๘ ไวในมาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ อีกดวย วา

“นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว

ตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด

ลงเม� อครบกําหนดเวลาตามมาตรา 158 วรรคสี่ ดวย”

แคนี้ เรียนกฎหมายแคประถม ๔ ก็เขาใจ

วาพลเอกประยุทธ คือ นายกฯ ตามมาตรา ๑๕๘ รัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบันบัญญัติ ที่ประกาศเม� อ ๙ มิ.ย.๖๒ 

ถึงวันนี้ ยังไมครบ ๔ ปดีดวยซ้ํา

จะครบ ๘ ป ก็โน�น..ป ๗๐!

ยังย้ําหัวตะปู รับรองประยุทธเปนนายกฯ ตามมาตรา ๑๕๘ 

วรรคสี่ นับจาก ๙ มิ.ย.๖๒ ไวอีก ในมาตรา ๑๗๐! 

จะแจงขนาดนี้แลว ยังจะตะแบงไปหาพองที่ดูไบอีกเรอะ?

ตามรัฐธรรมนูญฉบับไหน?

ผมจะไมชี้นําอะไร......

 จะยกคําประกาศแตงตั้งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ คสช.ป ๕๗ 

กับนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ป ๖๐ มาใหอาน 

.................................

 ประกาศ

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

-----------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา

โดยที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ไดบัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําความกราบบังคม

ทูลพระกรุณาวา 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 

สิงหาคม พ.ศ.2557 เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

จึงทรงพระราชดําริวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เปนผูที่

สมควรไววางพระราชหฤทัยใหดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา เปนนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผนดินต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เปนปที่ 69 ในรัชกาล

ปจจุบัน

เ

อยางไรบาง เปนการเพ่ิมเติม

ขอมูลเขามา จึงตองพิจารณา

ดวยการใหความเปนธรรมแกผู

ถูกกลาวหาดวย เน� องจากคดีน้ี

อายุความยังอยู ไมเหมือนกับคดี

อ� นท่ีอายุความกําลังจะหมด ท่ี

ตองเรงดําเนินการใหไดตัวผูถูก

กลาวหามา แตในคดีน้ีระยะเวลา

และการดําเนินการอายุความยัง

มีอยู ฉะน้ันเพ� อใหความเปนธรรม

ตองพิจารณาเหตุผลกอนวาฟงได

หรือไม ดูกอนวาเขามีเหตุผลอะไร

ช้ีแจงวาในวันท่ี 18 ส.ค.มาไม

ได ไมใชเขาขอมาเราจะใหทันที 

แตคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะตอง

พิจารณาวาฟงข้ึนหรือไม หาก

เหตุผลฟังไม่ข้ึน ป.ป.ช.จะย่ืน

คําฟองไดทันที จึงตองรอผลท่ี

ประชุมวันจันทรท่ี 22 ส.ค.น้ี 

เลขาธิการ ป.ป.ช.ระบุวา 

ตนเองยังไมเห็นเหตุผลในหนังสือ

ท่ีนายนิพนธสงมา โดยสํานักงาน 

ป.ป.ช.รับเม� อวันท่ี 17 ส.ค. ใน

ขณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตอง

ไปประชุมท่ี จ.เชียงใหม จึงตอง

ขอดูรายละเอียดในเอกสารกอน

เพ่ือความเป็นธรรม ซ่ึงเราให้

ความเปนธรรมเต็มท่ี แตตองขอ

ดูเหตุผลกอน  

วันเดียวกัน ท่ีศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลาง ภายหลังคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.มีมติย� นฟองคดีอาญานาย

นิพนธ์เม่ือคร้ังดํารงตําแหน่ง

นายก อบจ.สงขลา กรณีละเวน

ไมเบิกจายเงินคารถซอมบํารุง

ทางอเนกประสงคใหแกบริษัท 

พลวิศว เทคพลัส จํากัด โดย

ใหมารายงานตัวเพ� อย� นฟองคดี

ในวันท่ี 18 ส.ค.น้ัน ปรากฏวา

นายนิพนธไมไดเดินทางมาดวย

ตนเอง เน� องจากติดราชการไป

ตางจังหวัด แตไดมอบหมาย

ใหทีมกฎหมายซ่ึงมีนายวสันต 

สรอยพิสุทธ์ิ อดีตประธานศาล

รัฐธรรมนูญ เปนหัวหนา พรอม

ทีมทนายความ มาย่ืนเร่ืองขอ

เล่ือนการฟังการพิจารณาของ

ศาลฯ เน� องจากติดราชการในตาง

จังหวัด ดานเจาหนาท่ี ป.ป.ช.ท่ี

เดินทางมายังศาลไดมีการพูดคุย

กับทีมทนายของนายนิพนธ ซ่ึงท้ัง

สองเขาใจเปนอยางดีถึงการเดิน

ทางไปราชการของนายนิพนธ ท้ัง

สองฝายจึงไดเดินทางกลับ

ท้ังน้ี สําหรับนายวสันต 

หัวหนาทีมกฎหมายของนาย

นิพนธ เคยไดรับเลือกใหเปน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเม� อป 51 

และไดรับเลือกจากท่ีประชุมองค

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให

เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญเม� อ

ป 54 และหมดวาระในป 56. 

ทําเนียบฯ • เม� อวันที่ 18 ส.ค. 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ทราบและติดตาม

สถานการณความขัดแย ง

ทางการเมืองภายในประเทศ

ศรีลังกา โดยเฉพาะวิกฤต

เศรษฐกิจลาสุด พรอมสั่งการให

หน�วยงานที่เกี่ยวของใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม

แกศรีลังกา ทั้งนี้ จากเหตุการณ

ดังกลาว สถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงโคลัมโบ ไดประ

กาศทางเฟซบุกเตือนชาวไทย

ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง

พื้นที่ชุมนุมประทวงและติดตาม

ขาวสารอยางใกลชิด ซึ่งยังไมมี

การรายงานวาคนไทยไดรับบาด

เจ็บหรือเสียชีวิต 

น.ส.รัชดาระบุวา อยางไร

ก็ดี ดวยความสัมพันธอันใกล

ชิดระหวางไทยกับศรีลังกา 

และเปนการแสดงไมตรีจิตตอ

ศรีลังกาในชวงที่ตองเผชิญกับ

วิกฤตเศรษฐกิจและประสบกับ

ความยากลําบากในการจัดหา

ยาและเวชภัณฑ รวมทั้งสิ่งของ

จําเปน ซึ่งกระทบตอความเปน

อยูของประชาชนศรีลังกา ไทย

จึงได ใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมตามที่ ไดรับการ

รองขอตามความเหมาะสม โดย

รวมภาครัฐและเอกชนไทยได

มอบยาและเวชภัณฑ ไปแลว 

กวา 235 รายการ และเงินให

ศรีลังการวมมูลคามากกวา 4 

ลานบาท ซึ่งรัฐบาลไทยพรอมให

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

แกมิตรประเทศตามความ

เหมาะสม.

สภากทม.ผานงบป66

ผูวาฯชงโบนัสลูกจาง
กรุงเทพฯ • เม� อวันพฤหัสบดี 

ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) ใหสัมภาษณกอนเขา

ประชุมสภา กทม. เพ� อพิจารณา

รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

วาระ 2 และ 3 วา งบประมาณ

ปนี้ ไดเพิ่มไปตามสํานักงาน

เขตตางๆ ใหมากขึ้น เน� องจาก

สํานักงานเขตอยูใกลเสนเลือด

ฝอยมากที่สุด แตหากเปนงบ

ประมาณที่เราทําเอง 100% น�า

จะทําใหเห็นผลไดมากกวา 

นายชัชชาติยั งกล าว

ถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วา ตองนําเขาสภา กทม.ให

เร็วที่สุดในการประชุมสภา 

กทม.ครั้งหนา ซึ่งตองพูดคุย

กับประธานสภา กทม.อีกครั้ง

หนึ่ง โดยมี 3 เร� องสําคัญคือ 

1.การเก็บราคาในสวนตอขยายที่ 

2 2.สัญญาที่มอบหมายงาน 

ใหบริษัท กรุงเทพธนาคม 

จํากัด หรือเคที ทํา และ 

3.ภาพรวมการทํางานของรถ 

ไฟฟา ซึ่งไดมีการตั้งคณะทํางาน 

3 คนจากสภา กทม. และหารือ

กับนายวิศณุ ทรัพยสมพล รอง

ผูวาฯ กทม.แลว ทั้งนี้ การเก็บ

คาโดยสารสวนตอขยายที่ 2 จะ

เปนไปตามแผนเดิม หรือเดือน 

ก.ย.นี้ เพราะตองรอใหสภา กทม.

พิจารณาเรื่องงบประมาณให้

แลวเสร็จกอนถึงจะมาลุยเร� อง

รถไฟฟาใหเต็มที่ อาจจะใชเวลา 

1-2 สัปดาห  

ตอมา นายวิรัตน มีน

ชัยนันท ประธานสภา กทม. 

เปนประธานการประชุมสภา 

กทม. สมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจํา

ป พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ผูวาฯ 

กทม. และหน�วยงานที่เกี่ยวของ

รวมประชุม เพ� อพิจารณารางขอ

บัญญัติกรุงเทพมหานคร เร� อง 

งบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยสภา กทม.ไดลงมติ                                                     

เ ห็ น ช อ บ ร า ง ข อ บั ญ ญั ติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบ

ประมาณรายจ า ยประจํ า

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระ 

2 และวาระ 3 โดยงบประมาณ

ป 66 ของกรุงเทพมหานคร มี

จํานวนทั้งสิ้น 79,719,012,050 

บาท ขณะที่นายชัชชาติไดกลาว

ขอบคุณสภา กทม. และคณะ

กรรมการวิสามัญฯ ที่ไดรวมกัน

พิจารณางบป 66 ของ กทม.

ผานวาระ 3 

จากนั้นผูวาฯ กทม.ได

เสนอรางขอบัญญัติกรุงเทพ 

มหานคร 2 เร� อง คือ การใหเงิน

รางวัลประจําปแกขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจาง

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... และ

เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย

ทางการแพทยสาธารณสุข 

พ.ศ. ... และที่ประชุมไดมีมติ

ใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

2 คณะ เพื่อพิจารณาร่างข้อ

บัญญัติกรุงเทพมหานครทั้ง 2 

เร� อง คณะละ 16 คน กําหนด

พิจารณาภายใน 15 วัน. 

นายกฯสั่งชวยเหลือศรีลังกา

เม� อวันท่ี 18 ส.ค. มีความ

คืบหนากรณีสํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มี

มติเห็นฟองคดีอาญา นายนิพนธ 

บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย เม� อคร้ังดํารง

ตําแหน�งนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ละเวน

ไมเบิกจายเงินคารถซอมบํารุงทาง

อเนกประสงคใหแกบริษัท พลวิศว                                                   

เทคพลัส จํากัด ตอศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

พรอมขอศาลมีคําส่ังใหนาย

นิพนธยุติการปฏิบัติหนาท่ี รมช.

มหาดไทย ท่ีถูกเล� อนการรายงาน

ตัวจากกําหนดเดิมมาเปนวันท่ี 18 

ส.ค.น้ี แตตอมานายนิพนธไดสง

หนังสือแจงมายัง ป.ป.ช. เม� อวันท่ี 

17 ส.ค. เพ� อขอเล� อนการรายงาน

ตัวเปนวันท่ี 24 ส.ค. 

โดยนายนิวัติไชย เกษม

มงคล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ใหสัมภาษณในรายการ

เจาะลึกท่ัวไทย อินไซดไทยแลนด 

ถึงเร� องดังกลาววา สํานักคดีฯ ได

รายงานใหทราบวานายนิพนธ

ไดมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ� อขอ

เล� อนมายัง ป.ป.ช. โดยในเร� องน้ี

เปนอํานาจและดุลพินิจของคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ท่ีตองพิจารณา 

แต่เน่ืองจากในวันพฤหัสบดี

ไทยโพสต • ป.ป.ช.จอถกปม “นิพนธ” ขอเล� อนสงฟองคดี 22 ส.ค.น้ี 

“นิวัติไชย” ระบุหากเหตุผลฟงไมข้ึน สงศาลไดทันที ฮือฮา “วสันต 

สรอยพิสุทธ์ิ” นําทีมชวยอดีตนายก อบจ.สงขลา สูปมไมเบิกจายคา

รถซอมบํารุงทาง

กลุมวินจักรยานยนตรับจางสาธารณะกวา 100 คัน ทวงถามความคืบหนาเกี่ยวกับการปดใหบริการ

แกร็บไบค และกรณีกรมการขนสงทางบกจะออกประกาศใหแกร็บนํารถปายขาวมาขึ้นทะเบียนเปน

ปายเหลืองวิ่งใหบริการผานแอปพลิเคชัน ที่หนากระทรวงคมนาคม  เม� อวันที่ 18 ส.ค.

และวันศุกรของสัปดาห คณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ไมมีประชุม 

เน� องจากติดภารกิจการประชุมเอ

เปกท่ี จ.เชียงใหม ทางสํานักงาน 

ป.ป.ช.จึงจะนําเร่ืองเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ใน

วันจันทรท่ี 22 ส.ค. เพ� อใหคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ไดพิจารณา

เหตุผลความจําเปนตามท่ีนาย

นิพนธระบุวามีเหตุผลขอขยาย

เวลาน้ันฟงไดหรือไม แตถาคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแลว

เห็นวาไมมีเหตุผล ทาง ป.ป.ช.จะ

ย� นฟองตอไป  

เลขาธิการ ป.ป.ช.กลาว

วา เดิมกําหนดใหนายนิพนธมา

รายงานตัววันท่ี 18 ส.ค. แตพอ

ถึงวันท่ี 18 ส.ค. นายนิพนธได

มีการช้ีแจงเหตุผลมา โดยมีราย

ละเอียดวาในแตละวันมีภารกิจ
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

Line : @THAIPOST ปิดดีลฉลุย! สายข่าวแจ้งว่า “มาดาม

เดียร์” มาอยู่พรรคพระแม่ธรณีฯ ชัวร์ ตามท่ี พนิต วิกิต

เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ชิงโพสต์ต้อนรับ

ไปล่วงหน้า สอดรับกับก่อนหน้าน้ีท่ี องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส. และรองหัวหน้าพรรค แย้มไว้ว่าจะเปิดตัวบ๊ิกเนมท่ีจะมาทำางาน

กับพรรคเร็วๆ น้ี “มาดามเดียร์” จะลง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อใน

ลำาดับท่ีคาดว่าจะได้ แว่วมาว่าหัวหน้ากับ

เลขาฯ พรรคเคาะแล้วว่าอยู่ในลำาดับ 10 

นิดๆ จากท่ีเก็งกันไว้ว่าเลือกต้ังคร้ังหน้า

น่าจะได้ประมาณ 15 คน โดยคำานวณ

เทียบเคียงกับคะแนนท่ีได้จากการเลือกต้ัง

ปี 62 ประมาณเกือบ 4 ล้านคน จากผู้ใช้

สิทธ์ิเลือกต้ังกว่า 38 ล้านคน ซ่ึงคราวก่อน

ได้ 20 คน จากท้ังหมด 150 คน แต่คร้ังน้ี

จำานวน ส.ส.ลดลงเหลือ 100 ภายใต้ระบบ

เลือกต้ังเปล่ียนเป็นบัตร 2 ใบ และใช้สูตร

หาร 100 ปชป.ยื่นเงื่อนไขขนาดน้ี แลกกับ

การดึงตัวมาดามเดียร์มาช่วยพ้ืนท่ี กทม. 

ดึงฐานเสียงคนรุ่นใหม่ พร้อมลุยงานด้านพีอาร์ ซ่ึงรู้กันดีว่ามีช่องสื่อ

ในมืออยู่แล้ว ในส่วนมาดามเดียร์เองท่ีตัดสินใจสวมเส้ือประชาธิปัตย์ 

มองว่าเป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้ว ถึงแม้จะสนิทสนมกับสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ และ 2 กุมารก็ตาม แต่ “สร้างอนาคตไทย” ยังคาดเดาอนาคต

พรรคได้ยาก อย่าลืมว่ายังมีพรรคฝ่ายขวาผุดข้ึนใหม่อีกหลายพรรค 

อย่าง รวมไทยสร้างชาติ หรือเทิดไท ชิงคะแนนเสียงกันเองแน่นอน 

แต่ท่ีต้องจับตาดูกันต่อไปคือ “จุรินทร์” จะจัดบัญชีรายชื่อในการเลือก

ต้ังคร้ังหน้ายังไงไม่ให้เกิดศึกสายเลือดจนพรรคแตกอีกรอบ เอาแค่

หัวหน้า เลขาฯ รองหัวหน้า ก็เกิน 10 ชื่อแรกแล้ว ยังไม่รวมถึงอดีต

หัวหน้าพรรค 3 คน ท่ีน่าจะได้อยู่ในลำาดับต้นๆ 

• อำาลาตำาแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว “ธนกร วังบุญคง

ชนะ” ยอมท้ิงเก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล ไปสานฝันทำาหน้าท่ีผู้แทนราษฎร กอด

ร่ำาลานายกฯ ท้ิงท้ายด้วยว่าจะทำาหน้าท่ีช่วยงานต่อไป จนกว่านายกฯ

จะออกจากการเมือง ก่อนท่ีในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามคำา

ส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 204/2565 แต่งต้ังให้ “อนุชา บูรพชัยศรี” รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าท่ีโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าท่ีหน่ึง ต้ังแต่วันท่ี 18 ส.ค.เป็นต้นไป 

จนกว่าจะมีคำาส่ังเปล่ียนแปลง โดยระบุว่า

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ สรุป “บ๊ิกตู่” เลือก

อนุชาคัมแบ็กทำาหน้าท่ีน้ีอีกคร้ัง ควบกับ

งานรองเลขาฯ จากช่วงเช้าท่ีชิงกัน 4 ชื่อ 

คือ อนุชา, สกลธี ภัททิยกุล อดีตผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม., ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต อ.นิด้า 

ท่ีปรึกษา ศบค. ด้านสื่อสาร  และ เสก

สกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ สุดท้ายอนุชา

เข้าวิน เพราะจะได้สอดรับการประชุม

เอเปกในช่วงปลายปีน้ี ซ่ึงอนุชามีความ

เช่ียวชาญด้านต่างประเทศอยู่แล้ว เอ้ือกับการสื่อสารกับสื่อมวลชน

ต่างประเทศและไทย ส่วน “อ้น” ทิพานัน ศิริชนะ ประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกฯ ท่ีมีชื่อลุ้นตำาแหน่งน้ีเหมือนกัน ในแง่ความอาวุโส

อาจยังไม่ถึง แต่ผลงานการตอบโต้ทางการเมืองเข้าตา “บ๊ิกตู่” จะต้ัง

มาเป็นรองโฆษกรัฐบาลเพ่ิมอีก 1 คน คาดว่าจะเสนอเข้าท่ีประชุม

ครม.อังคารท่ี 23 ส.ค.น้ี ต่อไปทีมโฆษกก็จะกลับมาเป็นสาวสาวสาว

อีกคร้ัง บวกกับ 1 หนุ่ม 

• คดีคำาร้องตีความวาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 

ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยับเข้าใกล้ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อให้ศาลวินิจฉัยให้สะเด็ดน้ำา ส้ินกระแสความข้อสงสัย ท่ีถกเถียงกัน

อย่างดุเดือดเข้มข้นในแวดวงการเมืองและกฎหมายเวลาน้ีว่า สุดท้าย 

“บ๊ิกตู่” จะสามารถเป็นนายกฯ หลัง 24 สิงหาคมท่ีจะถึงน้ีได้หรือ

ไม่ ขณะเดียวกันพบว่า “ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ” 1 ใน 9 ตุลาการ

ศาล รธน. ก็เตรียมโบกมือลาหลังทำาหน้าท่ีมาจะครบ 9 ปี ในวันท่ี 21 

ตุลาคมน้ี จนทำาให้มีการประเมินและคาดการณ์กันว่า คำาร้องคดีบ๊ิกตู่

น่าจะจบเร็วหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง 

แม้ในความเป็นจริงทางข้อกฎหมายพบ

ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2561 ในมาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า 

“ตุลาการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 7 ปีนับ

แต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และ

ให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว และ

ในกรณีท่ีตุลาการพ้นจากตำาแหน่งตาม

วาระ ให้ตุลาการท่ีพ้นจากตำาแหน่งปฏิบัติ

หน้าท่ีต่อไป จนกว่าตุลาการท่ีแต่งต้ังข้ึน

ใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี” ซ่ึงหมายความว่า

นายทวีเกียรติจะยังคงทำาหน้าท่ีตุลาการศาล รธน.ได้ต่อไปหลัง 21 

ต.ค. จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี

แทน โดยพบว่าเวลาน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดรับสมัครแล้ว

ระหว่างวันท่ี 8-22 ส.ค.65 และมีผู้สมัครแล้ว 1 คน คือ อุดม รัฐ

อมฤต อดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ..กระน้ันก็มีการ

มองกันว่า คำาร้องคดีบ๊ิกตู่เป็นแค่เรื่องข้อกฎหมาย อีกท้ังตุลาการท้ัง 

9 คนก็ต้องการสะสางเรื่องน้ีให้จบเร็ว ก่อนท่ีนายทวีเกียรติจะอำาลา

ตำาแหน่ง...

ไ

ตราต้ัง หรือตราต้ังห้าง คือ หนังสือรับรองการพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตที่ออกให้แก่บุคคลหรือห้างร้านบริษัท เพื่อ

แสดงว่าบุคคลหรือห้างร้านบริษัทตามที่ระบุชื่อเป็นผู้ ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ใน

กิจการที่ระบุได้ โดยเครื่องหมายตราตั้ง จะเป็นเครื่องหมายครุฑ

พ่าห์ที่มีข้อความประกอบเบื้องล่างว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุ

ญาต” หรือข้อความเป็นอักษรต่างประเทศตามที่สำานักพระราชวัง

กำาหนด ที่บุคคลหรือห้างร้านบริษัทมีสิทธิที่จะใช้เมื่อได้รับตราตั้ง

แล้ว ซึ่งการพระราชทานตราตั้งเริ่มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5. 

ตราตั้ง

วทันยา 

บุนนาค 

ทวีเกียรติ 

มีนะกนิษฐ

อนุชา 

บูรพชัยศรี

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... (ต่อจาก

ตอนที่แล้ว)... จากบันทึกการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน 

เมื่อ พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗ .. แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

พุทธศาสนาตามที่กล่าว จึงไม่แปลกที่อารยธรรมพุทธศาสนา

สมัยคันธาระ.. จะปรากฏมากมายในหุบเขาสวัต (Swat Valley) แห่ง

นี้ ที่มีนามเดิมว่า “อุทยานะ” แปลว่า “สวน” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของปากีสถานในปัจจุบัน และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง

เหนือและทิศตะวันตกของเทือกเขาหิมาลัย การาโกรัม ฮินดูกูช และ

ปามีร์

ด้วยความเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนา 

(มหายาน) ในอดีต ก่อนการก่อการร้ายจะแพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงได้

เห็นชาวพุทธจากจีนและทิเบต เดินทางมาแสวงบุญกันไม่น้อย ด้วย

วัดวาอาราม สถูป วิหาร พระพุทธรูปแกะสลัก ที่มีอยู่มากมาย.. ดัง

ในปี พ.ศ.๑๑๘๓ ที่หลวงจีนถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่ามีถึง ๑,๔๐๐ แห่ง ดัง

ปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันในร่องรอยพุทธศาสนาที่เป็นมรดกโลกในหุบเขา

สวัตแห่งนี้ 

ค่ำาคืนนี้.. จึงได้ไปสวดมนต์ ทำาวัตรเย็น ที่ รอยพระพุทธบาท 

ที่ปรากฏบนแผ่นหินโบราณสวยงามมาก ในรูปรอยพระบาทที่มีกงจักร

ปรากฏอยู่กลางฝ่าพระบาท.. อันถูกต้องตามพุทธลักษณะที่ควรแก่การ

มาสักการบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง... จึงเป็นหนึ่ง

คืนที่มีความปีติสุข.. จึงเกิดกำาลังใจในการนั่งเขียนต้นฉบับ.. มาจนจบ 

เมื่อเข้าสู่เวลา ๐๑.๑๑ น. ของวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕.. ที่สมควร

แก่เวลาในการอำาลาไปพักผ่อนเพื่อเอากำาลัง.. ที่จะตื่นขึ้นมา... เป็น

วันที่ ๓ ใน ๗ วัน ที่กระทำาการสัตตาหกรณียะออกจากเขตอธิษฐาน

จำาพรรษา ณ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา (นครตักศิลา แห่งแคว้นคันธาระใน

อดีต) รัฐปัญจาบ/ปากีสถาน และเป็นคืนที่ ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้า

มาพักภายในพิพิธภัณฑ์สวัตได้ เพื่อกราบไหว้บูชารอยพระบาทคู่ของ

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบนแท่นหินทราย ที่ปรากฏ

รูปลายลักษณะสวยงาม ถูกต้องตามพระบาทลักษณะดังปรากฏกงจักร

บนกลางฝ่าพระบาท ที่ประทับบนแผ่นหินที่มีอายุยาวนานมาหลาย

ร้อยปี จึงปรากฏรอยแตกร้าวทั้งสองข้างของพระบาทคู่.. แต่ยังครบ

สมบูรณ์เมื่อนำามาประกอบรวมกัน...

เรื่องรอยพระบาทที่หลวงจีนฟาเหียนเขียนบันทึกไว้ใน “จด 

หมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักร” ได้ระบุว่าเป็นรอยพระบาทเบื้องซ้าย

ที่ประทับไว้ลงในที่แห่งหนึ่ง ณ หุบเขาสวัต (Swat Valley) ที่หลวง   

จีนฟาเหียนเรียกว่า ราชอาณาเขตแห่งวู-จัง ที่แปลว่า “อุทยาน” 

แปลว่า “สวน” อยู่ทางทิศเหนือของ รัฐปัญจาบ เป็นเมืองซึ่งมี

ภูมิฐานยาวไปตามลำาน้ำา “ศุภวัสตุ” ที่เรียกว่า แม่น้ำาสวัต... ในหุบเขา

สวัต.. ที่เรียกว่า.. เมืองสวัต จัดอยู่ในเขตการปกครองของ แคว้นคัน

ธาระ

จึงได้เห็นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในเมืองสวัตแห่งนี้

ที่ควบคู่ไปกับ เมืองเปศวาร์ และ ตักศิลา.. ซึ่งอยู่ในอาณาเขตการ

ปกครองเดียวกันแห่ง แคว้นคันธาระ

ในคืนวันที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ซึ่งยังพักอยู่ในหุบเขา

สวัต จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมทัศนศึกษาพุทธสถานโบราณที่รัฐบาล

ปากีสถานโดยกองโบราณคดี พิพิธภัณฑ์เปศวาร์ แห่งรัฐไคเบอร์ปัค

ตุนควา (KP) โดยในวันนี้ ได้ไปสักการบูชาพระพุทธรูปบนผาหินทราย

บนเนินเขา ในกลางหมู่บ้าน จาฮานาบัด จึงเรียกนามพระพุทธรูปดัง

กล่าวว่า พระพุทธรูปแห่ง จาฮานาบัด โดยในยามเช้าของวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นคืนวันที่ ๒ ที่มาพักประกอบศาสนกิจตาม

นิมนต์ของตระกูล Aurangzeb หลังจากเสร็จภัตกิจในยามเช้า เวลา

ประมาณ ๐๙.๑๕ น. จึงได้ออกเดินทางไป จาฮานาบัด ใช้เวลาเดิน

ทางไปถึงสถานที่ดังกล่าวไม่เกินหนึ่งชั่วโมงด้วยรถยนต์ และเดินขึ้นไป

บนภูเขาตามเส้นทางโบราณเล็กๆ ของชาวบ้านย่านนั้นที่กำาลังเก็บผล

ไม้ลูกพีช (Peach) เพื่อบรรจุกล่องส่งไปขายในตลาด ราคากล่องละ 

๙๐ บาท หรือ ๕๐๐ รูปีของปากีสถาน ในระหว่างทางมีสระน้ำาขนาด

สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๓-๔ เมตร มี

น้ำาจากภูเขาไหลลงมากักเก็บไว้ในสระน้ำาโบราณดังกล่าว ที่ถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อรองรับน้ำาสะอาด.. มีตัวยาสมุนไพรจากรากไม้ที่มีตัวยานานา

ชนิด จึงเป็นที่นิยมของหมู่ชนในท้องถิ่นที่มาตักดื่มกิน...

สำาหรับที่ไปที่มาของ สระน้ำาภูเขา ดังกล่าวนั้น สันนิษฐานได้

ว่า พระภิกษุที่มาอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วิหารบนภูเขา ที่จะได้

ใช้สอยสรงสนานจนถึงบริโภคดื่มกิน... จึงทราบว่ามีตัวยาอยู่ในสระ

น้ำาซับธรรมชาติดังกล่าวนั้น ที่มีการสลักรูปพระพุทธเจ้าไว้ตรงหน้าผา

ของหินทรายขนาดใหญ่ ที่มีหินน้อยใหญ่ประกอบเป็นบริวารให้แลดู

มั่นคง สวยงาม...

การเดินทางขึ้นไปเพื่อกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปดังกล่าว จึง

ไม่ยากลำาบาก ใช้เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีของการก้าวย่างไปบน

เส้นทางเล็กๆ ที่มีบันไดหินบางตอนถูกสร้างขึ้น เพื่อรองรับเท้าของผู้

ก้าวย่างขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจบนอารามของสงฆ์ บนภูเขาที่ปรากฏรูป

แกะสลักบนหน้าผาหินทราย ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีลักษณะ

สมส่วนตรงตามสูตรคำานวณการสร้าง ที่ได้รับการคิดค่าเผื่อของขนาด

กว้างยาวสูงไว้อย่างพอเหมาะกับสายตา เพื่อแลดูขึ้นไปในเชิง ภาพ 

Perspective โดยวิธีธรรมชาติ ที่วางองศาการมองในทุกมุม ให้

สามารถมองเห็นพระพุทธรูปได้อย่างสมสัดส่วนในทุกองศาการมอง 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิความรู้ทางการร่างภาพเพื่อแกะสลักบนหน้าผา

หินทรายดังกล่าว ที่ยังคงมีสภาพโดยรวมสมบูรณ์ แม้ว่าจะผ่านการ

ถูกทำาลายไปบ้าง โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธรูปแกะสลักบน

หน้าผาหินทรายดังกล่าวด้วยน้ำามือของพวก นิยมตาลีบัน แต่ขณะนี้

ได้รับการบูรณะจาก “กองโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เปศวาร์ ไคเบอร์

ปัคตุนควา” แล้ว

สำาหรับภาพสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาหินทรายบนภูเขาที่จา

ฮานาบัด (Jahanabad) ดังกล่าว สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 

คริสต์ศตวรรษที่ ๗.. ตรงกับพุทธศตวรรษที่ ๒-๓.. ขนาดสูง ๖ เมตร 

โดยตรงตำาแหน่งหน้าผาหินทรายดังกล่าว ได้ถูกธรรมชาติจัดวางไว้

บนภูเขาที่มีความสูงพอเหมาะ เมื่อขึ้นไปด้านบนแล้ว นอกจากจะเกิด

ความรู้สึกที่ดียิ่งต่อการได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนั้น ก็ยังสามารถ

ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างทั่วถึง ให้เห็นถึงความสวยงามของ

ธรรมชาติ ที่มีแนวลำาคลองแม่น้ำาสวัต (Swat River) ไหลผ่านไปอย่าง

สวยงามในท่ามกลางระหว่างชุมชนหมู่บ้านสองฝั่งคลอง.. ที่เนืองแน่น

ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์... อันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ใน

ท้องถิ่นดังกล่าวที่เต็มไปด้วยพื้นที่การเกษตร..

จริงๆ แล้ว ปรากฏการณ์สร้างวัด.. พระพุทธสถาน พระสถูป.. 

บนภูเขาในพระพุทธศาสนา เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง.. เพราะจะต้องใช้

ความอุตสาหะมาก.. ที่จะเพียรอย่างยิ่งด้วยสติปัญญา จึงดูเหมือนจะ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้ากนิษกะมหาราชแห่ง

อาณาจักรกุษาณะ

จึงได้นำาหมู่สงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมที่ติดตาม ไปกราบ

ไหว้พระพุทธรูปแห่งจาฮานาบัด (Jahanabad Buddha) ได้สวดมนต์ 

ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยเจริญพระพุทธมนต์ในพระ

สูตรที่สำาคัญๆ เหมาะควรแก่การอบรมจิตภาวนา ให้สอดคล้องกับ 

สัปปายสถานทางพุทธศาสนา แห่งนี้ ได้แก่ พระอนัตตลักขณสูตร.. 

พระสติปัฏฐานสูตร (ฉบับย่อ).. อานาปานสติสูตร (ฉบับเต็ม) ก่อนที่

จะนำาภาวนา แผ่เมตตา.. และสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางสายตาของหัวหน้า

พิพิธภัณฑ์สวัตที่ติดตามไปถวายการดูแล รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำารวจ/

หน่วยรักษาความปลอดภัย ที่ติดตามถวายการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

จนกว่าจะเดินทางออกจากหุบเขาสวัต.. ดินแดนอารยธรรมคันธาระ

แห่งนี้..

ในวันที่สอง.. ที่ตรงกับ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕.. จึงมีความปีติสุข

ยิ่ง.. ต่อการได้เดินทางไปทัศนศึกษาบนร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนา

ในหุบเขาสวัต.. ที่ยังคงสมบูรณ์พร้อมด้วยความเป็นสัปปายสถาน

ธรรมของพุทธศาสนา จึงได้มาเข้าพักในพิพิธภัณฑ์สวัต.. เพื่อเขียน

บันทึกเรื่องราวต่างๆ บนเส้นทางธรรม.. ในสมัยมาจำาพรรษาในเขต

แว่นแคว้นคันธาระ ณ นครตักศิลา.. ที่ได้มีโอกาสมาเยือนอารยธรรม

พุทธศาสนาในหุบเขาสวัต (Swat Valley) เป็นครั้งแรก... และไม่เป็น

ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน.. ด้วยความเชื่อมั่นในกุศลธรรมที่ได้มาศึกษา

ปฏิบัติบนแผ่นดินแห่งนี้อย่างจริงจัง... เพื่อขออำานาจแห่งธรรมได้แผ่

กว้างไปทั่วหมู่สัตว์น้อยใหญ่ในทุกภพภูมิ จะได้ถึงความสงบสุขอย่าง

แท้จริง... (ติดตามอ่านตอนต่อไป)

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๖)

เพื่ออธิษฐานจำาพรรษาประวัติศาสตร์ 

ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕!

ตอน ....สัตตาหกรณียะครั้งแรกในพรรษาปีพุทธศักราช 

๒๕๖๕ สู่ หุบเขาสวัต (Swat Valley) ตามนิมนต์ของ

ตระกูลออรังเซบ (Aurangzeb) เจ้าผู้ครองแว่นแคว้น 

สวัตรุ่นสุดท้าย

นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 วาระ 2 เข้าสู่มาตรา 7 งบ

ประมาณสำานักนายกรัฐมนตรี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ขอ

ตัดงบสำานักนายกรัฐมนตรี 40% หรือ 13,500 ล้านบาท 

เพราะเป็นงบที่มีความซ้ำาซ้อนในเรื่องความมั่นคง เช่น กองอำานวย

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กับศูนย์อำานวย

การรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล (ศรชล.) 

และยังมีงบที่ไม่ควรอยู่ในสำานักนายกรัฐมนตรี อาทิ สถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ์ ที่ควรไปอยู่ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม (อว.) เพราะเป็นหน่วยงานที่มีงานวิจัย และผลงาน

วิชาการ รวมถึงยังใช้งบไม่มีประสิทธิภาพ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ 

ได้งบประมาณไป 1,454 ล้านบาท แต่การเข้าถึงเพจ มีความใกล้

เคียงกับสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้งบประมาณ 14.7 ล้าน

บาท หรือ กอ.รมน.ได้งบไป 5,435 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นงบ

ค่าตอบแทนกำาลังคนถึง 3,713 ล้านบาท ขณะที่ ศรชล.ก็มีแต่งบ

ประมาณทำาออฟฟิศ บ้านพักที่เพิ่มขึ้น แต่กำาลังพลไม่เพิ่มขึ้น 

ขณะที่ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล 

อภิปรายว่า ขอแปรญัตติตัดลดงบประมาณในส่วนของสำานักนายก

รัฐมนตรี และหน่วยงานในกำากับตามมาตรา 7 ลง 5% หรือประมาณ

กว่าพันล้านบาท โดยเฉพาะ กอ.รมน. ที่วันนี้มีบรรยากาศหน้า

งานแสดงดนตรี บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ มี 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน กอ.รมน. ได้งบประมาณไป

เยอะมาก ประมาณกว่า 5,400 ล้านบาท ใช้งบประมาณ

กว่า 20 ล้านบาท เอาไปจัดงานที่ห้างใหญ่ใจกลาง

กรุงเทพฯ จัดแสดงเพลงแบบนี้หรือ ถามว่าคือความ

มั่นคงของใครกันแน่ 

“มันคือการต้ังหน่วยงานมาในสำานักนายกฯ เพื่อ

เป็นโบนัสให้ข้าราชการทหารบางกลุ่มหรือไม่ โดยอ้าง

ความม่ันคง งบประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท คิดว่าควร

ยุบ กอ.รมน.ได้แล้ว และควรโอนงบน้ีให้กับทหารและตำารวจปกติท่ีเขา

ไปทำางานในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตราย ให้ได้สวัสดิการท่ีดี มีอุปกรณ์ป้องกัน

ท่ีดี มีสวัสดิภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ี นำาเงินไป

พัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โลกใบน้ีไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้ปืนและความรุนแรง หลายอย่าง

ใน กอ.รมน.บังคับให้คนในภาคใต้เป็นคนไทยแบบภาคกลาง ไม่เข้าใจว่า 

ทำาไมจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้” นายเท่าพิภพ ล้ิมจิตรกร ระบุ

การเปิดประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ กอ.รมน.ได้จัด

พิธีมอบรางวัลการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ณ 

รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร (ผอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ที่ผ่านมามีการรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจทุกช่วงวัยและตาม

ประเภทความถนัด จากทั่วประเทศรวมกว่า 800 คน เพื่อนำามาเข้า

ร่วมการเวิร์กช็อปกับคณะกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงใน

วงการดนตรีระดับประเทศ และประกวด

รอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ส.ค.

65 ณ สโมสรทหารบก 

นายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวขอบคุณ แสดงความประทับใจกับการ

แสดงออกของคนรุ่นใหม่ผ่านเสียงดนตรีที่ว่าด้วยเรื่องชาติและราช

บัลลังก์ แถมมีเสียงสะอื้นในอกแสดงถึงความตื้นตันใจที่ได้เห็นภาพ

ของงานที่อยู่ตรงหน้า ท่ามกลางการเมืองที่ยังอึมครึม ช่วงการตีความ

วาระนายกฯ 8 ปี 

“แสดงให้เห็นว่าดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ

ระหว่างกัน และเป็นภาษาเดียวที่สื่อสารกันได้ เสียงดนตรีเป็นเสียง

ที่ทำาให้คนทั้งโลกเห็นถึงความผูกพันความรักโดยไม่ต้องพูดใดๆ โดย

เฉพาะวันนี้ตนได้เห็นนิสิตนักศึกษาและประชาชนมีความรักสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำาให้ชาติบ้านเมืองอยู่มาได้

จนถึงทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความภักดีต่อสถาบันโดยใช้ดนตรีเป็น

สื่อกลาง ผมมาที่นี่หลายครั้ง แต่วันนี้ถือว่าคนเยอะที่สุด แสดงให้เห็น

ว่าประเทศของเรายังมีอนาคตอีกไกล วันนี้มีลุงแก่ๆ ที่ยืนอยู่ตรงนี้ 

และหนุ่มสาวเด็กๆ อยู่ข้างหลัง เราอยู่

ได”้ นายกรัฐมนตรีระบุ

จึงไม่แปลกที่พรรคก้าวไกลจะใช้

เวทีพิจารณางบประมาณวาระ 2 ทิ่ม

ตรงไปที่ กอ.รมน.ที่ถูกมองว่าเป็น “ขุม

กำาลัง” ฝ่ายรัฐ ผ่านกลไก ตำารวจ ทหาร 

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรฝ่ายปกครองที่

เป็นเครือข่าย ในการเข้าไปมีอิทธิพลใน

พื้นที่ช่วงการเลือกตั้ง 

แถมยังผูกโยงเรื่องกรอบคิด

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า การ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยไม่เห็นด้วยกับ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ปืน และ

ความรุนแรง อีกทั้งบังคับให้คนในภาค

ใต้เป็นคนไทยแบบภาคกลาง 

สดๆ ร้อนๆ เพิ่งเกิดเหตุการณ์

ระเบิด 17 จุด ในพื้นที่ปั๊มน้ำามัน ร้านสะดวกซื้อ มีการวิเคราะห์ว่า 

ปมประเด็นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการสื่อ เพื่อชี้ให้เห็นถึงการขยายตัว

ของร้านสะดวกซื้อ ที่เริ่มผุดเป็นดอกเห็ด ทำาลายธุรกิจ ร้านสหกรณ์ 

ของคนในพื้นที่ ต่อต้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ

ต่างๆ ที่ลงไป  

ต่างจากข้อสันนิษฐานที่หน่วยงานความมั่นคงชี้ว่า เป็นเพียง

ประเด็นเรียกค่าคุ้มครอง ลดความสำาคัญของกลุ่มที่ก่อเหตุลง และให้

ความสำาคัญเรื่องสถิติ จำานวนครั้งการก่อเหตุเป็นสำาคัญ 

น่าสนใจว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเยาวชนคนรุ่น

ใหม่ที่ซึมซับอุดมการณ์และแนวคิดในเรื่องของการปกครองตัวเอง ไม่

ขึ้นตรงกับอำานาจศูนย์กลางที่กดขี่ สร้างความเป็นภาคกลางเพียงหนึ่ง

เดียว เนื่องจากไม่เห็นความสำาคัญในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

เป็นกลุ่มก้อนทางความคิดที่ไปด้วยกันกับพรรคการเมืองที่เรียก

ตัวเองว่า “ฝ่ายก้าวหน้า”

นอกจากเรื่องการเมือง และความมั่นคง ที่พันกันอยู่อย่าง 

แยกออกจากกันได้ยากแล้ว เรื่องผลประโยชน์ การจัดสรรงบ

ประมาณ ยังเป็นปมเงื่อนสำาคัญที่ทำาให้ กอ.รมน.จะถูกจับจ้องอย่าง

ตาไม่กะพริบ.

เปิดแผลงบฯ ‘กอ.รมน.’

ก่อนเข้าโหมดเลือกตั้ง

ใ

เ



มคอยออกส� อ ไมคอยเปนขาวบอยนัก สําหรับ “บ๊ิกบ้ี” 

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก 

(ผบ.ทบ.) โดยเฉพาะเร� องที่คาบเกี่ยวการบานการเมือง 

ทําใหพอ “บิ๊กบี้” ใหสัมภาษณแตละครั้ง หลายคนสน 

ใจก็เลยแกะคําพูด ตีความรูสึก ตีความนึกคิด 

ระดับ “ผบ.ทบ.” มองเร� องตางๆ อยางไร

ลาสุด “บิ๊กบี้” แสดงความคิดเห็นสถานการณการเมือง

ภาพรวมในชวงนี้ 

“สถานการณปกติ ประเทศไทยก็เห็นอยูแลววาอยูรม 

เย็นเปนสุข มีความสุขสบาย นักทองเที่ยวก็เขามา สถานการณ

อะไรก็ดีอยูแลว บานเมืองสงบเรียบรอยคือส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด ทุกคน

ก็มุงไปสูการทํามาหาเล้ียงตัวเองใหดีท่ีสุด ขออยาคาดการณ เรา

ตองภาวนาใหประเทศชาติมีแตความดี มีแตความสุข หรืออยูดี

มีสุข อยาไปคาดการณใน  

สิ่งที่เปนลบ ตอง think 

positive สําหรับประเทศ

ชาติและประชาชน”

ถามถึงสถานการณ

หลังวันที่ 23 ส.ค.65 จะ

เปนอยางไร 

“เร� องการเมืองไมรู 

อยางที่ตนบอกอยาไปคาด

การณในสิ่งที่ไมดี สิ่งที่

ไมรู” 

ถามอาจจะมีม็อบ

ออกมา

“ก็อยาไปคาดการณ 

และอยาไปสงเสริม อยาไปใหขอมูล ตองพยายามใหทุกคนตั้ง                                                                           

สติใหดีวาเราตองการอะไร ประเทศไทยตองการอะไร ซ่ึงก็คือ

ตองการความสงบสุข ความสงบเรียบรอยเพ� อใหการทํามาคา 

ขายและอะไรทุกอยางนั้นดี ทุกคนอยูดีมีสุขและรมเย็นเปนสุข 

พรอมย้ําวาอยาไปกลัว และนักขาวคือสิ่งสําคัญใหสถานการณ

บวกหรือลบ ถาออกขาวในทางบวก สถานการณทุกอยางก็บวก 

ถาออกขาวในทางลบและไปสมทบกับอยางอ� น ทุกอยางก็เปนลบ”

ถามหากปหนามีการเปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนนายกรัฐ 

มนตรี ก็จะไมมีอะไรใชหรือไม

“ก็ไมมี ทุกคนทําตามหนาท่ีใหดีท่ีสุด ทําหนาท่ีเพ� อประชา 

ชน ใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนมีความสุข อยูในประเทศน้ี

ดวยความรักและสามัคคี ชวยกันทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง”

ถามวาถามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง จากฝง พล.อ. 

ประยุทธ ไปเปนฝงพรรคเพ� อไทยและพรรคกาวไกล 

“ทุกคนตองทําตามหนาที่” จากนั้นไดนํามือชี้ที่หัวและ

ตบที่หนาอกซายตัวเอง พรอมกลาววา “ใหคิดถึงประชาชน

และคิดถึงประเทศชาติใหมากที่สุด”

คําถามและคําตอบที่ออกมาจาก “ผบ.ทบ.” คนปจจุบัน

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท เกิดวันที่ 1 ม.ค.2506 

สําเร็จการศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลป รุนท่ี 53 โรงเรียนเตรียม 

ทหาร รุนที่ 22 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย                                                                          

รอยพระจุลจอมเกลา รุนท่ี 33 (จปร.33) ปริญญาโทศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต 

เสนทางรับราชการ ผูบังคับการกรมทหารราบท่ี 31 รักษา

พระองค (ร.31 รอ.), ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค 

(พล.1 รอ.), รองแมทัพภาคที่ 1 (รอง ทภ.1), แมทัพภาคที่ 1 

(มทภ.1) ผูชวย ผบ.ทบ.และ ผบ.ทบ.ปจจุบัน.

เอกหนังคาวบอย แตความเปนจริงแลวหนาท่ีและบทบาทของ 

สตช.แตกตางกับกองทัพทั้งสามอยางสิ้นเชิง ดังนั้นการใชแนว                                                                           

ทางการบริหารเลียนแบบกองทัพจึงเปนเร� องท่ีไมถูกตอง เพราะ 

สตช.ไมใชกองทัพตํารวจ

ดังนั้นถาจะแกไขปญหา สตช. ก็ตองเริ่มจากหลักการ

กอน สตช.เปนหน�วยงานบริการประชาชน ไมใชรบรากับประ 

ชาชน เพราะประชาชนไมใชศัตรูของ สตช. ดังนั้น สตช.ไม

สมควรแยกตัวเปนอิสระจากการบริหาร เพราะปจจุบัน สตช.

สังกัดสํานักนายกฯ ซ่ึงทําใหนายกฯ และรัฐมนตรีท่ีนายกฯ มอบ                                                                             

หมายมีอํานาจสูงสุดในการบริหารจัดการ สตช. ทั้งๆ ที่ ผบ. 

สามเหลาทัพยังตองสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ตองอยูภายใน

การปกครองของรัฐมนตรีกลาโหม ดังนั้นขอแรก “สังกัดของ 

สตช.” สมควรที่จะสังกัดกระทรวงใด มหาดไทยน�าจะเหมาะ

สมที่สุด เพราะถาจะตั้งกระทรวงตํารวจก็อลังการเกินไป ขอ

สอง ตํารวจสมควรติดยศเหมือนทหารหรือไม เพราะสายงาน 

การบังคับบัญชาแตกตางกับทหาร ตํารวจมีหนาที่เหมือนกับ

ขาราชการพลเรือนมากกวาทหาร

ดังนั้นสมควรเลิกระบบยศเลียนแบบทหาร ใหเหลือแต                                                                     

ตําแหน�งเทานั้น ผมขอยกตัวอยาง พล (ตํารวจ) เอกนายแพทย 

พลตรี (พยาบาล) คุณจะไปรบรากับใคร ก็คงมีหนาที่รบรากับ                                                                        

ไวรัสท่ีไมใชอริราชศัตรู แลวยังไมใชคนดวยซํ้า ดังน้ันไมสมควร

มียศ

นอกจากน้ันยังสรางความเหล� อมลํ้ากับขาราชการพลเรือน

และพนักงานของรัฐ เร� องยศน้ีสมควรทบทวนท้ังในกองทัพและ 

สตช. เพราะดูเหมือนจะไมเหมาะสมกับสายงาน ตําแหน�งตางๆ 

ในกองทัพก็ตองแยกเปนสายงานที่เกี่ยวของกับการรบเทานั้น

จึงจะมียศ สวนสายงานวิชาการ บริการ บริหาร ก็ไมสมควร

ติดยศและอาวุธ

ขอเสนอนี้เพ� อใหทหารและตํารวจใกลชิดกับประชาชน

มากขึ้น เพราะยศถาบรรดาศักดิ์ทําใหคนพองเปนอึ่งอางครับ

ฮวยบขวน

 

รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ บัญญัติถึงการปฏิรูปประเทศเอา                                                                              

ไวครับ ในดานกระบวนการยุติธรรม มีระบุถึงการปรับปรุงระบบ

การสอบสวนคดีอาญา ใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวาง

พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม แตไมมี

5บทความ

นใชเร� องมั้ย 

ดาผูตรวจการแผนดินกันยกใหญ 

หาวาอุม “ลุงตู” ไมยอมสงเร� อง นายกฯ ๘ 

ป ไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ก็เขาชี้แจงโครมๆ มันไมอยูในหนาที่ 

ตามนี้ครับ.... 

พระราช บัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจ

การแผนดิน ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ (๑) กําหนดใหผูตรวจการ

แผนดินมีอํานาจสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

แตเปนเร� องของคุณสมบัติการดํารงตําแหน�งทางการ

เมืองที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ใหคณะกรรม                                                                             

การการเลือกตั้ง (กกต.) หรือ ส.ส.จํานวน ๑ ใน ๑๐ ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู เขาช� อย� นตอศาลรัฐธรรม 

นูญเพ� อวินิจฉัยได 

ฉะน้ันจึงเปนเร� องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสระ                                                                              

อ� น ท่ี พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

มาตรา ๓๗ (๔) กําหนดหามไมใหผูตรวจการแผนดินรับไว

พิจารณา

ก็เตรียมตีตกไป 

นั่นเปนคํารองที่ย� นโดยนักรองเบอร ๑ ศรีสุวรรณ 

จรรยา 

ฝายคานเขาก็ย� นครับ  

ย� นในชองทางตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองของคํารองเสร็จสิ้น ประธาน

รัฐสภาจะสงตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตามกฎ 

หมายชัดเจน ไปบิดเบือนไมได

ถึงมือศาลรัฐธรรมนูญเม� อไหร ก็วาไปตามกระบวน 

การ 

ระหวางนี้คงตองพูดถึงกันอีกหลายวัน 

กับประเด็น นายกฯ ๘ ป

๘ ปจริง คือ ๘ ปในทางรัฐศาสตร กับ ๘ ปในตัวบท

กฎหมาย คือ ๘ ป เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 

ตีความ-ตีนายกฯ

ฟงนักกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญ กูรู กูรู เสียงแตกไปคนละ

ทิศละทาง มีเหตุผลประกอบแตกตางกันไป 

ท่ีตีความตามความรูสึกก็มีไมนอย กลายเปนการช้ีนําสังคม 

สุดทายไปตกหนักที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อาจตกเปนเหย� อทางอารมณได หากคําวินิจฉัยออกมาไม

เปนที่ถูกใจ 

แตก็มีความเห็นที่น�าสนใจครับ เพราะอางอิงบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ แมจะสอดคลองกับความเห็นอ� นๆ ท่ีออกสูสาธารณะ

มาเยอะแลว แตสาระสําคัญอยูที่ผูออกความเห็น 

วานนี้ (๑๘ สิงหาคม) “สดศรี สัตยธรรม” อดีตกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ดีกรีอดีตผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาล

ฎีกา ใหความเห็นทางกฎหมายไวดังนี้ครับ 

“...ทุกอยางตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๖๐ ที่มีบท 

บัญญัติในมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ที่วาดํารงตําแหน�งไมเกิน ๘ ป 

สวนคําวา ๘ ปนับตั้งแตเม� อไหรนั้นก็ตองเปนไปตามรัฐ 

ธรรมนูญ ๒๕๖๐ จะไปนําเอารัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๕๗ มา

ใชไมได 

เพราะฉะนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ เปนนายกฯ ตาม

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ จะนํามาใชเม� อปรัฐธรรมนูญ 2560 ไมได

ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๔ ไมไดระบุวาใหนํา

รัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๕๗ มาใชดวย ดังนั้น อายุการดํารง

ตําแหน�งของ พล.อ.ประยุทธ จึงตองเริ่มตนนับแตวันประกาศ

ใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  

จะครบ ๘ ปในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘  

ดังนั้น ก็คงเปนเร� องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย และ

คงมองในประเด็นเร� องบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๔ วาใหนํารัฐ 

ธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มาใชในเร� องการดํารงตําแหน�ง

นายกฯ ดวยหรือไม...”

“สดศรี สัตยธรรม” ไมใชสาวก “ลุงตู” ครับ 

เปนหนึ่งในอดีตบุคคลในองคกรอิสระที่วิพากษวิจารณ

รัฐบาลอยางเผ็ดรอนมาอยางตอเน� องและยาวนาน

ที่สําคัญ ถูกใจคนไมชอบ “ลุงตู” 

ถึงขนาดนําไปเปนไอดอล

ฉะนั้นถือเปนการแสดงความเห็นที่ปราศจากอคติทาง 

การเมือง เปนเร� องขอกฎหมายลวนๆ 

เปนไปไดครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในแนว 

ทางนี้ 

เพราะดูเหมือนจะเปนจุดกึ่งกลางของหลายๆ เร� อง 

มีเหตุผลรองรับครับ 

จะตีความกฎหมายยอนหลังมิได และการตีความใหนับ

ตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มิไดเปนการตีความ

ยอนหลังแตอยางใด 

แตใหนับตั้งแตวันที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี วาหามเกิน ๘ ป ประกาศใช 

และอาจเปนกึ่งกลางระหวางความพอใจกับความไมพอ 

ใจ ใน ๒ แนวทางที่เหลือ 

คือใหนับตั้งแตการเปนนายกรัฐมนตรีครั้งแรก วันที่ ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ 

กับนับจากหลังเลือกตั้ง ๒๕๖๒ ไดรับเลือกจากที่ประชุม

รัฐสภา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

แตการตีความกฎหมายไมใชเร� องการตอบสนองความ

พอใจหรือความไมพอใจของใคร ตองเปนไปตามตัวบทกฎ 

หมายเทานั้น 

และการตีความตามตัวบทกฎหมาย หากไปสรางความ

ไมพอใจ หรือสรางความพึงพอใจใหกับใคร อันนั้นชวยไม

ได

เพียงแตความเกลียดชังระหวางกันในสังคมที่มีความ

ขัดแยงกันสูงนี้ อารมณมักมากอนเหตุผลเสมอ 

ขนาดในสภาผูแทนฯ ถึงกับเสนอใหยุบศาลรัฐธรรมนูญ

ทิ้งมาแลวหลายหน เพราะวินิจฉัยไมถูกใจ 

พรรคกาวไกล ตัวดีเลย 

ความไมพอใจต้ังแตยุบพรรคอนาคตใหม ตัดสิทธ์ิ “ธนา

ธร-ปยบุตร” จน ๒ คนนี้กลายเปนบุคคลโลกลืม ความไม

พอใจนั้นตอเน� องมาถึงวันนี้ 

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน” บอกวา 

“...การนับวาระดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เปนอยาง

อ� นไมไดนอกจากป ๒๕๕๗ มันไมไดเปนเร� องของกฎหมาย

ยอนหลังหรือไม 

แตเปนเร� องของความตอเน� องของคณะรัฐมนตรี ท่ีบัน 

ทึกไวในบทเฉพาะกาลชัดเจนวา หากเปน ครม.ที่มากอนรัฐ 

ธรรมนูญนี้ ขอใหเปน ครม.ตอไป 

ซึ่งใชคําวา “เปน” ไมไดใชคําวา “ทําหนาที่” หรือคิด

วาเปน แตใชคําวา “เปนเลย” ...”

ผมไมใชนักกฎหมาย แตอยากถาม “พิธา” กลับวา 

สมมุติวันนี้ “พิธา” เปนนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ

ยังมิไดกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีวาตอง 

๘ ป 

อีก ๒ ปขางหนา “พิธา” เปนนายกฯ เขาปที่ ๓ แต

รัฐสภาดันไปแกไขรัฐธรรมนูญวา หามนายกฯ ดํารงตําแหน�ง

นายกฯ เกิน ๘ ป 

“พิธา” จะเริ่มนับตอนไหน 

เพราะเปนนายกฯ กอนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแกไข

ครับ...เปนการบานใหนําไปคิด.

เร� องลึกมิใชเร� องเล็ก

ถาเธอทําปากกาหาย

จะมีเร� องรายขยายผล

สติสัมปชัญญะมิแยบยล

จะพาตนตกอับยับเยิน

ถาเธอทําปากกาหาย

จะเปนคนมักงายงกเงิ่น

คนรอบขางจะหมางเมิน

แลวความเจริญจะโรยรา

ทวงสัญญาเร� องปฏิรูป สตช.

เรียน คุณอัตถ อัตนัย ที่นับถือ

จะครบ ๘ ปของการครอบครองอํานาจรัฏฐาธิปตย ที่มี

พลเอกประยุทธเปนนายกรัฐมนตรี เม� อครั้งที่พลเอกประยุทธ

กระทํารัฐประหารยึดอํานาจจาก? เพราะ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค.

๒๕๕๗ เกิดสุญญากาศการเมือง ไมมีนายกฯ ไมมีคณะรัฐมนตรี

รักษาการ เพราะเม� อนายกฯ ยิ่งลักษณตองพนจากตําแหน�ง

ตามคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ทําใหคณะรัฐมนตรีรักษา 

การตองพนสภาพไปตามนายกฯ รักษาการ ไมมีอํานาจใดสามารถ                                                                                  

แตงต้ังนายกฯ รักษาการได อํานาจนิติบัญญัติก็เหลือแตวุฒิสภา 

เพราะยิ่งลักษณยุบสภาผูแทนราษฎรไปกอนหนานั้นแลว

เหตุท่ีทําใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง เพราะลุงกํานัน

ออกมานํามวลมหาประชาชนขับไลรัฐบาลยิ่งลักษณที่มีพฤติ 

กรรมมิชอบหลายประการ ตั้งแตพยายามออกกฎหมายนิรโทษ

กรรมชวยพ่ีชาย ตามมาดวยทุจริตรับจํานําขาวฯ มวลมหาประ 

ชาชนชุมนุมขับไลรัฐบาลย่ิงลักษณนานมาก โดยหน่ึงในขอเรียก

รองของ กปปส. นอกจาก “ยิ่งลักษณออกไป” ก็คือปฏิรูป สตช. 

ซึ่งพลเอกประยุทธไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรองของ กปปส. 

โดยใหเหตุผลวาใหเปนภาระหนาที่ของรัฐบาลหนา

เม� อพลเอกประยุทธจัดใหมีการเลือกตั้ง ก็ไดนายกฯ ที่ช� อ 

พลเอกประยุทธ เวลาผานไปกวาสองปสําหรับรัฐบาลท่ีมีพลเอก 

ประยุทธเปนนายกฯ รัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง แตก็ยังไม 

มีการปฏิรูป สตช.แตอยางไร สงสัยวาพลเอกประยุทธจะลืม

คํามั่นสัญญาที่ใหไวกับประชาชนเม� อเกือบ ๗ ปที่แลว เหตุผล

ท่ีตองทวงสัญญาก็เพราะวันน้ี สตช.เน�าเฟะย่ิงกวาเดิม คดีบอส 

คดีบอน คดีผับฯ ก็ลวนแลวแตสรางความอับอายเพราะไรจริย 

ธรรมอยางรุนแรง เอาเร� องเดียวก็ไดครับ “สํานวนคดีบอสที่สง

ถึงอัยการและศาลฯ” ความวา บอสเสพโคเคนเพ� อรักษาอาการ

ปวดฟน เร� องอ� นๆ ก็ลวนแลวแตไรจริยธรรมอยางรุนแรง

สตช.วันนี้ดูเหมือนจะมีพฤติกรรมใกลเคียงกับมอตโต

ที่วา “ใตฟาเมืองไทยไมมีอะไรที่ตํารวจไทยทําไมได” สตช.มี

สถานภาพเปนเหมือนกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ 

มีผูนําเปนผูบัญชาการสูงสุดเหมือนกัน มียศเปนพลเอกเหมือน

กัน แตถาจะวิเคราะหกันวาบทบาทหนาที่ของ สตช.เหมือนกับ

กองทัพบก, เรือ, อากาศหรือไม คําตอบก็ตองบอกวาไม เพราะ

กองทัพทั้งสามมีหนาที่รบกับอริราชศัตรูของประเทศเปนหนาที่

หลัก สวนหนาที่อ� นๆ เปนหนาที่รองเทานั้น 

แตสําหรับ สตช.ไมมีหนาที่รบกับผูรายที่เปนคนไทย คน

ไทยไมใชเปนขาศึก เชนกรณีทําผิดกฎจราจร เชนฝาไฟแดง ถา

ใชมาตรฐานเดียวกันกับทหารตางชาติฝาพรมแดนไทย ก็หมาย

ถึงตํารวจจราจรสามารถควักปนมาจัดการไดทันที หลังจากควบ                                   

คุมสถานการณไดก็อาจจะเปาปากกระบอกปนเลียนแบบพระ 

think positive

การบอกปฏิรูปตํารวจโดยตรง ฉะน้ันไมเปนขอผูกมัดรัฐบาล ผม

ก็ใหความกระจางไดแคนี้ เพราะเลิกคาดหวังเร� องปฏิรูปตํารวจ 

ปฏิรูปการเมืองไปนานแลวครับ.

จุดประสงค

 * อภิปรายไมไวใจ

“รัฐบาล” ใหมอีกครา

ในครั้งนี้ ไมรูวา

จะซาบซาประการใด

 * ที่บรรดาพรรค “ฝายคาน”

สมัครสมานรวมใจ

ทั้ง “เพ� อไทย-กาวไกล” 

“เสรีรวมไทย” ก็มา

 * “ประชาชาติ” พลาดไมได

ขอสงทายดวยสักครา

ปที่ ๔ หวังใจวา

หาประเด็นเลนกันเจอ

 * เพราะ ๓ ปที่ผานพน

ประชาชนฟงยังเหวอ

ตางหาประเด็นจนเบลอ

เอาแต “ดารัฐบาล”

 * มิไดเปนมรรคเปนผล

กับประชาชนทุกดาน

ใหน�าเบ� อน�ารําคาญ

หาสาระใดไมมี

 * ครั้งนี้หากดา “๓ ป.”

อยากจะขอรองหยุดที

กรุณาอยาย่ํายี

เพราะไมมีประโยชนใด

 * ทั้ง ๓ บิ๊ก “ปอม-ปอก-ตู”

ใครก็รูทํางานไม-

ไดหยุดจะขุดดาไย

ใหคนโหลั่นสนั่นเมือง

 * ใช...อภิปรายครั้งนี้

ก็เห็นทีไมไดเร� อง

นอกจากอยากทําเข� อง

ดาลวงหนา “หาเสียง” กัน.

       

  สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม

ผูอํานวยการศูนยรับเร� องราวรองทุกข

     พรรคพลังประชารัฐ

มั

ไ

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท
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6 เศรษฐกิจ

พิษน้ำ�มันแพงทุบBAข�ดทุนยับ
วิภ�วดีรังสิต • “บางกอกแอร์

เวย์ส” เปิดผลประกอบการไตรมาส 

2/65 ขาดทุน 439 ล้าน มีราย

ได้รวม 2,520 ล้าน เพิ่มขึ้น 74% 

ครึ่งปีแรกขนส่งผู้ โดยสารแล้ว 9 

แสนคน กว่า 1 หมื่นเที่ยวบิน 

อัตราขนส่งผู้ โดยสาร 71.6%

นายพุฒิพงศ์ ปราสาท

ทองโอสถ กรรมการผู้อำานวยการ                                          

ใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2/2565 

บริษัทมีรายได้รวม 2,520.3 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 74.7% โดยรายได้                           

ที่มากข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิม                                           

ขึ้นของรายได้บัตรโดยสารจาก

ธุรกิจสายการบิน 1,354.6 ล้าน

บาท ขณะท่ีค่าใช้จ่ายรวม 3,180.2 

ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้นมาจากค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 

ต้นทุนขาย และบริการผันแปร

ตามจำานวนผู้ โดยสาร และเที่ยว

บินของธุรกิจสายการบิน ส่งผลให้                                 

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำาเนิน 

งาน 439.9 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน

ลดลง 146.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

25% เมื่อเทียบกับปี 64 ขณะที่

จำานวนผู้ โดยสารที่ขนส่งเท่ากับ 

0.5 ล้านคน และมีอัตราส่วนการ

ขนส่งผู้ โดยสารอยู่ที่ 78.5% 

สำาหรับ ผลการดำาเนินงาน

ครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทมี

ยอดผู้ โดยสารกว่า 0.9 ล้านคน มี

เที่ยวบิน 10,817 เที่ยวบิน และมี

อัตราขนส่งผู้ โดยสารอยู่ที่ 71.6% 

มีรายได้รวม 4,181.2 ล้านบาท 

ซ่ึงรายได้จากการจำาหน่ายบัตรโดย                                    

สารของธุรกิจการบินในคร่ึงปีแรก 

ของปี 2565 เพิ่มขึ้น 1,984 ล้าน

บาท รายได้จากธุรกิจและบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน 1,033.5 

ล้านบาท

นายพุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า 

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัท

ได้วางแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบิน 

อาทิ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 

เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ เป็น 

21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้น

ทางสมุย-สิงคโปร์ เป็น 4 เที่ยว

บินต่อสัปดาห์ ตามความต้องการ

การเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น.

เปิดตัว • แสงชัย กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพสูง SKIL เครื่องมือแบบไร้สายและแบบมี

สาย ครอบคลุมการใช้งานช่างที่หลากหลายตั้งแต่งานเจาะ ขัน ตัด ฯลฯ นวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน

อัจฉริยะ ActivCell ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และ RapidCharger การ

ชาร์จพลังงานที่รวดเร็วกว่าปกติเป็นเท่าตัว พร้อมลงทุนทีมงานมากประสบการณ์และการตลาดเพื่อสร้าง

แบรนด์และสนับสนุนการขายให้กับดีลเลอร์ ตั้งเป้าติด Top 5 ใน 5 ปี.

ออมสินโชว์ปล่อยกู้สู้ โควิด
เต็มกรอบ10,000ล้านบาท!

เติมสภาพคล่องอุ้มรายย่อย

ไทยโพสต์ • สุดปัง! “ออมสิน” โชว์ปล่อยกู้สู้ภัยโควิด-19 เต็มวงเงิน 

1 หมื่นล้�นบ�ท ฟุ้งช่วยเติมสภ�พคล่องอุ้มประช�ชนสู้วิกฤตได้ 1 

ล้�นร�ย พร้อมก�งผลง�น 2 ปี เดินเครื่องอัดสินเชื่อช่วยเหลือร�ย

ย่อยม�กกว่� 6 ล้�นร�ย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวย

การธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า                                 

ธนาคารออมสินได้ ให้ความช่วย

เหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่าน

มาตรการช่วยเหลือต่างๆ มาอย่าง                                      

ต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารประสบ

ความสำาเร็จในการปล่อยสินเชื่อ

โครงการสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้

ภัยโควิด-19) ครบวงเงิน 10,000 

ล้านบาท ที่สามารถช่วยเหลือ

ประชาชน จำานวน 1 ล้านราย 

ให้ได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอย 

เพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว ซึ่ง                                            

เป็นการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป

พลิเคชัน MyMo ทั้งหมด ลูกค้าไม่

ต้องไปติดต่อสาขา ทำาให้สามารถ

อนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนจำานวน

มากได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อ

สู้ภัยโควิด-19) วงเงินโครงการ 

10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพ

คล่องในชีวิตประจำาวันให้แก่ผู้ได้                                                    

รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้กู้ราย

ละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอก                                             

เบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือน 

พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีผู้

ค้ำาและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้                                                   

รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำาระ 

ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวด

แรก กำาหนดระยะเวลาชำาระคืน

เงินกู้ไม่เกิน 2 ปี โดยยื่นกู้ผ่าน

ช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo

อย่างไรก็ดี ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมาธนาคารได้ดำาเนินการ

ตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่ง

ต่อความช่วยเหลือให้ประชาชน

และภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการ

และโครงการต่างๆ กว่า 45 โครง 

การ มีประชาชนได้รับประโยชน์

และความช่วยเหลือแล้วจำานวน

กว่า 13 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ได้

รับสินเชื่อมากกว่า 6 ล้านราย ใน

จำานวนนี้เป็นผู้ที่ ไม่เคยมีประวัติ

เครดิตและเป็นการเข้าถึงสินเชื่อ

ในระบบได้เป็นคร้ังแรกมากถึง 2.76 

ล้านราย

สำาหรับ ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีได้รับสินเชื่อเสริมสภาพ

คล่องให้ธุรกิจแล้วเป็นเม็ดเงิน

กว่า 195,000 ล้านบาท รวมถึง

การช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน

หรือขาดรายได้ ให้สามารถกลับ

มามีอาชีพ และสร้างรายได้ กว่า                         

100,000 ราย รวมทั้งปรับโครง 

สร้างหนี้สำาหรับลูกหนี้เอ็นพีแอล

อีกร่วม 4 ล้านราย โดยส่วนหน่ึง                                                  

ของโครงการต่างๆ ได้แก่ โครง 

การสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, สินเชื่อ

เสริมพลังฐานราก, สินเชื่อช่วย

เหลือภาคการท่องเที่ยว, สินเชื่อ

ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการพักชำาระ

หนี้ เป็นต้น.

ทล.พบปมสะพ�นหล่นจนท.ประม�ท

วิทัย รัตน�กร

ร�ชดำ�เนิน • “คมนาคม” เปิด

ผลสอบสวนเหตุคานสะพานกลับ                                           

รถพระราม 2 พังถล่ม พบเป็น

ความผิดพลาดในการปฏิบัติของ                                         

เจ้าหน้าที่ จ่อตั้งสอบวินัยฯ และ

ลงโทษ ย้ำาโครงสร้างคาน-พ้ืนคาน

สะพานยังแข็งแรง ไม่อันตราย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิด                                              

เผยถึงความคืบหน้าการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

คานสะพานกลับรถร่วงหล่นบน

ถนนพระราม 2 ว่า ในเบื้องต้น

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ชุดที่กรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งมี

นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกร

ใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างเป็น

ประธานน้ัน พบเป็นความผิดพลาด                                                  

ในการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง                                               

หรือ ทล. และเกิดจากความประ 

มาทของเจ้าหน้าที่ จะได้ตั้งคณะ

กรรมการสอบวินัยเพื่อลงโทษ 

ต่อไป ขอยืนยันว่าการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจะดำาเนินการด้วย

ความโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซง

ใดๆ

“ทางกรมทางหลวงยังได้                                             

รายงานผลการเยียวยาผู้ประสบ

เหตุและครอบครัวผู้ เสียชีวิต 

รวมถึงการดำาเนินการชดใช้ค่า                                                   

เสียหายแก่ผู้ที่ประสบเหตุทั้ ง 

หมด และหลังจากได้ข้อสรุปผล

การสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อม

เอกสารหลักฐานท้ังหมดจากคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของกระทรวงคมนาคมและ ทล.                                             

แล้วจะรายงานต่อ รมว.คมนาคม

ให้ทราบโดยเร็ว คาดว่าไม่เกิน

วันที่ 25 ส.ค.65” นายพิศักดิ์

กล่าว

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรม  

การตรวจสอบข้อ เท็จจริ ง ได้

ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

เพิ่มเติม อาทิ การตรวจสอบแบบ 

Visual Inspection การตรวจ

สอบความสมบูรณ์แข็งแรงของ

โครงสร้างสะพานและระบบพื้น

บนคานสะพานช่วงระหว่างเสา 

ยังมีความมั่นคงแข็งแรง และ

ไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการวิบัติ 

หรือเสียเสถียรภาพ.

นอกจ�กท�งกองทุนจะข�ยหุ้นออกม�กจนมีหุ้นในพอร์ตน้อย

แล้ว ยังพบว่านักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มลงทุนรายย่อยในตลาดก็มี

การทยอยขายหุ้นออกมานานหลายเดือนแล้วเช่นกัน แต่ไม่ค่อยมี

ใครสนใจเพราะขายแล้วตลาดยังคงยืนได้ เท่ากับเป็นแค่การเปล่ียน

มือกันถือครองหุ้นเท่านั้น ตลาดในลักษณะนี้มองเป็นตลาดที่ดีมี

ความสมบูรณ์ ทำาให้เหมาะกับการเก็งกำาไรและลงทุนมาก สิ่งที่มี

การเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ซึ่งมองได้ชัดเจนมากขึ้นคือ ทางกองทุน

เร่ิมกลับมาซ้ือหุ้นคืน ส่วนนักลงทุนต่างชาติก็แสดงออกชัดเจนเช่น

กันว่ารอบนี้ ไม่มีถอย ขายมาเท่าไหร่ก็เข้ารับไปเรื่อยๆ เพราะมีเงิน

ไหลเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ยังคงสามารถซื้อหุ้นแต่ละวัน

ได้จำานวนมาก คงพร้อมที่จะถือลงทุนในระยะยาว

ดูจากสภาพการณ์ตลาดวานนี้ (18 ส.ค.65) พบว่าคงมีแต่

นักลงทุนทั่วไปที่เทขายหุ้นออกมากและเป็นผู้

ขายเพียงกลุ่มเดียวในตลาด หากดูจากปริมาณ

การขายที่มากถึง 10,402.66 ล้านบาทภายใน

วันเดียว คงต้องคิดว่าดัชนีตลาดน่าจะดิ่งลง 

แรง แต่ผลจริงออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ดัชนีตลาดยังคงยืนเหนือ 1,600 จุดได้ดี วาน

นี้ดัชนียังคงปิดที่ระดับ 1,636.07 จุด ดัชนี

ลดลงแค่ 3.65 จุด นับว่าลดลงน้อยมาก จน

ไม่มีนัยสำาคัญอะไรเลย เมื่อมาด้านผู้ซื้อจะพบ                                                       

ว่าผู้นำาในการซื้อหุ้นยังคงเป็นนักลงทุนต่าง

ชาติเหมือนเดิม วานนี้ซื้อไปอีก 6,141.06 ล้าน                                                             

บาท ตามมาด้วยการซ้ือจากทางกองทุน 3,197.21 

ล้านบาท และตบท้ายด้วยการซื้อของโบรก 

เกอร์อีก 1,064.38 ล้านบาท ในเมื่อ 3 ผู้ยิ่ง

ใหญ่ในตลาดรับซื้อก็ทำาให้มีแรงรับที่แน่นหนามาก ดัชนีตลาดจึงยังยืน

ได้ดี ส่วนนักลงทุนทั่วไปที่ขายหุ้นออกมากคงเป็นเพราะได้ถือครองหุ้น

มานานกว่า 1 ปี จึงต้องมีการขายทำากำาไรออกบ้าง ดูแล้วจากปีก่อน

ที่เคยถือหุ้นไว้มากกว่าแสนล้านบาท มาถึง 7 เดือนเศษของปี 2565 

นี้ ได้มีการขายระบายหุ้นออกไปเกือบครึ่งแล้ว คงจะเบาตัวลง อยู่ที่

ต่อไปจะนำาเงินไปฝากที่ไหน เพราะดูแล้วดอกเบี้ยในตลาดยังต่ำามาก

ไม่น่าสนใจ คงต้องกลับไปคิดทบทวนว่าจะทำาอย่างไรกับเงินที่ขายออก

ไปได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท แต่ตลาดหุ้นยังดูดียังเหมาะที่จะลุ้นและ

ลงทุนได้ต่อไป  

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอสังหาฯ บอกมาแล้วว่าธุรกิจ

กลับมาเติบโตดี จึงยังน่ามองที่ NCH, BRI และ SPALI กลุ่ม

พลังงานราคาน้ำามันยังยืนใกล้ 90 ดอลลาร์ นับว่ายังยืนระดับสูงดี

กับธุรกิจ จึงยังน่ามองที่ AGE, LANNA และ RATCH กลุ่มขนส่ง

ยืนยันได้มากว่ายังเป็นธุรกิจที่มีกำาไรสูง จึงน่ามองที่ III, KEX และ 

RCL กลุ่มพาณิชย์ยังจะโตได้ดีจากเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น น่ามอง

ที่ CPW, MAKRO และ SABUY หุ้นรายตัวน่ามองที่ PTTGC, 

BBL และ INTUCH เป็นต้น

สุดสัปดาห์น้ีตลาดคงซึมน้อย น่าจะยังมีลุ้นและลงทุนได้ดีต่อไป.

ข�ยลดพอร์ต แต่ตล�ดไม่สะเทือน

อพท.ยกระดับชุมชนเรียนรู้ BCG โมเดล

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หรือ 

อพท. เปิดเผยว่าได้จัดกิจกรรม “แลกเปล่ียนเรียนรู้เส้นทางและ

กิจกรรมท่องเท่ียวเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 6 

ตำาบล คุ้งบางกะเจ้า” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของตัวเอง รวม

ถึงเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนเรื่องการยกระดับการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลก และแนวทาง BCG โมเดล ด้วยกิจกรรมการจัดการ

ทรัพยากรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำา 

TSR ระดมทุนออกหุ้นกู้ลุยธุรกิจใหม่

นายสยาม อุฬารวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เธียรสุรัตน์ หรือ TSR เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังเตรียมระดม

ทุนผ่านการออกหุ้นกู้และวอแรนต์ TSR-W2 รองรับแผนขยาย

การลงทุนธุรกิจใหม่ เริ่มจากการเจาะฐานลูกค้าเดิมที่มีกว่า 1 

ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างมองหาพันธมิตร

ร่วมลงทุนผลิตน้ำา-ทำาเครื่องกรองน้ำา พร้อมพัฒนาช่องทางการ

ขายผ่าน MLM ขยายตลาด Smart Home ร่วมกับกลุ่ม SABUY 

ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และขยายฐานลูกค้าโดยการ

สร้างโอกาสการเข้าถึงโปรดักต์ผ่อนสินค้ากลุ่ม Consumer 

Electronics 

WICE โว Q3/65 โตต่อเนื่องรับธุรกิจไฮซีซั่น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจช่วง

ไตรมาส 3/2565 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง จากการเข้าสู่

ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการขนส่งเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะบริการขนส่งทางทะเลและบริการขนส่งข้ามแดน 

ครอบคลุมสินค้ามาร์จิ้นสูง มั่นใจผลประกอบการตามเป้าหมาย 

รายได้ โต 20% ทำานิวไฮ 3 ปีซ้อน

‘เอสซีจี ไฮม์’ ชูโซลูชันครบวงจร รุกตล�ด ‘รีบิลต์’

นายวีระเดช โกวพัฒนกิจ ผู้จัดการการตลาด บริษัท 

เอสซีจี เซกิซุย-เซลส์ จำากัด เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

พบว่าตลาดรีบิลต์ (re-built) หรือตลาดรับสร้างบ้านบนท่ีดินตัว

เองมีแนวโน้มเติบโตกว่า 50% ดังนั้นบริษัทได้ส่งเอสซีจี ไฮม์ 

นวัตกรรมสร้างบ้านแบบครบวงจรเจาะตลาดดังกล่าว ตั้งเป้า

ครองเบอร์ 1 ในใจผู้บริโภคที่ต้องการมีบ้าน

‘กองสล�ก’ เพิ่มเมนูลดร�ค�หวยดิจิทัล

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประ 

ธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ยอดจำาหน่ายสลาก

ดิจิทัล งวด 1 ก.ย.2565 จำานวน 10.3 ล้านใบ วันแรกยอดขาย 

7.1 ล้านใบ ผู้ซื้อ 9.5 แสนราย และในงวดนี้ ได้เปิดตัวเลือกเพิ่ม

ให้ผู้ขายสามารถลดราคาของสลากได้ ซึ่งจะทำาให้ประชาชน

สามารถซื้อสลากในราคาที่ถูกกว่า 80 บาทได้ด้วย

พ�ณิชย์ โชว์ยอดปั้น CEO ปี 65 แตะ 1.6 หมื่นร�ย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ From Gen Z 

to be CEO ปี 65 ปั้นคนรุ่นใหม่เป็น CEO ได้ประมาณ 1.6                                                                                 

หมื่นราย ทำาให้ 3 ปีสามารถปั้น Gen Z เป็น CEO ได้ถึง 

36,521 ราย ให้เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและส่งออก 

เพื่อนำารายได้เข้าประเทศ.

NVDปลื้มครึ่งปี

โกยกำาไรทะลัก

ลุยเจาะแนวราบ

ไทยโพสต์ • นายศรศักดิ์ สม

วัฒนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำากัด 

(มหาชน) หรือ NVD เปิดเผย

ถึงผลการดำาเนินงานไตรมาส 

2/2565 ว่า บริษัทรับรู้รายได้

รวมทั้งสิ้น 758 ล้านบาท ลด

ลงเล็กน้อยจาก 795 ล้านบาท 

ในไตรมาส 2/2564 ในขณะ

ที่กำาไรรวมอยู่ที่ 51 ล้านบาท 

เติบโตขึ้นอย่างมีนัยจากช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานใน

ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 

บริษัทมีรายได้รวม 1,847 ล้าน

บาท เติบโต 20% จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน มีกำาไร 212 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201% 

“ผลการดำาเนินงานของ

เรายังแข็งแกร่งต่อเนื่อง ถึงแม้     

ว่าเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ

จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี และ

ยังมีปัจจัยเรื่องสงครามระหว่าง

รัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว โดยมีผลกระทบ

โดยตรงต่อต้นทุนการก่อสร้าง

และแรงงานที่กำาลังปรับตัวสูง

ขึ้น” นายศรศักดิ์กล่าว

นายศรศักดิ์กล่าวอีกว่า                               

บริษัทมีนโยบายในการปรับกล 

ยุทธ์เพื่อบริหารจัดการต้นทุน

และราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ รวมทั้งกลยุทธ์ทาง

ด้าน Product mix เพื่อรักษา

ระดับราคาที่แข่งขันได้ อีกทั้ง

ยังเป็นการพัฒนาสินค้าให้ครบ

ทุกเซ็กเมนต์ โดยมีแผนเปิด

ตัวบ้านเดี่ยวในเซ็กเมนต์ ใหม่

อีก 3 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยว

ในระดับราคา 11-18 ล้านบาท 

และทาวน์ โฮมภายใต้แบรนด์ 

Nirvana DEFINE.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.14 35.87
ยูโร 35.58 36.69
ปอนดสเตอรลิง 42.03 43.61
เยน (100 เยน) 25.79 26.91
หยวนจีน 4.93 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

18/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 10,689.04 7,491.83 +3,197.21
 6,350.44 5,286.06 +1,064.38
 35,399.44 29,258.38 +6,141.06
 24,172.11 34,574.77 -10,402.66

76,611.03
-3.65

1,636.07

GULFปิดดีลข�ยหุ้น

โรงไฟฟ้�‘พลังลม’

ต�มเป้�3.5หมื่นล.
ไทยโพสต์ • GULF โชว์ปิดดีล                                     

เสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 35,000 

ล้านบาทในเดือน ส.ค.2565 

สะท้อนความเชื่อม่ันของผู้ลงทุน

ต่อธุรกิจ พร้อมเดินหน้าขยาย

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ตามแผนงานที่วางไว้

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์                                          

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัท

ประสบความสำาเร็จเป็นอย่าง

มากในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้ โดยสามารถระดม

ทุนได้ 35,000 ล้านบาทตามที่

ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้การออก

หุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทตั้งใจแบ่งการ

เสนอขายเป็น 2 ครั้งในเดือน

เดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมและ

ตอบโจทย์นักลงทุนหลากหลาย

กลุ่ม โดยได้เปิดเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอีก

ด้วย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากผู้

ลงทุนเป็นอย่างดีทั้งหมด

สำาหรับ หุ้นกู้ซึ่งเสนอขาย                        

ให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้

ลงทุนรายใหญ่นั้นมี 3 ชุด คือ 

รุ่นอายุ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี 

มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท 

โดยมีการ book building ไป

เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. และ

เสนอขายไปเมื่อวันที่ 2-4 ส.ค.

2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

เฉลี่ย 3.57% ต่อปี ส่วนหุ้นกู้ซึ่ง

เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 15-17 ส.ค.ที่ผ่านมา

นั้นมี 2 รุ่นอายุ คือ 4 ปี อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี และ 

7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% 

ต่อปี มูลค่ารวม 24,000 ล้าน

บาท โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายให้กับ

ประชาชนทั่วไปนี้แต่ละรุ่นอายุ

มีการเปิดขายทั้งทางแอปพลิ

เคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคาร

กรุงไทย และผ่านช่องทางของ

สถาบันการเงินอีก 9 แห่ง

อย่างไรก็ตาม การสนับ                                           

สนุนอย่างล้นหลามจากผู้ลงทุน                                               

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น                                              

ในผลการดำาเนินงานท่ีแข็งแกร่ง 

และศักยภาพการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี

ของทั้งตัวบริษัทและหุ้นกู้ โดย

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร

ของ GULF อยู่ที่ “A” แนว

โน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ทุกชุดได้

รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ที่ระดับ “A-” จากบริษัท ทริส

เรทติ้ง จำากัด เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.

2565.

ถึงฤดูก�ลประก�ศงบผลก�รดำ�เนินง�นกันคึกคัก น่�

จับตามองที่ บมจ.ชัยวัฒน� แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWT ของ                                                                                      

บอสวี “วีระพล ไชยธีรัตต์” ที่โชว์ผลงาน Q2/65 กำาไรพุ่ง 

112.21% หนุนให้กำาไรงวด 6 เดือนแรกปี 65 พุ่งแตะ 163.44 

ล้านบาท เติบโต 71.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำาได้ 

95.07 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 64 มีกำาไรอยู่ที่ 172.15 ล้านบาท... 

งานนี้บอสวีประกาศจบปีเสือทอง CWT เตรียมทุบสถิติใหม่ทั้ง

รายได้และกำาไรแน่นอน ...•

นับถอยหลังไปกับ บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ของ 2 บิ๊ก 

บอส “นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์” ประธานกรรมการ

บริหาร และ “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” CEO เตรียมขึ้น XD ใน

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลงวดผลระหว่างกาล 

(1 มกราคม-30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และ

กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2565 เพื่อตอบแทนผู้

ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทเสมอมา แถมแว่วๆ ว่ากันยายน

นี้ ลุยแกรนด์ โอเพ่นนิ่งธุรกิจลิสซิ่งเป็นแน่ ...•

มาที่ บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ หลังจากย้ายเข้าเทรด

ใน SET เรียบร้อยแล้ว มีสัญญาณดีๆ มาบอกกันต่อ แว่วมาว่า

อีกไม่นานอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ชื่นใจกันแบบยาวๆ เพราะ                                                                                     

บิ๊กบอส “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์” เดินหน้าลุยหางานไม่ยั้ง 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระ 

โดด ...•

ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา สำาหรับ บมจ.ยูเรก� ดี ไซน์ หลัง

ปรับโหมดธุรกิจใหม่เน้นผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล อนาคตดี๊ดี 

ผลงานครึ่งแรกของปี 2565 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

มีรายได้พุ่งกว่า 1,429% และกำาไรแตะระดับ 52.93 ล้านบาท 

ฟากแม่ทัพหญิง...สวย-เก่ง “สุนิสา จิระวุฒิกุล” พร้อมเดินหน้า

เต็มพิกัด ลุยเพิ่มกำาลังผลิตเม็ดพลาสติกรองรับกลุ่มลูกค้าจีนส่ง

ออเดอร์ให้ล้นมือ แบบนี้มีลุ้นรายได้ โตแบบก้าวกระโดด ...•

รายน่้ีฟอร์มดีไม่มีแผ่ว สำาหรับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตร�เพชร ท่ี

เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังโชว์งบไตรมาส 

2/2565 กวาดยอดขาย 1,371.52 ล้านบาท เติบโต 5% ได้ตาม

แผน ซึ่งความสำาเร็จมาจากกลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์

ที่ขยายตัวเป็นเลข 2 หลัก งานนี้ ‘สาธิต สุดบรรทัด’ ผู้บริหาร 

DRT สั่งทีมงานเร่งผลิตสินค้าเต็มที่เพื่อป้อนความต้องการของ

ลูกค้าในครึ่งปีหลัง เพราะมั่นใจว่าปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ ...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ�ว

เวอร์ คว้าดีลติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ที่จอดรถ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำากัด ขนาดการผลิตไฟฟ้า 7.7 

เมกะวัตต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่หลังคา

รวม 59,000 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 235 ล้าน

บาท ...•
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บรรยากาศอึมครึมในช่วงหน้าฝน อาจทำาให้คุณรู้สึกเศร้าหรือ

เหงาใจได้ จะดีกว่าไหมถ้าเรามาเปลี่ยนมุมมอง เปิดใจรับบรรยากาศ

แสนชุ่มฉ่ำาด้วยการวางแผนทริปเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทำาให้เราสนุก

ได้แม้ยามฝนพรำา ไม่แน่ว่าทริปนี้คุณอาจได้แรงบันดาลใจดีๆ ผ่าน

ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ทำาให้คุณกลับมาสดใสอีกครั้ง Booking.

com ขอแนะนำา 4 จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วไทย ที่ผู้เดินทาง

ค้นหามากที่สุดสำาหรับทริปช่วงหน้าฝน พร้อมกิจกรรมน่าทำาและที่พัก

น่าสนใจ ที่จะช่วยให้หน้าฝนของคุณสดชื่นชุ่มฉ่ำาใจยิ่งกว่าที่เคย  เริ่ม

จาก ลองเป็น

ควาญช้าง

ฝึกหัดที่ ปาง

ช้างรานตอง 

ซึ่งเป็นศูนย์

อนุรักษ์และ

ช่วยเหลือช้างที่

อำาเภอแม่แตง 

จังหวัด

เชียงใหม่ และ

ผ่อนคลาย

ความเมื่อย

ล้าจากการ

ออกแรงมา

ทั้งวันด้วยการเข้าพักที่ ม่อนพนานนท์ รีสอร์ตแอนด์สปา โดยขับรถ

จากปางช้างมาเพียง 14 นาที คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เข้าพักใน

รีสอร์ตที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม หรือเปิดประสบการณ์

ความสนุกกับกิจกรรมทางน้ำาที่ บ้านอันดามัน ซี เซิฟ โดยที่พัก

มีคลาสสอนการเล่นเซิร์ฟตั้งแต่ระดับเริ่มต้น โดยครูฝึกสอนมือ

อาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ 

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมปั้นเซรามิกที่ ชามเริญ สตูดิโอ ในย่าน

พระนครอันเก่า ที่พร้อมพักผ่อนที่ โรงแรมวิลล่า เดอ พระนคร จะ

ช่วยให้คุณเที่ยวลัดเลาะสำารวจย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ ได้อย่าง

ง่ายดายกว่าที่เคย 

และเอนกาย ปล่อย

ใจ พร้อมจิบกาแฟ

หอมกรุ่นท่ามกลาง

วิวทะเล รอยัล    

คลิฟ บีช เทอเรซ 

โซนพัทยาใต้ ...•

ร่วมฉลอง

โอกาสครบรอบ 8 

ปี เมซอง แบร์เช่                      

ปารีส ใน

ประเทศไทย คืน

กค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่

สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท 

หรือองค์กรจึงมักจะหาวิธีการ

ต่างๆ เพื่อลูกค้าใหม่หรือรักษา

ฐานลูกเก่าไว้ให้ได้นานที่สุด ความเข้าใจ

ในเรื่อง Customer Journey คือหนึ่งใน

วิธีที่จะช่วยทำาให้ธุรกิจของคุณเติบโต

ขึ้นได้ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ไม่ว่า

จะเป็นทางการตลาดหรือการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการดำาเนินงานให้

สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทันการณ์

และเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้ม

ค่าที่สุด

Customer Journey 101

ลู

Customer Journey คือเส้นทางการ

เดินทางในช่องทางต่างๆ ของผู้บริโภคที่เข้า

มาสัมผัสกับองค์กรหรือแบรนด์ บริษัทจะมี

การกำาหนดกลยุทธ์ระหว่างที่ผู้บริโภคเข้ามา

สัมผัสนั้นเพื่อได้รับคุณค่าที่น่าพึงพอใจ รวม

ทั้งประสบการณ์ที่ดีด้วย

5 องค์ประกอบ ตามขั้นตอนของ 

Customer Journey ได้แก่ การรับรู้ของลูกค้า

เป้าหมาย → การพิจารณาและค้นหาข้อมูล

โดยลูกค้า → การตัดสินใจซื้อสินค้าและ

บริการ → การซื้อซ้ำา → การสนับสนุนต่อ

เนื่องในทางอื่นๆ

1.การรับรู้ของลกูค้าเป้าหมาย 

(Awareness)

การรับรู้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

ของลูกค้า ลูกค้าเป้าหมายเห็นโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ์จะรับรู้การมีอยู่ของสินค้าและ

บริการของบริษัท ช่วยทำาให้จดจำาแบรนด์

ได้ ซึ่งช่องทางการรับรู้คอนเทนต์เกิดได้ทั้ง

ออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ ประชาสัมพันธ์

ตามสถานที่ต่างๆ หรือ Content Marketing 

ผ่าน Website และ Social Media หรือการ

ยิงโฆษณาผ่านป้าย โทรทัศน์ และ Google 

Ads เป็นต้น

2.การพิจารณาและค้นหาข้อมูลโดย 

ลูกค้า (Consideration)

หลังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเริ่มรับ

รู้และสนใจสินค้าและบริการแล้ว ก็จะหา

ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ แบรนด์

ต้องมีคุณค่าหรือจุดเด่นของสินค้าและบริการ

อย่างชัดเจน อาทิ การแสดงข้อมูลของสินค้า

และบริการผ่านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดย

ช่องทาง Website บทความ สัมมนาออนไลน์ 

หรือ Review

3.การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

(Purchase)

เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อแล้ว ช่อง

ทางการซื้อขายต้องสะดวก รวดเร็ว ชำาระ

เงินไม่ยุ่งยาก ยิ่งมีช่องทางซื้อที่หลากหลาย

ก็จะช่วยให้ลูกค้าประทับใจและมีความน่า

เชื่อถือมากขึ้น โดยอาจจะซื้อจากทางหน้า

ร้านหรือทางออนไลน์ ในยุคดิจิทัลที่มีความ

สะดวกสบายมากขึ้น อาทิ Website ของ

บริษัทเอง แพลตฟอร์ม E-commerce หรือ 

Application เป็นต้น

4.การซื้อซ้ำา (Repurchase)

สิ่งที่ทำาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำาคือความ

พึงพอใจ เมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประทับใจ

ารเกิดโรคลมพิษแม้ไม่อันตราย

ถึงชีวิต แต่ส่งผลกระทบกับการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างมาก 

ไม่สบายตัว รำาคาญใจ โดยเฉพาะโรค

ลมพิษเรื้อรังที่สร้างความรำาคาญจากอาการ

คันได้อย่างต่อเนื่อง จนรบกวนคุณภาพชีวิต

ตลอดจนการนอน การได้รับการรักษาโดย

เร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่

ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น 

พญ.ลินน่า งามตระกูลพานิช แพทย์

ผู้ชำานาญการด้านภูมิแพ้และหอบหืด ศูนย์

ภูมิแพ้และหอบหืด รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า 

โรคลมพิษเรื้อรัง (Chronic Urticaria) จะ

มีอาการผื่นลมพิษแบบเป็นๆ หายๆ อย่าง

น้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเป็นต่อเนื่อง

นานเกิน 6 สัปดาห์ขึ้นไป ลักษณะเป็นผื่น 

นูนแดง บวม คันมาก ขนาดต่างกัน เกิด 

ตามที่ต่างๆ ของร่างกาย อาการกำาเริบ

ได้ เวลาร้อน หรือเครียด หากผื่นอยู่นาน

อาจทิ้งรอยดำาและมีจุดเลือดออกในผื่นได้ 

นอกจากนี้ยังทำาเสียบุคลิกภาพและความ

มั่นใจ อาจนำาไปสู่ปัญหาการนอนไม่หลับได้ 

แม้จะไม่ร้ายแรงถึงชีวิต แต่การปล่อยทิ้งไว้

ก
อาจส่งผลเสียในระยะยาว 

ลมพิษเรื้อรังมีปัจจัยที่กระตุ้นให้ โรค

กำาเริบ เช่น ปัจจัยกระตุ้นทางกายภาพ

ต่อผิว เช่น ความเย็น วัตถุเย็น แรงกด 

ความร้อน แรงขีดข่วนผิว โรคเกี่ยวข้องกับ

ภูมิคุ้มกันและฮอร์ โมน เช่น โรคไทรอยด์

เป็นพิษ, โรคแพ้ภูมิตัวเอง การติดเชื้อ 

อาหาร เช่น อาหารทะเล สารกันบูด ของ

หมักดอง  การติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อ

แบคทีเรีย เชื้อรา การแพ้สารสัมผัส เช่น 

ขนสัตว์ ถุงมือยาง ไรฝุ่น พิษแมลง เนื้อ

งอกและมะเร็งอวัยวะต่างๆ และยาบาง

ชนิดที่ร่างกายเกิดการแพ้ ทั้งนี้ ผื่นลมพิษ

เรื้อรังมีขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ มี

ลักษณะปื้นนูนแดง คันไม่มีขุยขอบเขต

ชัดเจน ผื่นกระจายอย่างรวดเร็ว มีทั้ง

วงกลม รี วงแหวน ทั้งแขน ขา ใบหน้า

รอบดวงตา ปากผู้ป่วยบางคนอาจบวมและ

ตาบวมร่วมด้วย นอกจากนี้ ความเครียดมี

ผลกับการเห่อของโรคได้  

สำาหรับการรักษาลมพิษเรื้อรังนั้น 

เป็นไปตามสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นเป็น

สำาคัญเพื่อลดผื่นที่เกิดขึ้น โดยเป็นการ

รักษาด้วยยา ได้แก่ ยาต้านฮิสตามีนหรือ

ยาแก้แพ้ ช่วยรักษาและควบคุมอาการ

ของโรค จะมีหลายชนิดและมีผลข้างเคียง

และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

อย่างเคร่งครัด 

ส่วนการดูแลให้ถูกวิธีเมื่อ

ป่วยลมพิษเรื้อรังนั้น คุณหมอลิน

น่าแนะนำาว่า ต้องเลี่ยงสาเหตุ

และปัจจัยที่กระตุ้นให้ผื่นลมพิษ

กำาเริบ กินยาตามคำาแนะนำาของ

แพทย์อย่างเคร่งครัด หากกินยา

แล้วมีอาการง่วงซึมจนกระทบ

การทำางานและการใช้ชีวิตควร

แจ้งแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยา 

ห้ามหยุดกินยาด้วยตัวเอง ต้อง

แพทย์สั่งเท่านั้น และที่สำาคัญ

ที่สุดคือ ต้องไม่แกะเกาที่ผิวหนัง 

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ                              

ไม่นอนดึก ทำาใจให้สบายไม่เครียด 

ลมพิษเรื้อรังอาจต้องใช้ระยะเวลา

ในการรักษาค่อนข้างนานกว่าจะ

ควบคุมโรคได้ ผู้ป่วยจึงควรมีวินัย

ในการกินยาและพบแพทย์ตาม

นัดหมายทุกครั้ง ที่สำาคัญดูแล                   

สุขภาพให้แข็งแรงทั้งร่างกายและ

จิตใจ. 

ลมพิษเรื้อรัง.. อย่ามองข้ามจนรุนแรง 

กำาไรให้แฟนคลับด้วยแคมเปญวันเกิด

กล่องสุ่มมหัศจรรย์ Surprise Box ลุ้น

ไปกับเครื่องหอมหลากหลายรูปแบบ ทั้ง

ตะเกียงน้ำาหอม เทียนหอม และน้ำาหอม

ชนิดเติม จากคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ที่นำา

มาจัดลงกล่องสุ่มให้แบบคุ้มค่าเกินราคา 

ให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ กล่องสุ่ม 2,990 

บาท ลุ้นรับตะเกียงน้ำาหอม 1 ชิ้น และ

เทียนหอม 1 ชิ้น รวมมูลค่าสูงสุด 5,740 

บาท และกล่องสุ่ม 1,990 บาท ลุ้นรับ

น้ำาหอมสำาหรับเติม (จำานวน 4 ขวด รวม 

2.2 ลิตร) คละกลิ่น มูลค่ารวม 5,880 

บาท โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 16–31 สิงหาคม 

2565 สั่งซื้อได้ที่เฉพาะทางออนไลน์  

สอบถามรายละเอียด โทร.0-2672-   

2088 ...•

มาที่ ซีพีเอฟ เปิดตัวสินค้าใหม่ 

‘CP WOK’ เมนู ‘บะหมี่คั่วไก่’ เส้นบะหมี่

เป๊าะคั่วกับเนื้อไก่

นุ่ม ปรุงรสชาติ

อร่อยกลมกล่อม 

หอมกลิ่นคั่ว

กระทะ มาในรูป

แบบ WOK Box 

ดีไซน์พิเศษเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบ ถือ

จับง่ายสะดวกสุดๆ ...จำาหน่ายในราคาเพียง 

49 บาท ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทุกสาขา

ทั่วประเทศ ...•

ด้าน โตชิบา นำาเสนอตู้เย็นอินเวอร์

เตอร์ 2 ประตู รุ่น GR-RT325WE-PMT(06) 

ความจุ 8.8 คิว ดีไซน์สวยหรู เพิ่มช่องกด

น้ำาดื่มที่หน้าตู้เย็น เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้ดื่มน้ำาเย็นโดยไม่ต้องเปิด

ประตู ลดการสูญเสียความสามารถในการทำาความเย็น ช่วยประหยัด

พลังงาน และประหยัดเวลา มาพร้อมระบบ Origin Inverter ที่ควบคุม

การทำางานของพัดลมอินเวอร์เตอร์ให้สัมพันธ์กับการทำาความเย็น จึง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำาความเย็น และช่วยประหยัดพลังงาน

ได้มากขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.toshiba-lifestyle.

com/th , www.facebook.com/ToshibaLifestyleThailand หรือโทร.

0-2511-7999 ...•

ส่วน ซิซซา กรุ๊ป จึงได้จัดโปรแกรม “Investment Property 

Tour” ที่โรงแรมวินแดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต โรงแรม 5 ดาว

แตกต่างกัน รวมถึงผู้ป่วยต้องมีการปรับยา

เป็นระยะ จึงจำาเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะ

ทางเพื่อให้ได้รับยาที่เหมาะสมในระยะยาว 

กก้าวสำาคัญกับคร้ังแรกของศรีจันทร์ แบรนด์ 

เครื่องสำาอางไทยแบรนด์แรกท่ีได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของความหลากหลายทางเพศ 

ความหลากหลายของตัวตนท่ีมีอยู่ในสังคม ออกมา

เป็นผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่  “Ace of Collection” 

หรือท่ีสุดของคอลเลกชัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เป็น

ตัวเองให้สุด” หรือ “Be Yourself & More” เพื่อส่ง

เสริมให้ทุกคนกล้าท่ีจะแสดงเวอร์ช่ันท่ีดีท่ีสุดในแบบ

ของตัวเอง มีความสุขในส่ิงท่ีอยากเป็นและอยาก

ทำา ได้แก่ ACE OF TRANSLUCENT SETTING 

POWDER ท่ีสุดของแป้งโปร่งแสงอัดแข็ง เน้ือสัมผัส

บางเบา นุ่มนวล มอบงานผิวแลดูธรรมชาติ  ACE 

OF LIP BALM STICK ท่ีสุดของลิปบาล์มเน้ือนุ่ม 

บำารุงริมฝีปากล้ำาลึก เติมความชุ่มช้ืนยาวนานตลอด

วัน ช่วยฟ้ืนฟูปากคล้ำาเสีย และมี SPF10 ปกป้อง

รังสี UV  สามารถหาซ้ือ ACE OF COLLECTION 

ได้แล้ววันน้ีท่ี Watsons. 

ในสินค้าหรือบริการของเราแล้ว จะยินดีที่

จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีก ดัง

นั้นแบรนด์ควรมีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า 

เพื่อแจ้งโปรโมชั่น ส่วนลด รวมถึงสินค้าและ

บริการใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำา 

อาทิ จากช่องทางอีเมล website พนักงาน

ขาย หรือคูปองส่วนลด

5.การสนับสนนุต่อเนื่องในทางอื่นๆ 

(Advocacy) 

เมื่อผ่านมาทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรับ

รู้จนถึงซื้อซ้ำา และได้รับประสบการณ์ที่

ดี ลูกค้าจะเกิดความภักดีในแบรนด์ และ

อาจจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมแบบปากต่อ

ปาก รวมถึงการให้คะแนนรีวิวในช่องทาง

ต่างๆ กลายเป็นการบอกต่อที่น่าเชื่อถือ                                                      

เป็นต้น

อี

พรีเมียม แห่งเดียวบนหาดในหาน เพื่อพานักลงทุนลงไปชมโครงการ

จริง “วินแดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต” พิเศษสุดเพียง 9,900 

บาท!! (จากราคาปกติ 21,800 บาท) พบกับแพ็กเกจ VIP 3 วัน 2 คืน 

ล่องเรือยอชต์สุดหรูแบบส่วนตัว เที่ยวเกาะภูเก็ต พร้อมให้ความรู้

แบบจัดเต็มด้าน Investment Property และกิจกรรมไฮไลต์ เช่น ดำา

น้ำาดูปะการัง, เที่ยวชมย่าน Phuket Old Town, สักการะพระใหญ่

แห่งเมืองภูเก็ต, ดื่มด่ำาบรรยากาศที่ มา ดู บัว คาเฟ่ (Ma Doo Bua 

Café), ดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ฯลฯ กำาหนดเดินทาง วันที่ 

25-27 สิงหาคม 2565 ...•

ตำามั่วและลาวญวน แบรนด์อาหารอีสาน ต้นตำารับฉบับ

นครพนม ปรับลุคส์แบรนด์ใหม่ ในคอนเซ็ปต์ ‘หน้าเนื้อใจเสือ’ ทั้ง

การออกเมนูซีรีส์ใหม่ ชูความโดดเด่นของวัตถุดิบคุณภาพแนวอีสาน

ที่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นเนื้อเสือ

ร้องไห้ ซึ่งเป็นเนื้อส่วนอก

ของวัว มาพัฒนาเมนูจัดจ้าน

สไตล์อีสานแท้ๆ นอกจากนี้ยัง

ได้มีการปรับโฉมร้านใหม่ ใน

บรรยากาศที่ตอบโจทย์กลุ่มคน

ทำางานที่ชื่นชอบการสังสรรค์

หลังเลิกงานได้อีกด้วย  มา

พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ‘5 

เสือคำาราม’ หมกเสือ, ลาบ

เสือ, ต้มเสือ, น้ำาตกเสือ และ

เนื้อเสือร้องไห้ย่าง ในราคาสุด

คุ้มเพียง 455 บาท (ราคาปกติ 540 บาท) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.65–31                      

ม.ค.66 ...•

ข้าวมาบุญครอง จัดโปร Big Friday! มหกรรมลดราคาทุก

วันศุกร์ตลอดเดือนสิงหาคม กับ 3 ผลิตภัณฑ์ข้าวขาวหอมมะลิ         

Customer Journey สำาคัญกับ 

กลยุทธ์ของแบรนด์ โดยเฉพาะกลยุทธ์

ทางการตลาด หากไม่มีการวางแผนที่

ดี ไม่เข้าใจพฤติกรรมหรือนิสัยของผู้

บริโภคหรือลูกค้า เช่น ความชื่นชอบใน

การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ชนิดใดชนิด

หนึ่ง ชอบคอนเทนต์ประเภทใด เช่น ภาพ

นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อความ การ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอาจไม่ถึง

กลุ่มเป้าหมาย และต้องใช้ความพยายาม

มากเกินความจำาเป็นในการสร้างยอด  

ขาย

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ 

กอช. เป็นหนึ่งกลไกหลักของการออมเพื่อ

การชราภาพที่รัฐบาลได้จัดตั้งและให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ สนใจเพิ่มความ

มั่นคงยามเกษียณกับ กอช. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่ง

ชาติ Line@ : @nsf.th หรือสายด่วนเงิน

ออม โทร.0-2049-9000 

การันตีความหอม นุ่ม อร่อย จากข้าวหอมมะลิแท้สายพันธุ์บริสุทธิ์ 

กับผลิตภัณฑ์ข้าวขาวหอมมะลิใหม่ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู ขนาด 5 

กก. แพ็ก 4 ถุง ราคาเพียง 919 บาท จากปกติ 1,160 บาท ประหยัด

ถึง 214 บาท, 

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ขาวหอมมะลิ 

100% ถุงสีแดง 

สูตรหอมมะลิ

กลางปี ขนาด 

5 กก. แพ็ก 4 

ถุง ราคาเพียง 

849 บาท จาก

ปกติ 1,120 

บาท ประหยัด

ถึง 271 บาท 

และผลิตภัณฑ์

ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ถุงสีเขียว สูตรหอมมะลิเก่า ขนาด 5 กก. 

แพ็ก 4 ถุง ราคาเพียง 815 บาท จากปกติ 1,000 บาท ประหยัดถึง 

185 บาท พร้อมบริการจัดส่งฟรี!! สั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์  Mah 

Boonkrong Online Shop ...•

บัตรเครดิตทีทีบี เอาใจกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยและ

ทั่วโลก ด้วยแคมเปญ “เปิดประสบการณ์การเดินทางไปทั่วโลก รับ

เครดิตเงินคืนสุดคุ้ม” มอบสิทธิพิเศษเครดิตเงินคืนสำาหรับผู้ถือบัตร

เครดิตทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต เมื่อมียอดใช้

จ่ายบัตรโดยสารกับสายการบิน 12 แห่ง ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 

กรกฎาคม–30 กันยายน 2565 ดังนี้ สิทธิพิเศษ 1 คุ้มทั่วไทย : เมื่อใช้

บริการสายการบินแอร์เอเชีย บางกอก                   

แอร์เวย์ส นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 

และไทยสมายล์แอร์เวย์ โดยมียอดใช้

จ่ายขั้นต่ำา 5,000 บาท/เซลสลิป รับ

เครดิตเงินคืน 100 บาท และเพิ่มขึ้น

ตามเงื่อนไขที่กำาหนด จำากัดเครดิตเงิน

คืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/

ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  สิทธิ

พิเศษ 2 คุ้มทั่วโลก : เมื่อมียอดใช้

จ่ายกับสายการบินไทย คาเธ่ย์แปซิฟิค       

ไชนาแอร์ไลน์ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ ฟินน์

แอร์ โคเรียนแอร์ และกาตาร์แอร์เวย์ 

ด้วยยอดใช้จ่ายขั้นต่ำา 15,000 บาท/เซลสลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 

และเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่กำาหนด จำากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/

บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com ...•



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘ศุภวัฒน์’ ปราบเวียดนามเข้าตัดเชือกหวด ITF

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 

รายการ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทอง เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 รอบก่อนรองฯ 

(8 คน) ประเภทชายเดี่ยว “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นักหวดดาวรุ่ง

ไทย วัย 16 ปี มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 290 เยาวชน

โลก ชนะ อันห์ ฟาม ลา หวง นักหวดเวียดนาม วัย 16 ปี มือวาง

อันดับ 5 ของรายการ และมือ 871 เยาวชนโลก 2 เซตรวด 6-2, 

6-4 ศุภวัฒน์ทะยานสู่รอบรองฯ พบกับ จาง หมิงหุย จากจีน ที่

ล้ม “เต็ง 4” เหวียน ควง วินห์ จากเวียดนาม 2-0 เซต 6-3, 6-3 

ด้าน “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ดาวรุ่งไทย วัย 14 ปี มือวาง

อันดับ 1 ของรายการ และมือ 504 เยาวชนโลก ผ่านเข้ารอบร

องฯ โดยไม่ต้องออกแรง เนื่องจาก เฉิน หยี่รู นักหวดจีน มีเหตุ

ต้องเดินทางกลับประเทศ ส่งผลให้กมลวรรณชนะผ่านเข้าตัดเชือก

กับ โซเอดะ คันนะ จากญี่ปุ่น ที่ชนะ กมรวรรณ ก้อนศิลา ของ

ไทย 2-0 เซต 6-1, 6-1 จากนั้นกมลวรรณจับคู่กับ “แอ๊ตต้า” พิมพ์

มาดา ทองคำา เป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ ลงประเภทหญิงคู่ รอ

บรองฯ ชนะ โหว ย่าหนาน จากจีน และโซเอดะ คันนะ จากญี่ปุ่น 

2-1 เซต 6-4, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ได้เข้าไปชิงฯ กับ นา

กาซาวะ อาโอกะ จากญี่ปุ่น และดาเรีย นาซาเรนโก คู่มือวาง 2 ที่

ชนะ พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ และเนา ฟ่าง จี้อี้ จากมาเลเซีย คู่มือ

วาง 5 ได้ 2-0 เซต 6-0, 6-1

‘เดอะสตรีทรัชดา-อาริ’ ขับเคลื่อนฟุตซอลไทย

กรุงเทพฯ • ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จับมือกับ Ari Football 

สนับสนุน ผลักดันให้กีฬาฟุตซอลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยจัดลง

นามความร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน ณ The Street Arena ชั้น 5 

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายไพรัช รัต

ตัญญู ผจก.อาวุโสฝ่ายขายพื้นที่เช่า, นายเกรียงไกร ทองเที่ยงธรรม 

ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ลง

นามความร่วมมือกับ นายธเนศ โฆษิตวุฒิโสภณ รองประธานฝ่าย

การตลาด บริษัท บูทรูม จำากัด ผู้จัดจำาหน่ายรองเท้า ชุดกีฬา และ

อุปกรณ์ฟุตบอล ภายใต้ร้านค้า Ari Football  โดยมีนักกีฬาฟุตซอล

อาชีพเข้าร่วม ได้แก่ นายวรการ นุชละออ จากสโมสรราชนาวี, 

นายณรงศักดิ์ วิงวร สโมสรห้องเย็นท่าข้าม, นายเจษฎา ชูเดช 

สโมสรการท่าเรือ และนางสาวจิดาภา สุพังโค นักฟุตซอลหญิง 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอลให้เป็น

ที่รู้จักกับคนทุกเพศทุกวัย และสามารถนำาไปต่อยอดการแข่งขัน

ระดับกีฬาอาชีพหรือการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมา 

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ

เล่นกีฬาทุกชนิดให้กับคนไทย พร้อมจัดสรรบริเวณชั้น 5 ให้เป็น

พื้นที่ของ The Street Arena ลานกีฬาใจกลางเมือง ศูนย์การค้า 

เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์มอลล์ 24 ชั่วโมง ผู้สนใจดูราย

ละเอียดได้ที่ www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก  www.

facebook.com/TheStreetRatchada สอบถามโทร. 02-232-1999.

สเปน • “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกา สเปน 

ออกมาตั้งราคาค่าตัวของคาเซมิโร มิดฟิลด์ตัวรับชาวบราซิเลียนเอาไว้

สูงถึง 70 ล้านยูโร หรือประมาณ 2.5 พันล้านบาท หลังตกอยู่ในความ

สนใจของ 2 ยอดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คาเซมิโรตกเป็นข่าวว่ากลายเป็นที่สนใจ

ของสโมสรในเมืองผู้ดี โดยเฉพาะ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ที่กำาลังมองหามิดฟิลด์เข้ามาเสริมทีมเป็นการด่วนหลังออกสตาร์ท

พรีเมียร์ลีกได้อย่างย่ำาแย่ ปราชัย 2 เกมรวดจนร่วงไปรั้งบ๊วยของตาราง

ล่าสุดมีการเปิดเผยจาก “สปอร์ต” สื่อกีฬาชั้นนำาในแดนกระทิง

ดุ ระบุว่า รีล มาดริด ไม่ขัดขวางการย้ายทีมของกองกลางชาวแซมบ้า

รายนี้ ถึงแม้เขาจะยังเป็นตัวหลักของทีมอยู่ก็ตาม โดยปักป้ายค่าตัวเอา

ไว้ที่ 70 ล้านยูโร

มิดฟิลด์วัย 30 ปี เล่นได้อย่างสม่ำาเสมอเป็นอย่างมากนับตั้งแต่

ย้ายจาก เซา เปาโล มาค้าแข้งในถิ่นซานติอาโก เบอร์นาเบว ตั้งแต่ปี 

2013 มีส่วนช่วย “ราชันชุดขาว” คว้าแชมป์เป็นกอบเป็นกำา ทั้งลาลีกา 

สเปน 3 สมัย, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 5 สมัย, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 3 สมัย, 

ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 3 สมัย และโคปา เดล เรย์ 1 สมัย

ปัจจุบันนอกจากเจ้าตัวจะเป็นกำาลังสำาคัญของ รีล มาดริด ยักษ์

ใหญ่ในศึกลาลีกา สเปน แล้ว ยังเป็นกองกลางตัวหลักของทีมชาติ

บราซิลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งหลายฝ่ายยกย่องให้คาเซมิโร

เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาเซมิโรกลายเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของ แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด หลังจากที่ “ปีศาจแดง” มีแววพลาดคว้า เฟรงกี เดอ ยอง จาก

บาร์เซโลนา รวมไปถึงเชลซีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่แดนผู้ดี ก็สนใจที่จะดึงตัว

กองกลางบราซิเลียนรายนี้ ไปเสริมแกร่งเช่นกัน

ตามการรายงานระบุว่า แมนฯ ยูไนเต็ด พร้อมประเคนค่าเหนื่อย

ให้กองกลางตัวเก่งรายนี้สูงถึงปีละ 10.5 ล้านยูโร ด้วยสัญญาระยะยาว

ถึง 5 ปีเต็ม แม้ตัวนักเตะจะอายุ 30 ปีแล้วก็ตาม แต่ทีมพร้อมจ่ายค่าตัว

ให้แก่ “ราชันชุดขาว” แค่ 60 ล้านยูโร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ยอดทีมจาก

สเปนต้องการ.

‘มาดริด’ตั้งค่าหัว‘คาเซมิโร’70ล้านยูโร

การพฒันาแอปพลเิคชนัในไทยเพือ่สงเสรมิการเรยีนรูสาํหรบัเดก็

ไทยเปนสิง่สาํคญัและสอดรบักบัการเรยีนรูในยคุใหม นาํมาสูความรวมมอื

ระหวางประเทศครัง้ใหญระหวางศนูยกจิการสรางสขุ (SOOK Enterprise) 

กบั บรษิทั มบีุคส จาํกดั ประเทศมาเลเซยี พฒันานวตักรรมการเรยีนรู

ผานแอปพลเิคชนั “Me Books” ถอืเปนดจิติอล อนิเตอรแอคทฟี บุคส                                                          

รปูแบบใหมในบานเราทีจ่ะปลกุหนงัสอืนทิานใหมชีวีติ เชือ่มเดก็และผูใหญ 

โดยเฉพาะคนในครอบครวัเขาหากนั ทัง้ยงัสงเสรมิการเรยีนรูของเดก็อยาง

เปนระบบ โปรเจค็นีม้เีปาหมายใหเดก็ไทยเขารวมเรยีนรูผานแอป 100,000 

คน ภายในป 2565

Me Book แอปใหมจะสรางพฒันาการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ไทยดวย

นทิานทีม่ชีวีติผานหนงัสอืทีม่ชีือ่เสยีงทัว่โลกกวา 450 เรือ่ง รวมถงึหนงัสอื

คณุภาพจาก Sook Publishing และมลูนธิสิรางเสรมิวฒันธรรมการอาน 

ในหลายภาษา 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนาน 

สรางผลกระทบโดยตรงกบัเดก็ไทยอยางรนุแรง โดย

เฉพาะเรือ่งภาวะการเรยีนรูของเดก็ถดถอย เดก็กวา 

4 ลานคน อยูในชวงวยัทีร่ะบบประสาทและสมอง

เจริญเติบโตในอัตราสูงสุดกวา 80% ของชีวิต ถือ

เปนชวงเวลาทีต่องไดรบัการพฒันา สสส. โดยศนูย

กจิการสรางสขุ รวมกบั บรษิทั มบีุคส จาํกดั พฒันา

แอป“Me Books” มุงพฒันาสตปิญญา บคุลกิภาพ 

และความฉลาดทางอารมณ ลดชองวางในการสือ่สาร

ระหวางคนในครอบครัว พรอมเปนชองทางเสริมสรางการเรียนรูและ

เยยีวยาปญหาทีเ่กดิขึน้

ความรวมมือครั้งนี้ ดร.สุปรีดา ยํ้าถือเปนตนแบบการขับเคลื่อน

งานสุขภาวะในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในลักษณะ 

Startup ที่มีความคลองตัว สรางสรรค ใช โครงสรางทางธุรกิจแบบเต็ม

ตัว สสส. เปดกวางสรางความรวมมือทั้งไทยและตางประเทศใหทุกฝาย

เขามามีสวนรวม โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

คนทํางานเพื่อสังคม ซึ่งเปนหัวใจในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะไป

สูวงกวางไดอยางยั่งยืน สนใจเขารวมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพไดที่

เว็บไซต www.sooklife.com

จดุเดนของแอปนี ้นายเฮา จนิ ผูกอตัง้แอปพลเิคชนั Me Books 

กลาววา แอป Me books ชวยสรางปฏสิมัพนัธระหวางเดก็ กบัผูปกครอง 

คร ูบรรณารกัษ นกัเลานทิาน ดวยระบบการสรางพฒันาการเดก็แบบขัน้

บนัได ตัง้แตการอาน ฟง พดูออกเสยีง พรอมตอบโต โดยการสมัผสัผาน

หนงัสอืทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก รวมถงึหนงัสอืของ SOOK Enterprise และ

มลูนธิสิรางเสรมิวฒันธรรมการอาน ซึง่มาในรปูแบบ 4 ภาษา ไทย องักฤษ 

จนี และมลาย ูความพเิศษ คอื เครือ่งมอือดัเสยีงเพือ่ใหผูดแูลเดก็สามารถ

ใชแอป สรางเรือ่งราวใหมรวมกบัเดก็เสรมิสรางการเรยีนรูทางภาษา    

นอกจากนี ้ตลอดปแอปเปดกวางใหสมาชกิมสีวนรวมในกจิกรรม

ตางๆ เชน การประกวดแขงขนัเลานทิาน (Voice-Over Storytelling) ผูที่

สนใจสามารถดาวน โหลดแอป ทัง้ในระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android 

ไดแลว 

สาํหรบัความรวมมอืตอยอดกจิการสรางสขุ นางสาวภาสวรรณ 

สงัฆสบุรรณ ผูอาํนวยการศนูยกจิการสรางสขุ กลาววา Sook Enterprise 

ดาํเนนิงานในบทบาทภาคธรุกจิมุงขยายฐานผูรบัประโยชนและตอยอด

องคความรูสขุภาวะ พฒันาองคความรู กระบวนการเรยีนรู ผลติภณัฑ 

และบรกิารใหสามารถเขาถงึไดงาย ตอบโจทยชวีติวถิีใหม เพือ่นาํไปสูการ

ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติในการมสีขุภาวะทีด่แีละปรบัใชไดจรงิในชวีติประจาํวนั

ของทกุคน มุงเนนพฒันากจิกรรมและโมเดลธรุกจิในรปูแบบการสรางภาคี

เครอืขายทัว่โลก เพือ่สงเสรมิวถิสีขุภาพด ี4 มติ ิกาย ใจ สงัคม ปญญา 

ผานเครือ่งมอืทีเ่ขาถงึได โดยตรง

นิทานเปนเครื่องมือสําคัญของการเสริมสรางพัฒนาการดีที่สุด 

ตอกยํา้ผานทศันะ ผศ.นพ.วรวฒุ ิ เชยประเสรฐิ กมุารแพทยเฉพาะทาง

โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็ เจาของเฟซบุกแฟนเพจ เลีย้งลกูตามใจหมอ 

บอกวา พอ แม ผูดแูลเดก็เลก็เปนบคุคลสาํคญัสงเสรมิพฒันาการเดก็ ทัง้

สตปิญญา ความคดิ ภาษา และพฤตกิรรม หากเดก็เขาถงึสือ่ที่ไมปลอดภยั

และไมสรางสรรค สงผลใหเกดิพฤตกิรรมเลยีนแบบ เชน กาวราว ตอตาน 

สวนความรวมมอืระหวางแอป Me Books และ สสส. ชวยเปดพืน้ทีส่ือ่

ปลอดภยัใหพอ แม มทีางเลอืกทีถ่กูตองเลีย้งลกูดวยเทคโนโลยีในยคุดจิทิลั 

การเรยีนรูและพฒันาการของเดก็จะเกดิขึน้ไดดทีีส่ดุ คอื การใชภาษา อาน

นทิาน ถาม-ตอบกบัผูปกครอง นอกจากจะนาํเทคโนโลยมีาใชในการปลกู

ฝงใหเดก็รกัการอาน ยงัสรางกจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติ และสรางความ

สมัพนัธทีด่ีใหแกคนในครอบครวัดวย

บมี - กว ีตนัจรารกัษ นกัรองชือ่ดงั ในฐานะคณุพอลกูชายฝาแฝด 

“นองธรี-นองพรี” ขวญัใจมหาชน แบงปนประสบการณการเลีย้งลกูในยคุ

ดจิทิลัวา ไมสามารถเลีย่งการใชสมารทโฟน และแทบ็เลต็ในชวีติประจาํ

วนัได แตตองเลอืกใชวธิกีารรบัมอื โดยผูปกครองเขามามสีวนรวม การเลา

นทิานของ Sook Publishing สสส. ผานแอป Me Books ทีม่ถีงึ 4 ภาษา 

ถอืเปนตวัเลอืกทีด่สีาํหรบัเดก็ตัง้แตปฐมวยั ชวยสงเสรมิพฒันาการดาน

ความคดิ การจดจาํ การตอบโต และการเรยีนรูที่ใชควบคูกบัวถิชีวีติของ

ครอบครวัในยคุปจจบุนัไดอยางลงตวั

เปนแอปที่ควรดาวน โหลดในมือถือหรือสนใจรวมกิจกรรมของ 

Sook Enterprise กวา 50 กจิกรรม ตดิตามไดทีเ่ฟซบุกแฟนเพจ SOOK 

แอปพลเิคชนัไลน @SOOK และยทูบู SOOK Channel

Me Books แอปที่ปลุก“นิทานใหมีชีวิต”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

ครอบครัว กวี ตันจรารักษ 

รวมกิจกรรมเปดแอป Me Books

สนุกกับแอป Me Books

แห่งนี้กลับมาครองบัลลังก์แชมป์บาสเกต

บอลเอ็นบีเออีกครั้งในรอบ 10 ปี โดยถือ

เป็นการคว้าแชมป์เอ็นบีเอ สมัยที่ 17 ของ

ทีมอีกด้วย

การต่อสัญญาดังกล่าวได้รับรายงาน

จากสื่อในอเมริกาว่า เลบรอน เจมส์ จะได้รับค่า

จ้างรวม 2 ปี เป็นเงินราว 97 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 3.4 พันล้านบาท และอาจมีมูลค่าสูงขึ้นไปเป็น 111 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเกือบ 4 พันล้านบาทเลยทีเดียว

ทั้งนี้ การต่อสัญญาฉบับใหม่ของสุดยอดผู้เล่นเจ้าของแหวน

แชมป์เอ็นบีเอ 4 วง กับทีมลอสแองเจลิส เลเกอร์ส จะทำาให้เจ้า

ตัวกลายเป็นนักบาสเกตบอลที่ทำารายได้นับเฉพาะค่าเหนื่อยสูงที่สุด

ญี่ปุ่น • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ห้องไซตามะ สเตเดี้ยม                                                  

บอลรูม (Saitama Stadium Ball Room) ได้มีการแถลงข่าวก่อน

การแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ 16 ทีมสุดท้าย 

ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และคิตฉี เอสซี โดยสโมสรบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด มี มาโกโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย เจริญ

ศักดิ์ วงษ์กรณ์ นักเตะของทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าว ก่อนที่จะ

แข่งขันในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้

โดยโค้ชเทกุระโมริกล่าวถึงความรู้สึกก่อนเกมรอบ 16 ทีม

สุดท้ายว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สโมสรของเราสามารถผ่านเข้ามาถึง

รอบนี้ ปีที่แล้วเส้นทางของเราสิ้นสุดที่รอบ 16 ทีม แต่เราตั้งเป้าทำา

ผลงานให้ดีกว่าเดิม เราเป็นทีมเดียวจากไทย และจะต้องแบกความ

หวังของประเทศเพื่อให้ผลงานออกมาดี”

นอกจากนี้ โค้ชเทกุระโมริยังกล่าวพูดถึงคู่แข่งจากฮ่องกง

ว่า “คิตฉี เอสซี มีเกมรับที่เหนียวแน่น พอได้บอลพวกเขามีเกม

สวนกลับที่อันตราย เราได้ชมเกมที่ คิตฉี เอสซี พบกับ เชียงราย 

ยูไนเต็ด ในรอบแบ่งกลุ่ม และเราจะนำาเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ ด้วยรูปเกมของเรา เราน่าจะเป็นฝ่ายได้ทำาเกมรุก แต่

อย่างไรก็ตาม เราต้องดูเรื่องจังหวะการตัดสินใจและสมดุลเกมของ

เราให้ดี”

ด้าน “เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่าง

ยิ่งที่ตัวผมอาจจะได้มีโอกาสลงเล่นในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีกเป็น

ครั้งแรก เราคือทีมเดียวจากไทยที่ผ่านเข้ามา และขอให้แฟนบอลทุกๆ 

สโมสรร่วมส่งกำาลังใจเพื่อให้พวกเราทำาผลงานที่ดีในวันศุกร์นี้”

สำาหรับการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ 16 ทีม

สุดท้าย ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และคิตฉี เอสซี จะลงสนามกันใน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ที่สนามโคมาบะ สเตเดี้ยม เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสด

ทาง ELEVEN SPORTS

โดยผู้ชนะระหว่างบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และคิตฉี เอสซี จะได้

สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ที่จะแข่งขันใน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยฝ่ายจัดจะมีการจับสลากประกบ

คู่แข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ในวันที่ 20 สิงหาคม 

2565.

‘เจมส์’ต่อสัญญา‘เลเกอร์ส’2ปี

ฟันรายได้แตะ100ล้านเหรียญ

ท่าเรือคว้า‘แฮมิลตัน-ปูโตรส’ร่วมทัพ

‘เทกุระโมริ-เจริญศักดิ์’ร่วมปลุกใจ 

‘เดอะ แรบบิท’สู้เต็มที่เพื่อเข้า8ทีม

ในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอ ที่ราว 533 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.89 หมื่น

ล้านบาท

นอกจากนี้มีการคาดกันว่า 

เลบรอน เจมส์ จะยังไม่เลิกเล่น

บาสเกตบอลจนกว่าลูกชายของเขา

อย่าง บรอนนี เจมส์ จะมีกำาหนด            

ถูกดราฟท์เข้าลีกเอ็นบีเอในปี 

2024 ซึ่งถึงเวลานั้นคาดว่าเจ้าตัว

จะตามไปเล่นกับลูกชายของตัวเอง

ไม่ว่าจะถูกคัดเลือกเข้าทีมใดก็ตาม

สำาหรับ เลบรอน เจมส์ เป็นหนึ่ง

ในนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์

เอ็นบีเอ ได้แชมป์ไปแล้ว 4 สมัย กับ 3 ทีม ทั้งไมอา

มี ฮีต, คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส และแอลเอ เลเกอร์ส และยังได้

รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในฤดูกาลปกติ 4 สมัย พร้อมผู้เล่นทรง

คุณค่าในรอบชิงเอ็นบีเอ 4 สมัย รวมถึงติดออลสตาร์มากถึง 18 

ครั้งติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2005-2022. 

สหรัฐ • เลบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์นักบาสเกตบอลชาวอเมริกัน 

ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส อดีต

แชมป์เอ็นบีเอ 17 สมัย ออกไปอีก 2 ปี ตามการยืนยันของ ริช 

พอล ผู้บริหารของซีอีโอ “คลัช สปอร์ตส” ซึ่งเป็นเอเยนต์ส่วนตัว

ก่อนหน้านี้ เลบรอน เจมส์ เหลือสัญญากับทีม “ม่วง-ทอง” 

เพียงแค่ 1 ปี และเตรียมจะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยนต์ในช่วงปิด

ฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตาม ล่าสุด “อีเอสพีเอ็น” สื่อกีฬายักษ์ใหญ่

ของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันว่า เจ้าตัวตกลงต่อสัญญากับต้น

สังกัดปัจจุบันอีก 2 ปี

สำาหรับฟอร์เวิร์ดวัยที่กำาลังจะอายุครบ 38 ปี ในเดือน

ธันวาคม 2022 ย้ายมาอยู่กับ ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส ตั้งแต่ปี 

2018 และในปี 2020 ก็เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยให้ยอดทีมยัดห่วง

มาโกโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจี ปทุมฯ และ

เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ นักเตะของทีมแถลงความพร้อม

ก่อนแข่งขัน

บรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่สนาม Akitsu Soccer Stadium เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนพบ คิตฉี เอสซี จากฮ่องกง ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ 16 ทีม

‘อมาโต’หวังสุโขทัยบุกบุรีรัมย์มีแต้มกลับ
สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 

2022/23 สัปดาห์ที่ 2 ที่ช้าง อารีนา  “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ในวันศุกร์ที่ 19 

สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

ทีมสุโขทัยประเดิมไทยลีกด้วยการพลาดท่าเปิดบ้านพ่ายต่อ พีที 

ประจวบ เอฟซี มา 0-3 ในเกมแรก ส่วน “ปราสาทสายฟ้า” บุกไปเฉือน 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มา 2-1

ก่อนการแข่งขัน เดนนิส อมาโต หัวหน้าผู้ฝึกสอน สุโขทัย เอฟ

ซี กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า “ณ ตอนนี้ทีมมีความพร้อมมากขึ้น 

เพราะได้ปรับการเล่น และแก้ปัญหาที่เจอในเกมแข่งขันนัดที่ผ่านมา 

นอกจากนั้นแล้วยังได้สเกาต์ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพิ่มเติม ดังนั้นจึงมั่นใจ

ในความพร้อม แม้ว่าเกมนัดนี้จะมีเวลาเตรียมตัวน้อย ต้องลงแข่งขันใน

เกมวันศุกร์ แต่จะพยายามสู้ให้เต็มความพร้อม”

“ในเกมแรกทีมไม่สามารถเก็บแต้ม แม้แข่งในบ้านได้นั้น ไม่ได้

ทำาให้ทีมเสียความมั่นใจ เพราะขุนพลค้างคาวไฟตั้งใจและเต็มที่ในเกม

แข่งขัน แต่เป็นเพราะโชคยังไม่เข้าข้างเรา ดังนั้นในเกมนัดที่ 2 กับ

การเตรียมความพร้อมของทีม เชื่อว่าจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไป

ฝากแฟนบอลแน่นอน เพราะการเดินทางไปแข่งขันนอกบ้านนัดนี้ ไม่ได้

ไปด้วยความกลัวว่าจะแพ้”

“เกมที่ผ่านมา ขออภัยแฟนบอลที่ไม่สามารถทำาตามที่แฟนบอล

คาดหวังได้ แต่ขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนทีมด้วยดี และหวังว่าในเกม

นัดที่ 2 นี้ แฟนบอลจะตามไปเชียร์ถึงถิ่นปราสาทสายฟ้าให้มากๆ”.
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‘สปาชา’ชวนแข่งลดน้ำาหนัก‘ซีซั่น 4’ชิง 2.5 ล้าน

นางสาวชัญญา ประนิช กรรมการผู้จัดการสปาชา กรุ๊ป 

เปิดเผยว่า ในปีนี้ ได้เดินหน้าโครงการ “สปาชา เมค นิว มี ซีซั่น 4” 

(SparSha Make New Me Season 4) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันลด

น้ำาหนักและกระชับสัดส่วนสปาชา เชิญชวนหนุ่มและสาวที่สนใจ 

อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี มาร่วมชาลเลนจ์ตัวเอง

ด้วยการแข่งขันลดน้ำาหนัก โบกมือลาไขมัน ปั้นหุ่นแซ่บ หุ่นเฟิร์ม 

หุ่นสมาร์ท ในโครงการ “สปาชา เมค นิว มี ซีซั่น 4” (SparSha 

Make New Me Season 4) ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,555,000 

บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-25 ส.ค.65 ที่สปาชาทุกสาขา 

ระยะเวลาการแข่งขันการลดน้ำาหนัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.65- 

22 พ.ย.65 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วม 

Zoom Meeting เพื่อเทรนโภชนาการอาหารพร้อมเพรียงกัน  

1 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.65 ตัดสินโดยกรรมการด้าน

บุคลิกภาพ ประกาศผลผู้เข้าประกวดรอบ 15 ท่านสุดท้ายในวันที ่

29 พ.ย.65 ทาง FB: sparshathailand และ www.sparshathailand.

com ประกาศผลผู้เข้าประกวดรอบ 6 ท่านสุดท้ายในวันที่ 10 ธ.ค.

65 ทาง FB: sparshathailand และ www.sparshathailand.com 

หรือสอบถามได้ที่ Call Center: 0-2259-1555

ชิงรางวัล‘ลดอ้วน’กับ‘อลิอันซ์ อยุธยา’

อลิอันซ์ อยุธยา จัดกิจกรรม Allianz Ayudhya Healthy 

Champion Challenge ชวนลูกค้าประกันชีวิตและลูกค้าประกัน

ภัยทั่วประเทศ อายุ 25-60 ปีที่มีน้ำาหนักตั้งแต่ 60 กิโลกรัม

ขึ้นไป ร่วมภารกิจลดไขมัน ฟิตร่างกาย คืนสู่ความสุขภาพดีใน 

60 วัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี 

และเสริมสร้างสุขภาวะอย่าง

ยั่งยืน โดยมี โค้ชจัน อานันท์ 

อภินันทน์ เทรนเนอร์ระดับซู

เปอร์สตาร์เป็นผู้ดูแลการลด

น้ำาหนักอย่างใกล้ชิดตลอด 

60 วัน ชิงรางวัลรวมมูลค่า

กว่า 100,000 บาท รางวัล

ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล 

ประกาศนียบัตร เงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมคอร์สเทรนส่วน

ตัวกับโค้ชจัน 10 ครั้ง มูลค่า 30,000 บาท และแพ็กแกจตรวจ

สุขภาพที่ รพ.พญาไท 3 มูลค่า 5,000 บาท สมัครร่วมกิจกรรม

ได้ที่ https://bit.ly/3QtwuAj จากค่าสมัคร 4,990 ลดเหลือเพียง 

599 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-31 

ส.ค.65 เริ่มแข่งขันวันที่ 1 ก.ย.-ต.ค.65 (รวมเวลา 60 วัน) ภาย

ใต้เงื่อนไขบริษัทกำาหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: 

Allianz Ayudhya.  

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

านมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติประจำาปี 2565 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้

แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Art–Science–Innovation for 

Sustainable Society) มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้

เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ผ่าน 4 นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ ไฮไลต์ พร้อมกับกิจกรรมสนุกสนาน

มากมาย ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานมีไป

ถึงวันที่้ 21 สิงหาคม 2565

เรียนรู้และสนุกสนานไปกับ 4 นิทรรศการ 

วิทยาศาสตร์ไฮไลต์ ได้แก่ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก 

(Through the Looking Glass) บอกเล่าเรื่อง “แก้ว” 

ในทุกมิติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ 

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ร่วมสร้างความตระหนักถึง

คุณค่าของแก้ว ซึ่งเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำาคัญตลอด

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน แสดงวิวัฒนาการของกล้อง

ถ่ายที่มีเลนส์แก้วเป็นส่วนประกอบสำาคัญ พร้อมจัด

แสดงฟองน้ำาแก้ว สิ่งมีชีวิตที่มีซิลิกาเป็นส่วนประกอบ 

แก้วอุลกมณี แก้วมูราโนโน่ สนุกกับกิจกรรมประดิษฐ์

กล้องคาไลโดสโคป หรือกล้องสลับลาย เพลิดเพลิน

กับจินตนาการที่มองภาพสะท้อนกระจกภายในกล้อง 

และสนุกสนานกับการเพนท์ตุ๊กตาแก้วรูปสัตว์ ให้มี

สีสันสวยงาม ก่อนนำากลับไปเป็นของที่ระลึก

นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำา (Cave and 

Karst) เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีความสำาคัญต่อ

ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทุก

ชีวิตบนโลก นิทรรศการนี้จึงชวนทุกคนมาเปิดบันทึก

การสำารวจถ้ำาครั้งแรกในสยามที่สุดตื่นเต้นเสมือนว่า

ได้เข้าไปสำารวจด้วยตนเอง ชมวัฒนธรรมของมนุษย์

ในถ้ำา อุปกรณ์สำารวจถ้ำา เรียนรู้ลักษณะของหินงอก

หินย้อย รวมทั้งพบกับดาวเด่นถ้ำาไทย สัตว์ถ้ำาที่ปรับ

ตัวให้มีความพิเศษให้เหมาะกับการอาศัยอยู่ในถ้ำาที่

น้อยคนจะได้เห็น ชมไอโซพอดถ้ำา และแมลงหางดีด 

ถ้ำาสิรินธร แมลงหางดีดชนิดใหม่ของโลกค้นพบเป็น

ครั้งแรกในโลกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน

แมลงหางดีดที่ปรับตัวในถ้ำาได้ดีที่สุดในโลก

สำาหรับ นิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ (Basic 

Science for All) ชวนทุกคนเรียนรู้และทำาความ

เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ต่อยอดสู่

4นิทรรศการ‘มหกรรมวิทย์’65’ไม่ไปไม่ได้แล้ว

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 

ทำาความรู้จัก “น้องโซ่ฟ้า และน้องเวตตี้” หุ่นยนต์ที่ช่วย

บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ทั้งแจกยา วัด

ไข้ ให้คำาปรึกษาในการดูแลตัวเอง ช่วยเก็บขยะติดเชื้อ

จากผู้ป่วย ชม Smart Farming-Plant Factory จำาลอง

การปลูกพืชยุคใหม่แบบระบบปิด ใช้วิทยาศาสตร์ใน

การควบคุมแสง ความชื้น และสารอาหารที่เหมาะกับ

พืชแต่ละชนิด พร้อมเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์พื้น

ฐานไบโอเทคและนาโนเทคโนโลยีที่นำาไปต่อยอดเพื่อ

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เป็นต้น

นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง (Tomorrow Land) 

สนุกสนานไปกับการสร้างโลกแห่งอนาคตในแบบฉบับ

ของตัวเอง เรียนรู้ความฝันและความหวังของเหล่านัก

วิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ที่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเกิด

ขึ้นจริงใจอนาคต เช่น ตู้กดอวัยวะเทียม ซึ่งเป็นชุด

โครงร่างภายนอก เป็นเทคโนโลยีที่สวมใส่เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุหรือผู้พิการ แสดง

นวัตกรรมทางการแพทย์ของโลกอนาคตที่จะเป็นผู้ช่วย

สำาคัญในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ ดวงอาทิตย์เทียม

สร้างพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่น บ้านอัจฉริยะสั่ง

การด้วย Alexa เป็นต้น พร้อมเขียนคำาขอพรแขวนบน

ต้นไม้เพื่อให้สิ่งดีๆ ที่เราหวังเกิดขึ้นจริงในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้องทดลองทางวิทยา 

ศาสตร์ (Science Lab) ที่ให้เด็กๆ สวมบทบาทเป็น

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมงานประชุมสัมมนา 

อบรม และเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และ

กิจกรรมเวทีกลางอีกมากมาย

ดีดี้-ณัฏฐณิชา กับลูกสาว น้องโคลเอ้-อภิษฎา 

สังขะทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าว่า อยากเชิญชวนให้

คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ มาเที่ยวงานกันเยอะๆ เป็น

อีกกิจกรรมที่สำาคัญที่ครอบครัวจะได้มีเวลาอยู่ร่วม

กัน และพ่อแม่จะได้สำารวจความชอบและพรสวรรค์

ที่ซ่อนอยู่ของลูก โดยงานนี้อาจจะจุดประกายความ

เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ

“ที่สำาคัญคือ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสนุก 

สนาน เด็กๆ ชอบมาก ไม่ต้องยัดเยียดให้เรียนรู้ ไม่

ต้องบังคับให้ท่องจำา แต่เน้นความเข้าใจจากการ

ทดลองให้เห็นจริง” ส่วนน้องโคลเอ้เล่าว่า “สนุกดีค่ะ 

มีกิจกรรมและของรางวัลเยอะมาก หนูยังเข้าไปเรียน

รู้ ไม่ครบทุกบูธเลย แต่ดีใจและตื่นเต้นได้เรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ มากมาย ซึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ค่ะ”

ด้าน ริน-วารี เหงกระโทก คุณป้าและหลาน  

น้องณัฐ-ณัฐธิดา เหงกระโทก นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียน

วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บอกว่า “ปกติพาลูกมาเที่ยวงาน

มหกรรมวิทย์เป็นประจำา ครั้งนี้เลยพาหลานมาเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ในงานนี้แทน เพราะอยากปลูกฝังการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ให้หลาน รวมทั้งอยากเปิดโลกกว้างนอก

ห้องเรียนให้น้องณัฐได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ ไม่เคยเห็น

มาก่อน ซึ่งเขาสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมเล่นกิจกรรม

หลายอย่าง” ด้านน้องณัฐบอกว่า “ตื่นเต้นมากๆ ที่ ได้

มาหาความรู้ในงาน หนูชอบดูหุ่นยนต์เต้น และเล่นต่อ

ตัวต่อ ในอนาคตอยากเป็นหมอฟัน หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ”

ส่วน ขิง-นางสาวกรรณ์ฑิมา คงเวช นักเรียน

ชั้น ม.5 วัดห้วยจระเข้วิทยาคม บอกว่า “ในงานชอบ

นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่งที่สุด เพราะทำาให้เรามอง

ไปในอนาคตว่าเราอยากจะให้เกิดอะไร และให้ โลกใบ

นี้เป็นอย่างไร ส่วนตัวหลังจากชมนิทรรศการนี้คิดว่า

ถึงเวลาที่ต้องดูแลร่างกายและสุขภาพของตัวเอง เช่น 

การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตในระยะยาวของเราโดยตรง”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำานวยการองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้

เด็กๆ และครอบครัวมาหาความรู้และสร้างแรงบันดาล

ใจด้านวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติประจำาปี 2565 กันเยอะๆ รับรอง

ว่าจะได้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

แน่นอน โดยปีนี้กำาหนดจัดขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ มหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้น ณ อาคาร 

9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565 และงาน NST 

Fair Science Carnival Bangkok จัดขึ้นที่สามย่านมิตร

ทาวน์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เข้า

ถึงและครอบคลุมเยาวชนและประชาชนที่สนใจเป็นวง

กว้าง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.

thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand 

(www.facebook.com/nstfairTH).

ง

คุณป้ารินพาหลาน น้องณัฐ มาร่วมกิจกรรม ขิง-นางสาวกรรณ์ฑิมา คงเวช นักเรียนชั้น ม.5 ประทับใจกับนิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง กิจกรรมประดิษฐ์กล้องคาไลโดสโคป

เด็กๆ พร้อมตะลุยโลกวิทยาศาสตร์น้องๆ ตื่นเต้นกับหุ่นยนต์มากๆ

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ฉุน สั่ง สพฐ.ตั้ง

กรรมการสอบ ผู้บริหารโรงเรียนสอนโดย

ไม่มีไฟฟ้าใช้ สั่ง เด็กต้องมีไฟฟ้าใช้ภาย 

ในสัปดาห์หน้า เผยจัดสรรงบฯ ติดตั้ง

หม้อแปลงไฟ ปรับปรุงระบบไฟไปแล้วตั้งแต่

เดือน ก.ค.แต่กลับยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปการเรียนการสอน

ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล 2 ต.หัวเรือ 

อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 29 

ซึ่งนักเรียนต้องใช้ โทรศัพท์มือถือส่องแทน

ไฟฟ้า ครูไม่สามารถพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร

ได้ พร้อมระบุว่าได้รับความเดือดร้อนมากว่า 

2 เดือน เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าของ

โรงเรียนระเบิดตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมที่

ผ่านมา ว่า ตนได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยัง

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) พบว่า สพม.เขต 29 ได้รายงาน

เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนระเบิดมา 

และทาง สพฐ.ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อดำาเนินการติดตั้งหม้อแปลง 

ไฟฟ้า ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าที่ ได้รับความเสียหายไปแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ทดแทน

จนถึงขณะนี้ ดังนั้นตนจึงสั่งการให้ สพฐ.

เร่งรัดให้ โรงเรียนดำาเนินการให้นักเรียนได้

เรียนโดยมีไฟฟ้าภายในสัปดาห์หน้า พร้อม

ทั้งให้ สพฐ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงว่ามีความบกพร่องอยู่ในขั้นตอนใด 

หากมีการกระทำาผิดก็ให้ดำาเนินการทางวินัย

ต่อไป

“ดิฉันได้กำาชับเป็นนโยบายมาโดย

ตลอด และพูดทุกครั้งที่ลงพื้นที่พบผู้บริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ว่า 

สถานศึกษาต้องพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย

และคุณภาพในการจัดการศึกษา เราต้อง

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้

เรียนอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ชดเชยการสูญเสียการเรียนรู้ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอย้ำา

ว่าเรื่องการเรียนของนักเรียนเป็นเรื่องสำาคัญ

สูงสุดของโรงเรียน ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์

ใดๆ ที่กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทาง

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องจะต้องถือเป็นเรื่องสำาคัญสูงสุดที่

จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน ไม่ใช่ปล่อย

ให้นักเรียนต้องใช้ โทรศัพท์มือถือส่องแทน

ไฟฟ้า ครูไม่สามารถพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร

ได้ ลำาบากทั้งครูและนักเรียนมากว่า 2 เดือน

แบบกรณีนี้” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • ‘คุณหญิงกัลยา’ ถกเข้ม

กรรมการ สกศ.ชุดใหม่ หลังเพิ่มคณะ

อนุกรรมการอีก 2 ชุด ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และด้านลดความเหลื่อมล้ำา รวม

เป็น 9 ชุด ย้ำาบอร์ดใหญ่ต้องจัดหางบฯ เพื่อ

สนับสนุนการทำางานของอนุกรรมการให้

ได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจช่วยขับเคลื่อนการ

ศึกษา ชี้ที่ผ่านมาทำางานแบบจิตอาสาไม่มี

ค่าตอบแทน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการมอบนโยบายด้านการ

ศึกษาให้แก่กรรมการสภาการศึกษาใน

การประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การ

ประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมกรรมการ

ในคณะกรรมการสภาการศึกษาครั้งแรก 

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี

มติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา 

จำานวน 28 ราย ประกอบด้วย กรรมการผู้

แทนองค์กรเอกชน จำานวน 1 คน กรรมการ

ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 

1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

จำานวน 1 คน กรรมการที่เป็นพระภิกษุ 

จำานวน 2 รูป กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

จำานวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร

ศาสนาอื่น จำานวน 1 คน และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 21 คน ซึ่งที่ประชุมได้

มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างหลากหลาย และเป็น

ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา 

โดยตนได้ย้ำาว่าการทำางานด้านนโยบายการ

ศึกษาจะต้องทำาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเร็ว และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกเทคโนโลยีให้ได้

รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การ

ขับเคลื่อนงานของสภาการศึกษาจะต้อง

เน้นคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษา

ทุกมิติ ซึ่งตนต้องการให้รวมไปถึงคุณธรรม

และจริยธรรมในเด็กและเยาวชนด้วย 

ขณะเดียวกันทุกคนจะทำางานด้วยความ

เสียสละอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเราหวังผล

สำาเร็จ ดังนั้นจึงมอบหมายให้เลขาธิการ

สภาการศึกษาไปจัดสรรงบประมาณ

จำานวนหนึ่ง เพื่อเป็นการดำาเนินการของ

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจาก

ที่ผ่านมาการทำางานของคณะอนุกรรมการฯ 

ชุดต่างๆ เป็นการทำางานแบบจิตอาสาไม่มี

รายได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ทำางานไปสู่ความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเลือกผู้

ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริงๆ

โดยตนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

สภาการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 คณะ จากเดิม

มีคณะอนุกรรมการฯ อยู่ทั้งหมด 7 คณะ 

ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ ด้าน

อำานวยการ ด้านนโยบายและแผนการ

ศึกษา ด้านประเมินผลและจัดการศึกษา 

ด้านกฎหมายการศึกษา ด้านมาตรฐาน

การศึกษา ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม

และประชาสัมพันธ์ และด้านวิจัยและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่วนที่เพิ่มเติม

ขึ้นมาอีก 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการฯ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านลด

ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา เพื่อให้เกิด

การทำางานด้านการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ

“เมื่อตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ แล้ว 

สกศ.จะต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงาน

ต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากบอร์ด

ชุดนี้ถือว่ามีความสำาคัญในเรื่องการกำาหนด

ทิศทางการศึกษาของประเทศ อย่างไร

ก็ตามในการประชุมสภาการศึกษาครั้งหน้า

ประจำาเดือนกันยายนนี้ นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) ก็จะเข้าพบกรรมการเพื่อมอบ

นโยบายด้วย” รมช.ศธ.กล่าว.

เพิ่มอนุกก.สกศ.ใหม่2ชุดขับเคลื่อนการศึกษา
‘คุณหญิงกัลยา’ย้ำาบอร์ดใหญ่ต้องหางบค่าตอบแทนคณะทำางานสร้างแรงจูงใจ

‘ตรีนุช’ฉุนสั่งสอบผู้บริหารรร.สอนเด็กโดยไม่มี ไฟฟ้าใช้

รับรองคุณภาพ • โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ารับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข (Standard Stroke Center Certificate: SSCC) ในระดับ 5 ดาว โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่

รางวัล และมี นพ.พีระ ช้างแก้ว ผู้อำานวยการแพทย์ และ พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาท เป็นผู้รับมอบ เมื่อวัน

จันทร์ที่ 15 ส.ค.2565 ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ.



อคอยกันมานาน ในที่สุด Walk Me Home... อีพีชุดแรก

ของ Benson Boone (เบนสัน บูน) เจาของเสียงรองทรง

พลังเปยมอารมณ ที่สองซิงเกิลแรก “Ghost Town” และ 

“In the Stars” ไดรับการ

ตอบรับอยางอบอุน โดยท่ี

เพลงดังอยาง Ghost 

Town ไดรับยอดสตรีมก

วา 175 ลานสตรีม และ 

In The Stars อีกกวา 

122 ลานสตรีม

ในอีพีชุด Walk 

Me Home... นอกจาก

สองเพลงดังที่แจงเกิด

ให Benson Boone 

แลว ยังมีเพลงดีๆ สุด

ไพเราะที่แสดงใหเห็นถึง

การเปนนักรองคุณภาพ

ของเจาตัวใหฟงอีกถึง 8 

เพลง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ 

Better Alone ซิงเกิล

ลาสุดที่ไดรับความสนใจไมแพสองเพลงแรก

Better Alone... จะแสดงถึงอารมณที่เกิดขึ้นหลังการแยก

ทาง ที่แมจะเปนความเจ็บปวด หากก็ยังมีแงมุมดีๆ ใหรับรู ซึ่ง

ตอกย้ําถึงพลังในการ “รัก” ตัวเองเม� อตองเจอกับชวงเวลาแยๆ 

โดยในเพลงนี้ Benson Boone ยังโชวขอบเขตในการใชเสียงรอง

ที่ทําใหทึ่งไปกับความสามารถของเขา

แลวก็ยังมีเพลงบัลลาดบาดอารมณ “Let Me Go” หรือ 

“Empty Heart Shaped Box” ที่จะไดฟงการใชเสียงรองที่หลาก

หลายความรูสึก และพลาดไมไดกับ “Nights Like These” เพลง

ดวงใจผมเสมอ ดีใจและภูมิใจที่สุดที่ไดมีโอกาสเสนอตัว

ขอเปนคนประคองทานขึ้นเวทีงาน director award ถึง

สองครั้ง แถมยังนั่งออลอคุยกับทานอีกพักใหญ หลับให

สบายนะครับ พอแอด-สมบัติ เมทะนี”

ดาน พอรอง เคามูลคดี ได โพสตภาพ

ขอความวา “ขาวน�าเสียใจอยางยิ่ง กับการจาก

ไปของพี่แอด สมบัติ เมทะนี เชานี้ครับ หลับ

ไปเฉยๆ ครับ ขอพี่แอดสูสุคติบนสวรรคดวย

ครับ” พรอมกันนี้ยังระบุขอความวา ‘ขอใหพี่

ไปสูภพภูมิที่ดีนะครับ’

หนุม-ศรราม เทพพิทักษ ได โพสตภาพของแอด สมบัติ 

พรอมกับระบุขอความวา “ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป

ของอาแอด-สมบัติ เมทะนี และขอเปนกําลังใจใหกับครอบครัว

ทุกคนครับผม ขอใหดวงจิตอาแอดไปสูสัมปรายภพที่ดีและคอย

เตม็ทกุความรูสกึ ‘Walk Me Home...’

EP แรกของหนุมเสียงดี เบนสัน บูน

แรงดวยซิงเกิลใหม ‘Better Alone’ 

ลังจากที่พระเอกตลอดกาล สมบัติ เมทะนี ไดสิ้นอายุขัย

ไปอยางสงบ ณ บานพัก ซ.ลาดพราว 71 โดยในชวงเชา 

สมบัติ เมทะนี ไมไดต� นนอนเฉกเชนปกติในทุกวัน กระทั่ง

ภรรยาคูชีวิตไปเรียกและพบวาอีกฝายไดนอนหลับแตไมหายใจ

แลว ทางครอบครัวพยายามปมหัวใจประมาณ 30 นาที แตก็

ไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง จากนั้นจึงแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ 

สน.โชคชัย เพ� อลงบันทึกประจําวัน กอนที่เจาหนาที่ตํารวจจะเดิน

ทางมาตรวจชันสูตรพลิกศพและฉีดยาฟอรมาลีน

ซึ่งขาวรายในครั้งนี้สรางความเสียใจใหกับครอบครัวและ

บุคคลในวงการบันเทิงที่สนิท

สนมเปนอยางมาก โดยผูกํากับ

คนดัง ออด-บัณฑิต ทองดี 

ก็ไดแสดงความไวอาลัยในครั้ง

นี้วา “เสียใจและใจหายมากกับ

การจากไปของศิลปนแหงชาติ

และพระเอกตลอดกาลในหัวใจ

ผมและใครหลายๆ คน พอ

แอด “สมบัติ เมทะนี” ไมเคย

คิดฝนวาวันนึงจะไดมาเจอทาน

และไดเรียกทานวา “พอ” แม

ไมไดเคยรวมงานกันเพราะผม

มาทําหนังในชวงที่ทานหยุดรับ

งานแสดงแลว แตความผูกพัน

ทางใจตั้งแตวัยเด็กทําใหผม

เรียกทานวา “พอ”

รูอยูเสมอวาวันนี้คงมาถึงสักวันในเวลา

อันใกล เพราะพอแกอายุมากแลว แตก็อดใจ

หายไมได ดูหนังที่พอแสดงและกํากับมาตั้ง

แตเด็กๆ เลนตอสูกับเพ� อนวัยเด็ก สวนใหญ

ทุกคนจะขอเปน สมบัติ เมทะนี ไมมีใครอยาก

เปนคนอ� น แตถาใครเลือกทีหลังก็จะไดเปน 

กรุง ศรีวิไล หรือสรพงษ ชาตรี แน�นอนผม

มักเลือกกอนคนอ� นเสมอ ผมดูหนังของทานไม

น�าต่ํากวารอยเร� อง สวนใหญก็จากทาง “หนัง

กลางแปลง” ทานหลอ สมารท หุนล่ําสัน เปน

พระเอกในจินตนาการของสาวๆ แตทานรัก

เดียวใจเดียวไมเจาชูเหมือนพระเอกในนิยาย

หลายๆ เร� อง

ทานไดรับเกียรติวาเปนบุคคลที่แสดงหนังมามากที่สุดใน

โลก คือ 600 กวาเร� อง เปนสถิติที่น�าตกใจมากวาทําไดยังไง และ

สามารถรักษาคุณภาพไดทุกเร� อง ลากอนครับพอแอด พอจะอยูใน
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11บันเทิง

สมบัติ..หลับสบายชั่วนิรันดร

คไหนก็..แคน้ัน!

ผมมักจะพูดกับเพ� อนพองอยูเสมอยามท่ีไดน่ังโอภา

ปราศรัยกันในเร� อง “สุขภาพ” ท่ีเปนเทรนดยอดนิยม

ของคนไทย หรือคนท้ังโลกอยูในขณะน้ี!

บางคนคุยออกกําลังกายทุกวัน บางวากินอาหารเสริมอยู

ตลอด บางก็ทานสมุนไพรสรรพคุณช้ันเย่ียมเปนกิจวัตร และ

แตละคนพูดไปก็ดูจะมีความปติสุขเสมือนวา..

จะไดมีชีวิตอยูอีกไกล ไร โรคภัย-เจ็บปวยประมาณน้ัน น่ี

สังเกตเห็นจากแววตา!

ซ่ึงก็เปนเร� องท่ีดีท่ีเพ� อนพองไดหันมาใหความสําคัญ 

ใสใจกับสุขภาพของตัวเอง แตก็ไมวายท่ีจะคิดไปตามประสา

ของผมกับความเช� อ..

โลกน้ีไมมีคําวาบังเอิญ ทุกส่ิงทุกอยางลวนถูกกําหนด

ไวแลวท้ังส้ิน!

ทําใหบางคร้ังกับเพ� อนบางคน-บางกลุม ผมจึงไดหลุดคํา

พูด.. จะออกกําลัง จะกินอาหารดี จะมีสมุนไพรเสริมอยางไรก็

วากันไป..

แตจงรูไว “แคไหนก็แคน้ัน” อยูบอยคร้ัง ซ่ึงเพ� อนจะคิด

มากรึเปลาก็ไมรู?

และท่ีผมหยิบเอาเร� องน้ีมาคุยเสียยืดยาวก็ไมใชไร พอดี

ไดอานขาวจากท้ังส� อหลัก-ส� อออนไลนท่ีวอนไปท่ัวต้ังแตเชาวัน

พฤหัสฯ ท่ี 18 สิงหา..ส้ินพระเอกตลอดกาล “สมบัติ เมทะนี”..

ย่ิงเหมือนจะตอกยํ้าความเช� อ “ทุกอยางถูกกําหนด” 

เพ่ิมมากข้ึน!

เคยไหม..เคยไดยินขาวหามพ่ีแอด สมบัติ เขาโรงพยาบาล

น�ะ? เคยไดยินวาคุณสมบัติเจ็บปวยเปนโรคน้ันโรคน้ีบางม้ัยละ?

สําหรับผม คนทําขาวบันเทิง ตองบอกเลยวา “ไมเคย” 

แตท่ีเคยและไดยินอยูตลอดก็.. “พระเอกสมบัติ ทําไมยังแข็ง

แรงดูดีจังเลย”!

ไมเพียงแคไดยิน..เม� อวันท่ี 26 มิถุนา.ท่ีผานมา ซ่ึงตรง

กับวันคลายวันเกิดของทาน และคุณบิณฑ-คุณเอกพันธ บรรลือ

ฤทธ์ิ ไดจัดงานเล้ียงอวยพรเล็กๆ ใหท่ีรานแหงหน่ึงแถวบางนา..

ผมไดเห็นกับตา สัมผัสกับใจ พ่ีแอดดูแข็งแรง-สุขภาพดี 

โชวลูกคอรองเพลงไมพอ ยังลุกจากโตะโยกยายสายสะโพกเตน

ใหเด็กดูเปนขวัญตาเสียอีกดวย!

ไมมีว่ีแววหรือลางสังหรณอะไรใหเห็น วาจากวันน้ันมา

ไมทันถึงสองเดือน พ่ีแอดจะนอนหลับสบายไปช่ัวนิรันดรกาล..

แลวอยางง้ีจะไมย่ิงใหผมเช� อ “ทุกชีวิตถูกกําหนด” ได

อยางไร?

อาชีพศิลปน-ดารา ใครๆ ก็ใฝฝนอยากไดเขามาอยู-มา

สัมผัส แตจะมีสักก่ีราย-ก่ีคนท่ีจะสามารถยืนยงคงกระพันอยูใน

วงการ ครองใจประชาชน-คนดูมายาวนานอยางเชนคุณสมบัติ..

จนไดรับเกียรติบันทึกลงในหนังสือกินเนสสบุกออฟ

เวิลดเรคคอรด เปนนักแสดงท่ีรับบท “พระเอก” มากท่ีสุดใน

โลก 617 เร� อง!

“ทานผูอานเช� อไหมครับ นักแสดงน้ันไมวาจะหลอหรือ

สวยมากแคไหนก็ตาม ถาไมมีเสน�หดึงดูดในตัวเองแลว นัก

แสดงเหลาน้ันจะดังไมไดเลย

เสน�หดึงดูด เราดูกันในจอครับ บางคนนอกจอก็ดูธรรมดา 

แตพอเขาไปอยูในจอดูเขาและเธอมีเสน�หดึงดูดเหลือเกิน

ครับ นักแสดงพวกน้ีจะอยูไดนานทีเดียวแมอายุอานาม

จะมากข้ึน เสน�หดึงดูดน้ันก็ไมเส� อมคลายไปงายๆ เลย”

น่ี..เปนบันทึกตอนหน่ึงในหนังสือ “เปนพระเอกซะจนได” 

ท่ีคุณสมบัติไดถายทอดเร� องราวชีวิตเอาไวใหศึกษา ซ่ึงอานแลว

ก็เห็นเปนจริงเปนจัง..

ดารา-นักแสดงปจจุบัน บางคนหลอ-สวย แตกลับไม

ประสบความสําเร็จ ไมดัง แตบางคนหนาตาง้ันๆ กลับดังอยูได

ยาวนานดวยเสน�หดึงดูดใจ

สวนคุณสมบัติ เห็นจะมีท้ังความหลอและเสน�หท่ีเพียบ

พรอม จึงไดช� อเปน “พระเอกตลอดกาล” มาไดจนวันส้ินลม

หายใจ

ก็..ขอใหดวงวิญญาณของพ่ีแอด-คุณสมบัติ เมทะนี 

พระเอกในดวงใจ (ผม) ไปสูสุคติในสัมปรายภพดวยเทอญ!.

แ

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

สุดใจหาย! สิ้น‘สมบัติ เมทะนี’ 

วงการบนัเทงิแห โพสต ไวอาลยั

ร

ห

มีความเปนมืออาชีพขั้นสูงสุด”

“เขาไมเคยเลนยาจนทํางานไมได ผมไมเคย

เห็นเขาทําอะไรที่ผมคิดวาเปนอันตราย ยกเวนการ

เสพติดไดเอตโคก”

จอหนนีกลาววา จอรจด� มหนัก อยางนอยวัน

ละ 25 กระปอง ด� มบอยจนแทบเช� อมติดอยูกับมือ

ของเขา

“ถาไดมองดูในรถเรนจ โรเวอรของเขา มัน

เหมือนกับสุสานของกระปองเปลาไดเอตโคก”

อดีตเปนคนหุนดีมาก แตน้ําหนักพุงขึ้นราว 16 

สโตน (1 สโตน = 6.35 กก.) เทากับราว 101.6 กก.

เขาเสียชีวิตอยูลําพังในบานของเขา ที่กอริง 

ออน เธมส ในออกซฟอรดเชียร เม� อวันคริสตมาส ป 2016 

จากหัวใจลมเหลว.

interthaipost69@gmail.com

‘จอรจ ไมเคิล’ ติดไดเอตโคก

อยางนอยวันละ 25 กระปอง

ดูแลทุกคนในครอบครัวรวมทั้งผมและหลานดวยนะครับ

ผม ดวยความเคารพรักครับผม #พระเอกสมบัติของชาติ 

#ครอบครัวเทพพิทักษ #stveeji\”

น้ําหวาน-พิมรา เจริญภักดี โพสตขอความไวอาลัย

วา “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตา

แอด สมบัติ เมทะนี นะคะ คุณตาแอดเปน

คนที่แมของหวานบอกเสมอตั้งแตหวานเด็กๆ 

วา มีเมตตาและเอ็นดูครอบครัวฝงคุณแม

มาก ตั้งแตแมยังเปนเด็ก สวนของหวานเอง

ไดมีโอกาสรวมงานกับคุณตาครั้งเดียว เลน 

MV เพลงแสบ ของดา เอนโดฟน ดวยกัน 

นับเปนเกียรติกับหวานมากคะ ขอใหคุณตา

หลับใหสบายนะคะ ดวยรักและเคารพคะ”

นักรองเสียงทรงพลัง ปาน-ธนพร 

แวกประยูร โพสตผานอินสตาแกรมถึง

ความในใจวา “กราบลาคุณอาสมบัติ เม

ทะนี ขอดวงจิตคุณอาเดินทางสูความสวาง 

สงบคะ ขอบคุณจิตวิญญาณแหงนักแสดงที่

สรางความสุขใหกับผูคน ประโลมโลกนี้ ไมให

เงียบเหงาจนเกินไป ขอแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวดวยคะ”

ปดทายกันที่ จิ๊บ-วสุ แสงสิงแกว โพสต

ขอความผานอินสตาแกรม ระบุขอความวา “กราบ

อําลาและอาลัย พระเอกคนแรกในหัวใจตลอดกาล 

ความสงางามที่อยูคูภาพยนตรไทย และความภาคภูมิใจของวงการ

บันเทิงไทยทั้งประเทศในหนึ่งชั่วชีวิตคน จะขอจดจํารําลึกภาพ

ที่สวยงามสวางไสวของพี่แอด ประทับอยูในความทรงจําของผม

ตลอดไป จะไปกราบสงพี่ดวยความรักเคารพยิ่งนะครับ”.

สนุกๆ บีทคึกคัก ที่เผยวาหนุมคนนี้ก็รองเพลงที่สดใสไดดีเชนกัน 

ทั้งหมดทําให “Walk Me Home...” คืออัลบั้มของนักรองที่นอกจาก

จะไดฟงเสียงรองดีๆ แลว ยังมาพรอมกับดนตรีเพราะๆ เรียบเรียง

ไดอยางสวยงาม รวมทั้งไดสัมผัสกับเร� องราวที่ Benson Boone 

บรรจงเขียนขึ้นมา

“Walk Me Home... เปนการทํางานที่สําคัญมากสําหรับ

ผม สาเหตุที่ผมใชช� อวา “Walk Me Home...” ก็เพราะเวลาสวน

ใหญที่ผมใชแตงเพลงในงานชุดนี้คือตอนที่ผมรูสึกสูญเสีย ผมยัง

เด็กมากๆ และอยูในจุดเริ่มตนของการเดินทางอันยาวไกล และไมรู

วามันจะพาผมไปตรงไหน บางครั้งผมก็รูสึกวาตัวเองอยากไดอะไร

นําทาง และพอเริ่มเขียนเพลงในอีพีชุดนี้ผมรูสึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน 

เม� อแตงออกมาเพลงแลวเพลงเลา ผมรูสึกวาเพลงเหลานี้มันคือ

การเยียวยาสําหรับผม ผมไดคนพบตัวเองในเสียงดนตรี นี่คือการ

ทํางาน ผมภูมิใจกับมัน และตอนนี้ก็รูสึกราวกับตัวเองเดินทางมา

ถึงบาน”

รวมเดินทางไปกับบทเพลงดีๆ ดนตรีสวยๆ เสียงรองงามๆ 

และเร� องราวที่กระทบความรูสึก ใน Walk Me Home... อีพีชุด

แรกของ Benson Boone เด็กหนุมเสียงดีที่น�าจับตามองกันไดแลว

ทุกบริการสตรีมมิง: https://wmth.lnk.to/walkmehomeEC

และชมคลิป, มิวสิกวิดี โอของหนุมคนนี้ ไดจากยูทูบ Ben-

son Boone ที่จะทําใหอบอุน ซาบซึ้ง และประทับใจไปกับเขา

มากขึ้นแน�นอน โดยวอรนเนอร มิวสิค YouTube: https://www.

youtube.com/watch?v=fvXn3rmhdc4

จอรจ ไมเคิล นักรอง นักแตงเพลง และโปรดิวเซอรรูป

หลอชาวอังกฤษที่โดงดังในยุค 80-90 และจากโลกนี้ ไปแลว

ตั้งแตเม� อ 6 ปกอน อดีตเคยติดเคร� องด� มน้ําอัดลม ไดเอตโคก 

ขนาดหนัก แตละวันน�าจะซดไปอยางนอยถึง 25 กระปอง จาก

การเปดเผยของเพ� อนสนิทคนหนึ่งเม� อ

เร็วๆ นี้

ตอนที่เสียชีวิตเขาอายุเพียง 53 

เม� อป 2016 หรือเม� อ 6 ปกอน นัก

รองเจาของเสียงนุมๆ ใน Careless 

Whisper กับ Last Christmas กําลัง

ตอสูกับปญหาการเสพติดหลายอยาง 

รวมถึงกัญชาและยาแกซึมเศรา

แตเพ� อนโปรดิวเซอรของเขา 

จอหนนี ดักลาส ไดเปดเผยวา หนึ่ง

ในสิ่งที่อดีตนักรองดูโอวง Wham! ติด

มาก ตองด� มเปนประจํา นั่นคือเคร� อง

ด� มน้ําอัดลม

“เขาสูบกัญชาในสตูดิโอ เหมือนที่คนสวนใหญทํา เขายัง

ตองการบางอยางเพ� อตอตานอาการซึมเศรา แตเขาก็เปนคนที่

วงการบนัเทงิแห โพสต ไวอาลยัวงการบนัเทงิแห โพสต ไวอาลยั
#ครอบครัวเทพพิทักษ #stveeji\”

วา “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตา

แอด สมบัติ เมทะนี นะคะ คุณตาแอดเปน

คนที่แมของหวานบอกเสมอตั้งแตหวานเด็กๆ 

วา มีเมตตาและเอ็นดูครอบครัวฝงคุณแม

ไดมีโอกาสรวมงานกับคุณตาครั้งเดียว เลน 

นับเปนเกียรติกับหวานมากคะ ขอใหคุณตา

บัณฑิต ทองดี

ศรราม เทพพิทักษ

พิมรา เจริญภักดี วสุ แสงสิงแกว 

ธนพร แวกประยูร

รอง เคามูลคดี 



บายในการบรรเทาและแกไขปญหาหนี้สิน

ของสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุม

เกษตรกร โดยไดดําเนินการโครงการตาง ๆ 

ไดแก โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิก

สหกรณและกลุมเกษตรกร เพ� อเปนการชวยเหลือ

เกษตรกรรายยอย โครงการแกไขปญหาหนี้

คางชําระของสมาชิกสหกรณ โครงการสนับสนุน

เงินทุนเพ� อแกปญหาหน้ีและฟนฟูอาชีพสมาชิก

สหกรณ รวมถึงการจัดอบรมถายทอดความรู

แกฝายจัดการของสหกรณ ใหมีความรูความเขาใจ

ในการบริหารจัดการธุรกิจสินเช� อท่ีมีประสิทธิภาพ 

แกไขปญหาหน้ีคางชําระของสมาชิก  

“ผมไดเนนย้ําใหสมาชิกสหกรณอยู

แบบพอเพียง ใหครอบครัวมีอาหารบริโภคได

เพียงพอ และสามารถตอยอดนําไปจําหน�าย

เปนรายไดเลี้ยงครอบครัวได เนนการทําการ

เกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเปนการสรางรายได

แบบหมุนเวียนไดตลอดทั้งป”   

สําหรับสหกรณการเกษตรเซกา จํากัด 

จดทะเบียนจัดต้ัง เม� อวันท่ี 20 ธันวาคม 2520 

ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 2,087 ราย มีทุน

ดําเนินงานกวา 43 ลานบาท ธุรกิจหลัก

ของสหกรณ ไดแก ธุรกิจสินเช� อ ธุรกิจจัดหา

สินคามาจําหน�าย และธุรกิจรับฝากเงิน 

สมาชิกสหกรณสวนใหญประกอบอาชีพ

ทําการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สําคัญไดแก 

ยางพารา ขาว ปาลมนํ้ามัน และมันสําปะหลัง  

12 ขาวประชาสัมพันธ

“แกจน พนหนี้ วิถีคนเซกา” สโลแกน

เดนของสหกรณการเกษตรเซกา จํากัด อ.เซกา 

จ.บึงกาฬ ภายใต โครงการสงเสริมอาชีพแก

หนี้แกจนของคนสหกรณ ถือเปนสหกรณ

ตนแบบในการดูแลสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก 

จนสามารถแกไขปญหาหน้ีสินใหกับเกษตรกร

ในพื้นที่ ได  จากความสําเร็จดังกลาวทําให

ไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมสหกรณ ให

เปนผลงานดีเดนเพ� อเสนอเขารับรางวัลการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ป 2565 ประเภทรวมใจแกจนอีกดวย 

นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผูจัดการ

สหกรณการเกษตรเซกา จํากัด เปดเผยวา 

แตกอนสหกรณฯไดดําเนินธุรกิจปลอยเงินกู

ใหกับสมาชิกเพียงอยางเดียว สงผลใหเกิด

ภาวะหนี้คางเพิ่มขึ้นเร� อย ๆ  เน� องจากสมาชิก

ไมมีเงินสงคืนสหกรณ แตหลังจากมีโครงการ

น้ีขึ้นมา ทําใหสหกรณฯมีภาวะหนี้คางลดลง 

จากเดิมท่ีมีหน้ีคางจํานวน 58 ลานบาท ขณะน้ี

คงเหลือยอดหนี้คางเพียง 20 ลานบาท ทั้งนี้

การเกิดหนี้คางดังกลาวเปนผลมาจากการ

เกิดวิกฤติราคายางพาราตกต่ําเม� อป 2559 

ทําใหสมาชิกไมสามารถชําระเงินคืนได จึงเปน

ที่มาของโครงการดังกลาว

“ชาวเซกาสวนใหญมีอาชีพหลักคือ

ทําสวนยางพารา แตพอมีปญหาเร� องราคา

ตกต่ํา ทําใหไมสามารถชําระหนี้ ได สหกรณ

จึงทําโครงการสงเสริมอาชีพ “แกจน พนหนี้ 

วิถีคนเซกา” โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริม

สหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดบึงกาฬ  

เปนการกระตุนใหสมาชิกสหกรณฯ เซกาหัน

มาประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดมากขึ้นไม

ตองพึงพารายไดจากยางพาราเพียงอยางเดียว”

ผูจัดการสหกรณการเกษตรเซกา จํากัด 

เผยตอวาหลังจากเปดรับสมาชิกเขารวม

โครงการฯในป 2560 จากนั้นไดจัดทําสมาชิก

เปนหมวดหมู  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และ

ความสมัครใจของแตละราย อาทิ กลุมนาเฮา

ผลิตขาวอินทรีย กลุมคนเล้ียงสุกร กลุมเกษตร

ผสมสาน เปนตน จากน้ันทางเจาหนาท่ีสหกรณ

ก็จะเขาไปสงเสริมอาชีพสมาชิกแตละรายใน

แตละกลุม

“ท่ีเราสงเสริมอาชีพก็คือจะดูวัตถุประสงค

พื้นเพของสมาชิกจริง ๆ วาเขาทําอาชีพอะไร 

ไมไดยัดเยียดให อยางกลุมคนเลี้ยงสุกร  เรา

ก็ไมสามารถสงเสริมใหไดทุกราย เพราะดวย

สภาพพ้ืนท่ีและกล่ินตองไมรบกวนชาวบานดวย”

นางสาวนิ่มนวลกลาวถึงกลุมคนเลี้ยง

สุกรวาสมาชิกจะตองมีความสนใจ และมีวินัย

สหกรณฯ เซกาหนุน “เลี้ยงสุกร 3 สายพันธุ” มุงเปาสมาชิก“แกจน พนหนี้ วิถีคนเซกา”

มากกวากลุมอ� น ๆ เน� องจากเปนอาชีพที่มี

ความเสี่ยงสูง สวนการสงเสริมจะดําเนินการ

แบบครบวงจร ตั้งแตเริ่มแรกการสรางคอก

โดยใหสมาชิกกูรายละไมเกิน 3 หม� นบาท

ปลอดดอกเบี้ย จากนั้นก็สนับสนุนลูกสุกรขุน

ใหสมาชิกรายละ 10 ตัว จากพอแมพันธุสุกร

สายพันธุสวนยาง พรอมกับหัวอาหาร โดย

สหกรณรวมกับบริษัทผลิตอาหารสูตรเฉพาะ

สําหรับสุกรสายพันธุดังกลาวใหกับทาง

สหกรณ โดยตรงโดยไมผานพอคาคนกลาง  

“เร� องตลาดก็จะมีคณะกรรมการฯดูแล 

พอคารายไหนใหราคาแพงที่สุดเราก็จะให

รายน้ันจับในเดือนน้ัน แตส่ิงท่ีอยากจะตอยอด

ตอไปก็คือการตั้งกลุมแปรรูปสุกร บางครั้ง

เราไมสามารถสงออกนอกได ปกติสุกรของ

สมาชิกจะสงไปนครพนม สปป.ลาวและ

เวียดนามพอเกิดวิกฤติโควิด-19 เม� อเราไม

สามารถเคล� อนยายสุกรตัวเปน ๆ ได ก็อยาก

จะตั้งกลุมเพ� อแปรรูปเนื้อสุกรขึ้นมา เชนการ

สไลดเนื้อ การทํากุนเชียง เปนตน”ผูจัดการ

สหกรณการเกษตรเซกา จํากัด กลาว 

นายสมัคร พิมพิลา อายุ 46 ป 

เกษตรกรสมาชิกสหกรณการเกษตรเซกา 

จํากัด อดีตเด็กชางยนตท่ีหันมาเอาดีดานอาชีพ

การเลี้ยงสุกร 3 สายพันธุ ปจจุบันรั้งตําแหน�ง

ประธานกลุมคนเลี้ยงสุกร ของสหกรณ

การเกษตรเซกา จํากัด ปจจุบันมีสมาชิกอยู

จํานวน 52 รายเลาวาเริ่มเลี้ยงสุกรอยางเต็ม

ตัวมาตั้งแตป 2558 หลังจากลาออกจากงาน

ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา เริ่มแรกทําเปน

อาชีพเสริม เพราะตองการมูลสุกรมาผลิต

ปุยชีวภาพใสสวนยางพาราเพ� อลดตนทุนการ

ผลิตจากวิกฤติราคาปุยเคมีแพง 

หลังเลี้ยงมาระยะหนึ่งเห็นวาสราง

รายไดดี ทําใหเขามีความคิดตอยอด

ปรับปรุงพัฒนามาเปนอาชีพหลัก 

จึงทําใหมีการศึกษาวิธีการเล้ียงสุกร

อยางจริงจัง โดยเริ่มตนซื้อพอแม

พันธุดูรอค ลาธุจไวรและแลนดเรซ

จากฟารมสุกรใน จ.บุรีรัมยและ

ราชบุรีจํานวน 10 ตัวเพ� อนํามา

พัฒนาเปนสุกร 3 สายพันธุเลือดน่ิง 

ถึงวันนี้มี สุกรขุน3 สายพันธุที่เลี้ยง

ไว ในฟารมพรอมจําหน�ายจํานวน 

160 ตัว นอกจากน้ียังผลิตนํ้าเช้ือสุกรจําหน�าย

ใหกับสมาชิกกับเกษตรกรที่สนใจทุกวันเฉลี่ย

วันละ 5-10 หลอด สนนในราคาหลอดละ 200-

300 บาท สวนสุกรโตเต็มวัยสนนในราคากิโล

ละ 98-100 บาทเฉลี่ยตัวละ 100-110 บาท

ตอกิโลกรัม ระยะการเล้ียงใชเวลา 100-120 วัน

หรือประมาณ 4 เดือน ก็สามารถจับจําหน�ายได

“รายไดตอนนี้มาจากการขายน้ําเชื้อ  

สวนหมูโตก็จะขายใหกับทางสหกรณฯ และ

สมาชิกที่มีเขียงประจํา สวนยางพารามีอยู 

9 ไรและปาลมน้ํามันอีก 1 ไรและกําลังทํา

แปลงปลูกเพิ่ม  แตรายไดหลักตอนนี้กลาย

เปนวามาจากการเลี้ยงหมู”ประธานกลุมคน

เลี้ยงสุกรคนเดิมกลาว 

ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณกลาวภายหลังเยี่ยมชม

นิทรรศการและผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ

และกลุมอาชีพในโครงการ “แกจน พนหนี้ 

วิถีคนเซกา” โดยกรมสงเสริมสหกรณมีนโย

คริสป ครีม ประเทศไทย โดนัทสูตร

ลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก ขอ

เสนอ “CALAMANSI PERFECT TOGETH-

ER” ใหคุณสัมผัสกับความเปรี้ยวจี๊ดจาดของ

สมคาลาแมนซี่ เคร� องด� มเมนูใหม 2 อารมณ 

2 สไตล ทั้ง "ไอซ  สปารคกลิ้ง คาลาแมน

ซี่ อเมริกาโน�" (Iced Sparkling Calamansi 

Americano) ที่ผสานระหวางอเมริกาโน�เขมๆ 

รสชาติโดนใจแบบฉบับของคริสป ครีม กับ

รสชาติเปรี้ยวซาอมหวาน หอมกลิ่นสมจาก

คาลาแมนซี่, น้ําผึ้ง และสปารคกลิ้ง ชวย

ปลุกพลังงานใหต� นพรอมรับทุุกสถานการณ 

และ "ไอซ สปารคกลิ้ง ฮันนี่ คาลาแมนซี่ 

" (Iced Sparkling Honey Calamansi) เมนู

ที่สุดแสนจะลงตัวของสมคาลาแมนซี่, น้ําผึ้ง 

และสปารคกลิ้งที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย

เติมเต็มความสดช� นใหเฟรชไปทั้งวัน

กับ “CALAMANSI PERFECT TOGETHER” 

ในราคาเพียงแกวละ 110 บาท (ขนาด 12 

สดช� นเปรี้ยวซาไปกับ คริสป ครีม “CALAMANSI PERFECT TOGETHER”

แม็คโคร วันโชหวยไทย สูภัยเศรษฐกิจ    

แม็คโคร จัดกิจกรรม “แม็คโคร วัน

โชหวยไทย สูภัยเศรษฐกิจ” ประเดิมงานแรก

ท่ีจังหวัดขอนแกน ระหวางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 

ณ แม็คโคร สาขาขอนแกน ขนทัพสินคาและ

องคความรูมากมาย ไปตอบโจทยผูประกอบการ

โชหวยไทยอยางครบครัน เตรียมพบกับการ

จัดโปรโมชั่นสินคานาทีทองและลดกระหน่ํา

สินคาเพ� อผูประกอบการกวา 300 รายการ 

เพ� อนําไปตอยอดเพิ่มกําไร เสริมศักยภาพ

ทางการแขงขัน และเพิ่มยอดขายใหเขมแข็ง

อยางยั่งยืน พรอมเพลิดเพลินกับศิลปนที่จะ

มามอบความบันเทิงตลอดงาน สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2335-5300 หรือ 

www.siammakro.co.th

ออนซ) พรอมรับสิทธ์ิสุดพิเศษ!!  เม� อซ้ือเคร� องด� ม 

CALAMANSI PERFECT TOGETHER เมนู

ใดก็ได 1 แกว รับโดนัท คริสป ครีม ออริจินัล

เกลซ 2 ชิ้น ทันที! ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 

– 30 กันยายน ที่รานคริสป ครีม สาขาใกล

บานคุณ (เฉพาะสาขาที่รวมรายการ ยกเวน 

คารท, ฟูดทรัค และบ็อกซชอป)

ดอยคําเชิญรวมรักษโลก ชวนมาลดขยะ

กับกิจกรรม Go Green to Good Life with 

Doikham เน� องในโอกาสบริษัท ดอยคํา

ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ดําเนินการภายใตรูป

แบบบริษัทตนแบบธุรกิจเพ� อสังคมครบ 28 ป

เต็มในเดือนสิงหาคมนี้ โดยสามารถรวม

กิจกรรมผานทางเพจสรางโลกสีเขียว https:

//bit.ly/3PftYN7 ดวยการกดไลกและแชร

โพสตกิจกรรม Go Green to Good Life with 

Doikham ตั้งคาสาธารณะ พรอม คอมเมน

ตรูปภาพกลองยูเอชที ตราดอยคํา ที่ผานขั้น

ตอนแกะ ลาง เก็บ จํานวน 28 กลอง และ

บอกวิธีรักษ โลกในแบบของตัวเอง รวมลุน

รับบัตรของขวัญมูลคาสูงสุด 1,000 บาท 

ดอยคําเชิญรวมรักษ โลก ชวนลดขยะกับกิจกรรม 

Go Green to Good Life with Doikham ฉลอง 28 ปดอยคํา ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

และรางวัลอ� นๆ รวม 10 รางวัล ไดตลอด

เดือนสิงหาคมนี้

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง    218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.0-2299-4000 โทรสาร 0-2299-4486
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๙๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายนธี เช้ือกุลา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๓๕,๓๘๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๖,๕๑๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ เงินสด - นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๗,๒๖๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ แหวนกลมทองคํา ๙๖.๕ %นํ้าหนักประมาณ ๑.๙ กรัม ๑ วง นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๓,๕๕๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายโซโปรงนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ เสน นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ สรอยขอมือทองคํา ๙๖.๕ % ลายหวายทรงเคร� องเด็ก นํ้าหนักประมาณ ๗.๖ 

กรัม

๑ เสน นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ แหวนทองคํา ๙๖.๕ % ลายฉลุมังกร นํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ วง นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑๔,๓๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ จ้ีพระทองคํา ๙๐% นํ้าหนักรวมพลาสติก ๑.๖ กรัม ๑ องค นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๑,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๙ รถยนต ย่ีหอ Honda รุน Civic สีขาว หมายเลขทะเบียน กจ ๕๔๗๕ มุกดาหาร ๑ คัน นางสาวชุติมา กรมมา ๕๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๐ โทรศัพทเคล� อนท่ี ย่ีหอ แอปเปล รุน ไอโฟน ๑๑ สีแดง ๑ 

เคร� อง

นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๘,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๑ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายส่ีหวงโปรง นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๕ กรัม ๑ เสน นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๒๘,๖๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๒ พระเคร� องหลวงพอโสธรเล่ียมทองคํา ๙๐ %นํ้าหนักรวมพลาสติก ๕.๑ กรัม ๑ องค นางสาวเบญจพร 

เหลาไชยยงค

๑,๕๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๓ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % ลายกระดูกงู นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ เสน นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๒๘,๖๐๐ บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๔ แหวนทองคํา ๙๖.๕ % ลายหัวโปรงตัดลาย นํ้าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม ๑ วง นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๗,๑๕๐ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก เลขท่ีบัญชี 

๔๒๑๐๖๐๒๕๑๕ ช� อบัญชี นายนธี เช้ือกุลา

- นายนธี เชื้อกุลา ๘๙๘.๔๘ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด

นครพนม เลขท่ีบัญชี ๙๘๖๑๓๖๖๐๒๔ ช� อบัญชี นางสาวชุติมา กรมมา

- นางสาวชุติมา กรมมา ๑,๐๒๗.๘๖ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก เลขท่ีบัญชี 

๔๒๑๐๖๐๒๐๒๗ ช� อบัญชี นายสิริมงคล ชาศรี

- นายสิริมงคล ชาศรี ๔๙,๒๖๖.๕๘ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ เลขท่ีบัญชี 

๔๐๔๓๓๑๔๐๓๕ ช� อบัญชี นางสาวอลิษา ดอนวิเชียร

- นางสาวอลิษา 

ดอนวิเชียร

๑๖,๘๔๕.๓๓บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคําชะอี เลขท่ีบัญชี 

๔๓๖๐๓๓๓๙๘๖ ช� อบัญชี นายอิสระ วงคสุภา

- นายอิสระ วงคสุภา ๑,๐๘๙.๒๒ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน รอยเอ็ด 

เลขท่ีบัญชี ๗๙๒๐๑๐๕๐๕๖ ช� อบัญชี นางสาวสุกัญญา ผองแผว

- นางสาวสุกัญญา 

ผองแผว

๔,๒๖๔.๗๕ บาท(ณ วันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานาแก 

เลขท่ีบัญชี ๔๒๑๐๖๐๘๗๓๔ ช� อบัญชี นายสงคราม เพชรฤทธ์ิ

- นายสงคราม 

เพชรฤทธิ์

๔๕,๓๓๑.๗๒ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาธาตุพนม 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๑๘๗๐๘๐๓๙ ช� อบัญชี นางสาวสุนิสา วงคชาชม

- นางสาวสุนิสา 

วงคชาชม

๘๑,๔๙๑.๘๗ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๐๘๕๕๘๘๗๒ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง

- นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง ๔๐,๕๕๖.๒๑ บาท(ณ วันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เลขท่ี

บัญชี ๓๑๒๐๙๒๘๗๓๘ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง หรือ นางเรืองฤทธ์ิ 

ทองเภา

- นางเรืองฤทธิ์ ยืนยง 

หรือ นางเรืองฤทธิ์ 

ทองเภา

๑๒,๔๐๒.๘๘ บาท(ณ วันท่ี 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากมลา

ไสย เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๑๐๗๕๖๔๘๑๒ ช� อบัญชี นายยศพล จอมทะรักษ

- นายยศพล 

จอมทะรักษ

๑๕,๕๖๖.๑๒ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานาแก เลขท่ีบัญชี ๒๐๑๕๙๑๖๖๓๗๘ 

ช� อบัญชี นายสิริมงคล ชาศรี

- นายสิริมงคล 

ชาศรี

๕,๗๐๐.๑๓ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขากมลาไสย เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓๐๕๓๗๒๖๓๑ ช� อบัญชี นายยศพล จอมทะรักษ

- นายยศพล 

จอมทะรักษ

๑๐,๓๕๙.๙๘ บาท(ณ วันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาหนองกุงศรี เลขที่บัญชี 

๒๐๒๔๔๗๔๔๖๔๓ ช� อบัญชี นางสาวเบญจพร เหลาไชยยงค

- นางสาวเบญจพร เหลา

ไชยยงค

๔๓,๓๒๘ บาท(ณ วันที่ 

๑๐มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาดอนตาล เลขที่บัญชี 

๕๕๘๔๐๑๑๙๔๕๑ ช� อบัญชี นางเรืองฤทธิ์ ทองเภา เพ� อ ด.ญ.ธัญญลักษณ 

คนไว 

- ๑. นางเรืองฤทธ์ิ ยืนยง 

หรือ นางเรืองฤทธ์ิ 

ทองเภา 

๒. ด.ญ.ธัญญลักษณ 

คนไว 

๗๒,๖๘๔.๐๔ บาท(ณ วันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

- 

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๒๑,๒๖๓.๑๗ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม� นหนึ่งพันสองรอยหกสิบ

สามบาทสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนธี เชื้อกุลา กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกรกฤษณ  ปราบเขต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

จากสถานการณปญหาการขาดแคลนปุย   

เน� องจากประเทศผูผลิตลดปริมาณการสงออก

ปุยเคมี ทําใหอุปสงคลดลงแตอุปทานมีมากขึ้น

ทําใหปุยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น สงผลทําใหตนทุน

การผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นซึ่งเปนขอจํากัด

ตอการตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกรใน

ความตองการบํารุงพืช กองเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดิน  กรมพัฒนาที่ดินจึงไดทําการศึกษาวิจัย

และพัฒนาการนําจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน

นํามาใชในการผลิตปุยอินทรียตางๆทั้งปุยหมัก 

น้ําหมักชีวภาพ สารปองกันแมลงและกําจัดโรค 

และสารบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถนําไปทดแทน

ปุยเคมีและสารเคมีกําจัดโรคและแมลงได  

ดังน้ัน เม� อเร็วๆน้ีกรมพัฒนาท่ีดินนําโดยนายศรีศักด์ิ 

ธานี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

กรมพัฒนาที่ดินไดนําคณะส� อมวลชนเยี่ยมชม

ความสําเร็จในการขับเคล� อน “โครงการการ

ผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน 

ลดการใชปุยเคมีราคาแพง” ในพื้นที่จังหวัดตรัง 

นายศรีศักด์ิ ธานี ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน กลาววา 

กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินตรัง  ไดมี

การสงเสริมกลุมเกษตรอินทรียลดการใชสาร

เคมีทางการเกษตรในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

ใหแกกลุมเครือขายหมอดินอาสา เชน การผลิตน้ํา

หมักชีวภาพ การผลิตปุยหมักและการผลิตปุย

อินทรียคุณภาพสูง โดยจุดเริ่มตนผลิตเพ� อใชเอง 

เพ� อลดตนทุนในการผลิต และลดการใชปุยเคมี

ราคาแพง หลังจากนั้นนายพรชัย ชั้นสกุล ซึ่ง

เปนผูเล้ียงไกไขรายใหญของจังหวัดตรัง ซ่ึงมีวัสดุ

คือมูลไกคอนขางเยอะ จึงมีแนวคิดในการนํามูล

ไกมาผลิตเปนปุยอินทรีย ประกอบดวยจังหวัด

ตรังมีโรงงานผลิตน้ํายางและโรงงานสกัดปาลม

น้ํามันหลายแหงในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งโรงงาน

เหลานี้มีกากตะกอนหรือมีวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตรที่สามารถนํามาผลิตปุยหมัก ผลิตปุย

อินทรียคุณภาพสูงได จึงไดนําขอมูลไปปรึกษา

กับการยางแหงประเทศไทย(กยท.) จ.ตรัง ในการ

ผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ� อสงใหกับการ

ยางแหงประเทศไทย และไดประสานกับหมอดิน

อาสา และกลุมเครือขายหมอดินในพื้นที่แตละ

อําเภอที่ผลิตปุยอินทรียมารวมกลุมในการผลิต

ปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ� อสงปุยอินทรียคุณภาพ

สูงใหกับการยางแหงประเทศไทย(กยท.)จ.ตรัง  

ภายใตกลุมวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุยอินทรีย

คุณภาพสูงจังหวัดตรัง (ตราพะยูน) เพ� อนําไปใช

ในการปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งอําเภอที่ทําการผลิต

ไดแก อําเภอเมือง 4 แหง อําเภอยานตาขาว 2 แหง 

อําเภอหวยยอด 1 แหง อําเภอวังวิเศษ 1 แหง 

อําเภอปะเหลียน 1 แหง โดยทั้งหมด 11 ราย 

โดย 7 รายเปนหมอดินอาสา และ 4 ราย เปน

เครือขายที่ใชผลิตภัณฑพด. สําหรับอําเภอที่ยัง

ไมมีจุดผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงคณะกรรมการ

กําลังหากลุมที่มีความสนใจในการผลิตปุย

อินทรียเพ� อที่จะไดครอบคลุมทั้งจังหวัด 

ในปที่ผานมา กยท.ตั้งเปาในการรับซื้อ

ประมาณ 1,000 ตัน แตกลุมสามารถผลิตได

ไมถึง 1,000 ตัน ในป 65 ตั้งเปารับซื้อ 1,500 

ตันในราคาตัวละประมาณ 6.80 บาท/กก.หรือ

ประมาณ 6,800 บาท/ตัน ในขณะท่ีราคาปุยเคมี

อยูที่ประมาณ 34 บาท/กก.หรือ 34,000 บาท/

ตันซึ่งกยท.ไดประเมินความตองการในอนาคต

อยูประมาณ 4,000-4,500 ตัว/ป ในขณะที่

กําลังผลิตของประธานวิสาหกิจชุมชนการผลิต

ปุยอินทรียคุณภาพสูงจังหวัดตรัง (ตราพะยูน) 

และเครือขาย 14 แหง ในปจจุบันมีกําลังผลิต

เพียง 1,000-1,500 ตัว/ป เทานั้น

นางพูนสุข พิทยาสุนทร หรือปาสุข 

หน่ึงในผูผลิตปุยอินทรียภายใตเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรีย จังหวัดตรัง ตราพะยูน  

นับเกษตรกรตนแบบในการประสบความสําเร็จ

ในการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรม

พัฒนาที่ดิน  ซึ่งปจจุบันนอกจากเปนผูผลิตแลว

ยังเปนผู ใช ในแปลงเกษตรกรผสมผสานของ

ตนเองอีกดวยในขณะตลาดหลักคือกยท.  โดยจุด

เร่ิมตนการผลิตไดเขาไปขอคําปรึกษาจากสถานี

พัฒนาท่ีดินตรังซ่ึงอยูใกลบานและมีหมอดินอาสา

เขามาถายทอดความรูในการผลิตใหเพ่ิมเติมจาก

น้ันก็เลยหันมาผลิตเพ� อจําหน�ายอยางจริงจัง 

สําหรับสูตรปุยอินทรียคุณภาพสูงนั้น

สวนใหญวัตถุดิบในการผลิตนํามาจากวัตถุดิบ

ในทองถิ่น การผลิตหากเทียบปริมาณ 1,000 กก.  

ประกอบดวย มูลวัว 500 กก มูลไกไข 500 กก.  

ขี้เครกปาลมน้ํามัน200 กก.  โดไลไมต 50 กรัม 

รําละเอียด 10 กก. น้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตร  และ

ผสมกับสารเรงซุปเปอร พด.1  จํานวน 10 ซอง   

สําหรับคุณสมบัติโดดเดนของปุยอินทรียคุณภาพ

สูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินคือ ชวยเพิ่มปริมาณ

อินทรียวัตถุใหกับดิน  ชวยปรับสภาพโครงสราง

ดินใหมีความโปรงรวนชุยขึ้น อีกทั้งยังชวยลด

การใชปุยเคมี เพ่ิมการใชปุยอินทรียและท่ีสําคัญ

กรมพัฒนาที่ดินนําทัพส� อลงพื้นที่เมืองตรัง 

ทาพิสูจนปุยอินทรียคุณภาพสูง “สูตรพด.” ลดตนทุนไดจริงหรือ

คือ ชวยลดตนทุนการผลิตของ

เกษตรกรไดไมต่ํากวา 50% ทําให

เปนที่ตองการของตลาดในพื้นที่

ตรังเปนอยางมากจนผลิตไมเพียง

พอกับความตองการของตลาด 

ดานนายมนตรี ศรียงยศ 

เ ก ษต ร ก ร ผู ป ลู ก พ ริกและ ทํา

เ ก ษ ต ร ก ร ผ สมผส าน ใ น พ้ืน ท่ี  

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปนเกษตรกร

ที่ประสบความสําเร็จในการใช

ปุยอินทรียคุณภาพสูง นายมนตรี 

เลาวา ปจจุบันปลูกพริกไทยและถั่วฟกยาว การ

ผลิตไมใชสารเคมีใชแตปุยอินทรีย ผลท่ีไดท่ีดีมาก 

ใหผลผลิตสูงและตนมีความเจริญงอกงามให

ผลผลิตดกและใหรสชาติดี  ทําใหผลผลิตขายได

ราคาเปนที่ตองการของตลาด 

สวนสมประสงค หยงสตาร นับเปนอีก

หนึ่งเกษตรกรตัวอยางที่ผูประสบความสําเร็จใน

การทําเกษตรจากการใชปุยอินทรียคุณภาพสูง

สูตรกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีผานมาใชปุยเคมี ผลผลิต

ไมคอยไดตามที่ควร แตหลังจากหันมาใชปุย

อินทรียสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ใหผลผลิตที่

ตนใหญขึ้น กรอบขึ้น สรางรายไดเพิ่มมากขึ้น

เกือบครึ่งตอตน ตนทุนการผลิตลดลง ปุยนี้ ไม

ตองเอาหมักอีกเอามาถึงใชไดเลย ประหยัดไป

ประมาณ 30% ใชในโรงเรือนประมาณปกวาๆ 

ในทุเรียนก็ผสมกันไป สลับปุยเคมีบาง ปุย

อินทรียบาง ผลผลิตก็คือผักตอนนี้ที่ใชอยู และก็

ที่ยังไมไดผลก็คือทุเรียน ไมผลตางๆ ตลาดตอบ

รับดีเพราะวาเปนปุยอินทรีย แลวคนตองการ

ผักอินทรีย ไปรับประทานกันใชปุยอินทรียจะดี

ตอสุขภาพกวา ปลอดสารเคมี

จากความสําเร็จดังกลาว ปจจุบันโครงการ

การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนา

ท่ีดินลดการใชปุยเคมีราคาแพง กรมพัฒนาท่ีดิน

กําลังเตรียมขยายเครือขายผูผลิตใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีทุกอําเภอของจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง 

เพ� อชวยใหยกระดับรายไดและอาชีพใหกับคน

ในชุมชนอีกทั้งชวยรณรงคสงเสริมใหเกษตรกร

ชาวสวนยาง  สวนปาลมและเกษตรดานอ� นๆหันมาใช

ปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมในการชวยลดตนทุนการ

ผลิตเพ� อเปนทางเลือก...ทางรอดใหเกษตรกรไทย

พด.สบชองราคาปุยเคมีราคาพุง 

เรงเดินหนาขับเคล� อน โครงการสงเสริม

ผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงทดแทนปุยเคมี

ราคาแพง มุงลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร

ชาวสวนยาง พรอมชูจ.ตรังเปนพ้ืนท่ีตนแบบ

ในการสรางเครือขายการผลิตและการตลาด

ที่เขมแข็ง ยกระดับอาชีพและรายได ให

ชุมชนแบบยั่งยืน  

เม� อเร็วๆน้ี นายศรีศักด์ิ ธานี ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน

นําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลดําเนินงาน

โครงการการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง

สูตรกรมพัฒนาที่ดินลดการใชปุยเคมีราคา

แพง(ปุยอินทรียตราพะยูน)ในพื้นที่จังหวัด

ตรัง พรอมเปนประธานในพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ซื้อ-ขายปุย

อินทรียคุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ลด

การใชปุยเคมีราคาแพงฯระหวางวิสาหกิจ

ชุมชนการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงจ.ตรัง

และการยางแหงประเทศไทย(กยท.)จังหวัด

ตรัง ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุยอินทรีย

คุณภาพสูง อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

นายศรีศักด์ิ ธานี ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน กลาววา  

จากสถานการณปญหาปุยเคมีราคาแพง การ

ขาดแคลนปุย เน� องจากประเทศผูผลิตลด

ปริมาณการสงออกปุยเคมีทําใหอุปสงคลดลง

แตอุปทานมีมากขึ้น จึงทําใหปุยเคมีที่มี

ราคาสูงขึ้นสงผลทําใหตนทุนการผลิตของ

เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนขอจํากัดตอการตัดสินใจ

ในการผลิตของเกษตรกร ในความตองการ

บํารุงพืช ประกอบกับกําลังผลิตปุยเคมีของ

ประเทศไทยยังมีจํากัด กรมพัฒนาที่ดินโดย

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  จึงไดทําการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการนําจุลินทรียที่

มีประโยชน ในดินนํามาใช ในการผลิตปุย

อินทรียตางๆ ทั้งปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ สาร

ปองกันแมลงและกําจัดโรคและสารบําบัดน้ํา

เสียซึ่งสามารถนําไปทดแทนปุยเคมีและสาร

เคมีกําจัดโรคและแมลงได

นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยของนัก

วิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน พบวาการ

สํารวจในสภาพพื้นที่ซึ่งมีลักษณะนิเวศวิทยา

ที่แตกตางกัน จะมีชนิดและปริมาณของ

จุลินทรียที่อาศัยอยูมากมายมีความหลาก

หลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถจําแนกชนิด 

คัดเลือกสายพันธุจุลินทรีย นํามาใชประโยชน

สรางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพตอบสนอง

วัตถุประสงคของการใชประโยชนทั้งดาน

การปรับปรุงบํารุงดิน และสงเสริมการเจริญ

เติบโตของพืช ไดแก สารเรงซุปเปอร พด.1 

สําหรับผลิตปุยหมัก สารเรงซุปเปอร พด.2 

สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ จุลินทรียสําหรับ

พืชปรับปรุงดิน พด.11 (โสนอัฟริกัน และปอเทือง) 

ปุยชีวภาพ พด.12 และ พด.13 ไมคอรไรซา

สําหรับขาวโพด การใชจุลินทรียควบคุมโรค

และแมลงศัตรูพืช ไดแก สารเรงซุปเปอร 

พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อ

สาเหตุโรครากและโคนเน�าของพืช สารเรง

ซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลง

ศัตรูพืช พด.14 ไตรโคเดอรมา การใชฟนฟู

สภาพนิเวศนและสิ่งแวดลอม ไดแก สารเรง

ซุปเปอร พด.6 ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัด

กลิ่นเหม็นและกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ ซึ่งการ

ใชผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียเหลาน้ี จึงเปนการ

ใชนวัตกรรมทดแทนปุยเคมีและสารเคมี

ทางการเกษตร ซึ่งตอบสนองความตองการ

ของเกษตรกรในสภาวะที่ปุยเคมีมีราคาแพง

ของเขาดีจริง “กยท.ตรัง” กวาดซื้อปุยอินทรียคุณภาพสูง “สูตรพด.”

ชี้ลดตนทุน ใหผลผลิตสูง ราคาต่ํากวาปุยเคมี 5 เทา

สถาบันวิจัยกัญชาเพ� อ

การแพทย วิทยาลัยเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ

กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ผลิตตํารับ

นํ้ามันกัญชา (ตํารับอาจารยเดชา)

สําเร็จแลว พรอมจําหน�ายผาน

คลินิกเอกชน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เภสัชกร เอกพล 

ลิ้มพงษา ผูอํานวยการสถาบันวิจัย และ

อาจารยประจําวิทยาลัยเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต เปดเผยวา ตํารับน้ํามันกัญชา (ตํารับ

อาจารยเดชา) เกิดจากความรวมมือ 3 ฝาย 

ไดแก สถาบันวิจัยกัญชาเพ� อการแพทย วิทยาลัย

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต โรงงาน

เภสัชกรรมทหาร สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม และกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ซึ่งเปนหน�วยงานที่

กํากับดูแลเร� องการใชกัญชา

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison Berger 

Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบานระดับ

พรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส สรางอากาศ

บริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน ฉลองครบรอบ 8 ป 

ในประเทศไทย คืนกําไรใหแฟนคลับดวย

แคมเปญวันเกิดกลองสุมมหัศจรรย Surprise 

Box ลุนไปกับเคร� องหอมหลากหลายรูปแบบ

ทั้งตะเกียงน้ําหอม เทียนหอม และน้ําหอม

รวมฉลองโอกาสครบรอบ 8 ป เมซอง แบรเช ปารีส ในประเทศไทย กับกลองสุมมหัศจรรย คุมคา เกินตานทาน

เภสัชฯ ม.รังสิต จับมือ 2 หน�วยงานภาครัฐ ผลิต และจําหน�ายตํารับน้ํามันกัญชาทางการแพทย

“สําหรับจุดเดนที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย

จากความรวมมือ 3 ฝายในครั้งนี้

คือ การผลิตผลิตภัณฑกัญชา

ทางการแพทยดวยกระบวนการ

ที่เหมาะสมในโรงงานเภสัชกรรม

ทหารซึ่งเปนสถานที่ผลิตที่ ไดรับ

มาตรฐานการผลิตยา

ระดับสากล (GMP/PICs) 

นอกจากน้ี โรงงานเภสัชกรรมทหาร

ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ 

เปนการยกระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยของ

ประเทศไทย เพ� อเปนผูนําในการนํา

กัญชามาใชประโยชนทางการแพทย

ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

ของภูมิภาคตอไปอีกดวย

ความรวมมือดังกลาวมีขั้นตอนคือ 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จัด

ทํามาตรฐานวัตถุดิบ จัดทํากระบวนการผลิต

รวมกับโรงงานเภสัชกรรมทหาร ออกแบบฉลาก

และบรรจุภัณฑ ประสานงานการจัดจําหน�าย

ใหแกคลินิกท่ีไดรับอนุญาต รวมท้ังเก็บขอมูล

การใชผลิตภัณฑเพ� อสงใหกรมการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก สวนกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก ดูแลราย

ละเอียดในตํารับกัญชา การจัดหาชอดอกกัญชา 

และโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ไดจัดทํากระบวนการผลิตรวม

กับวิทยาลัยเภสัชศาสตร โดย

รับชอดอกกัญชาและตรวจ

สอบมาตรฐาน เพ� อดําเนินการ

ผลิตตํารับน้ํามันกัญชาภายใต

มาตรฐาน GMP/PICs จําหน�าย

ผลิตภัณฑ ใหแกคลินิกที่ ได

Shopee Express เปดสาขาใหม ศูนยการคา แพลทินัม     ยุตินันท  กองนิละ ผูชวย

ผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชา บมจ. เดอะแพลทินัม กรุป พรอมคณะผูบริหาร มอบกระเชา

ดอกไมแสดงความยินดี แก  ศุภชัย  เพชรรัตน ผูจัดการพ้ืนท่ี ในโอกาสเปดสาขาใหม “Shopee 

Express” บริการจัดสงสินคาท่ีดีท่ีสุด ในเวลาอันส้ันท่ีสุด  ณ ช้ัน B โซน 1 ศูนยการคา แพลทินัม

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ใหการตอนรับ ดอน ปรมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ     อรุชา บัญชรนันทชัย ผูจัดการทั่วไปโรงแรม

แคนทารี อยุธยา เปนตัวแทนเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ใหการตอนรับ ดอน ปรมัตถ

วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนันทิวัฒน สามารถ 

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนเจาภาพงานเลี้ยงอาหารค่ําแกคณะ

ทูตและกงสุลตางประเทศประจําประเทศไทยพรอมคูสมรส จํานวน 51 คน จาก 36 ประเทศ 

ท่ีมาทัศนศึกษาโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองจัดเลี้ยงโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

เซ็นทรัลพัฒนา ใหคุณอิ่มอรอยกับ

ขนมไหวพระจันทรแบรนดดังและจากโรงแรม

ชั้นนําอาทิ ขนมไหวพระจันทรสูตรตนตํารับ

ในกลองสวยหรูจาก โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ, 

ดิ แอทธินี, แชงกรีลา-กรุงเทพฯ, เดอะ เพน

รับอนุญาต และระบบตรวจสอบยอนกลับ

ผลิตภัณฑมาตรฐานสากล GS1 พรอมทั้ง

ศึกษาความคงสภาพของตํารับ” ผศ.ดร.

เภสัชกร กลาว

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจะเปนศูนยกลาง

ในการจําหน�ายและกระจายผลิตภัณฑผาน

คลินิกเอกชน ไดแก กรุงเทพแพทยแผนบูรณาการ

สหคลินิก (เวชกรรมและการแพทยแผนไทย

ประยุกต) (Bangkok Integrative Medicine, 

BIM) โทร. 0-2115-6619 และ 097-1817151 

และ เอ็มดับบลิวสหคลินิก โทร. 0-2276-

5074-76 สามารถติดตอสอบถามไดท่ี สถาบัน

วิจัยกัญชาเพ� อการแพทย วิทยาลัยเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ตอ 

1503 Email : Medcanrsu@gmail.com 

ทะลุเปา 30 คูรัก   ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป ฉลองยอดขายงานวิวาห All 

for Love 49 ทะลุเปา 30 คูรัก ภายในวันเดียว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี 

ปริญญา หงสเลิศลักษณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ มิราเคิล กรุป, เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย รอง

ผูจัดการทั่วไป, ออยทิพย ไหมทอง ผูอํานวยการฝายขาย, ธัญพร บัวคลี่ ผูอํานวยการฝายขาย

และการตลาด โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น, นาถวีณา ลอมทรัพย ผูอํานวยการฝาย

ส� อสารการตลาด, ณีรพา วงศนิกรณ ผูอํานวยการฝายอาหารและเคร� องด� ม รวมแสดงความยินดี

ชนิดเติม จากคอลเลคชั่นใหมลาสุด ที่นํามา

จัดลงกลองสุมใหแบบคุมคาเกินราคา ใหเลือก 

2 แบบ ไดแก กลองสุม 2,990 บาท ลุนรับ

ตะเกียงนํ้าหอม 1 ช้ิน และเทียนหอม 1 ช้ิน 

รวมมูลคาสูงสุด 5,740 บาท และกลองสุม 

1,990 บาท ลุนรับนํ้าหอมสําหรับเติม (จํานวน 

4 ขวด รวม 2.2 ลิตร) คละกลิ่น มูลคารวม 

5,880 บาท โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 16 – 31 

สิงหาคม สั่งซื้อไดที่เฉพาะทางออนไลน 

Facebook: MaisonBergerThailand LINE: @

maisonbergerthai IG: maisonbergerthailand 

www.maisonbergerthailand.com และราน 

Maison Berger Paris ใน Shopee และ Lazada 

เทานั้น ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานความหอม

ที่พรอมใหบริการถึง 10 สาย สอบถามราย

ละเอียด โทร. 0-2672-2088

“ประกันติดลอ” รวมสงเสริมการเขาถึงประกันภัย ในงาน คปภ. เพ� อชุมชน ปที่ 5 ณ ชุม

ชมบานนาคูหา จ. แพร  “ประกันติดลอ”       บริหารโดย บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 

สงทีมงานรวมกิจกรรมในโครงการ “คปภ.เพ� อชุมชน ปที่ 5” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในบูธมอบฟรีประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคล (Free PA) ใหกับผูรวมกิจกรรมจํานวน 100 กรมธรรม เพ� อสงเสริมใหประชาชน

เขาถึงความคุมครองดานประกันภัย โดยไดรับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ 

สํานักงานคปภ. และวิเชียร อนุสาสนนันท รองผูวาราชการจังหวัดแพร นําทีมผูบริหารและทีม

งานเยี่ยมชมบูธกิจกรรมอยางใกลชิด ภายในงานมีผูสนใจรวมกิจกรรมมากมาย ณ ชุมชน

บานนาคูหา จ.แพร ที่ผานมา ผูสนใจเยี่ยมชมขอมูลประกันติดลอเพิ่มเติมไดที่ www.tidlor.

com และ Facebook Fan page เงินติดลอ หรือติดตอสอบถามไดที่ call center หมายเลข

โทรศัพท 08-8088-0880 ตลอด 24 ชม.

ท าค า ฮิ โ ร ะ 

ยามาชิตะ ประธาน

เจาหนาทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจัดการใหญ  

และนายกอง เ อก 

เปลงศักดิ์  ประกาศ

เภสัช ท่ีปรึกษาอาวุโส

พรอมดวยผูบริหาร 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

ผูผลิตและจําหน�าย

ปุ ย เ ค มี คุ ณ ภ า พ

สู ง ร า ย ใ ห ญ ใ น

ประเทศไทย ภายใต

ตราสินคาหัววัว-คันไถ เปนตัวแทนมอบ

ทุนการศึกษาประจําป 2565 รวมเปนเงิน

จํานวนทั้งสิ้น 300,000  บาท ใหแกนักเรียน

ของโรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฏรบารุง) 

และโรงเรียนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมฐ) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณาจารย  

ผูปกครอง และนักเรียน เขารวมพิธี ณ หัอง

ประชุมโรงเรียนฯ

ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญ

นินซูลา กรุงเทพฯ, ดุสิตธานี และอีกหลาย

โรงแรมดัง รวมทั้งขนมไหวพระจันทรจาก

แบรนดยอดนิยม อาทิ ขนมไหวพระจันทร

จากโคคา จับเซ็ตคูกับเทียนหอม พิเศษเฉพาะ

ปน้ีเทาน้ัน, Kyo Roll Enx Sorn Mooncake  

ขนมไหวพระจันทร โดยเชฟระดับ 2 ดาว

มิชลิน และอีกมากมายรวมกวา 100 เมนู 

พิเศษเม� อสั่งผาน LINESHOPPING @ 

Shopcentralmarket 10 ส.ค. 65 – 10 ก.ย. 

65 รับโคดสวนลด 150 บาทเม� อชอปครบ 

2,000 บาทตอใบเสร็จ และรับโคดสวนลด 

300 บาท เม� อชอปครบ 3,500บาท/ใบเสร็จ 

(โคดสวนลดมีจํานวนจํากัด)และมาเลือกซื้อ

ดวยตัวเองที่เซ็นทรัลเวิลด ไดตั้งแต 26 ส.ค. 

65 – 10 ก.ย. 65

เซ็นทรัลพัฒนา รวมขนมไหวพระจันทรมากกวา 100 เมนู ชอปกอนใครที่ 

LINE SHOPPING@Shopcentralmarket ตั้งแต 10 ส.ค. 65และที่เซ็นทรัลเวิลด 26 ส.ค. 65

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนการศึกษาประจําป เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ในเร� องการศึกษาของเยาวชนไทย และ

มุงหวังใหนักเรียนทุกคนสามารถนําความรู

ที่ไดรับนําไปใชพัฒนาตนเอง สังคม รวมถึง

ประเทศชาติ ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนกิจกรรมหลัก

ที่ทําเปนประจําตอเน� องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง (ในรัชกาลที่9) ของทุกป



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

หรัฐฯ กำ�ลังยืนอยู่บน “ป�กเหว” ของสงคร�มกับรัสเซีย

และจีน

เพราะวอชิงตันปฏิเสธประเพณีการทูตแบบดั้งเดิม

และเพราะอเมริกาขาดผู้นำาที่ยิ่งใหญ่เพียงพอ

สองประโยคนี้มาจาก “ท่านผู้เฒ่า” อดีตรัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐฯ เฮนรี คิสซิงเจอร์ 

ที่บอกกับ Wall Street Journal ด้วยเหตุผลเหล่านี้ 

สถานการณ์จึงได้ผลักดันให้ โลกต้องเผชิญสงครามยูเครนและ

วิกฤตไต้หวัน

ก่อนหน้านี้ คิสซิงเจอร์ (ปีนี้อายุ 99) ก็มีข้อเสนอที่ทำาให้

ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางพอสมควร

เพราะแกบอกว่ายูเครนควรจะยอมสละดินแดนบางส่วนให้

กับรัสเซียเพื่อยุติสงคราม

แน่นอนว่าทั้งโลกตะวันตกและยูเครนเองก็ต้องมองว่าแก

เสนออย่างนี้เป็นการเอาใจรัสเซีย

เป็นแนวทางทูตแบบ “ดั้งเดิม” ที่ให้ประเทศที่มีอำานาจต่อ

รองมากกว่ามีสิทธิ์มีเสียงต่อประเทศที่เล็กกว่าโดยเฉพาะที่ติดอยู่

ข้างบ้าน

แต่ล่าสุดประโยคนี้ของอดีตคนใกล้ชิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

หลายอย่างคิสซิงเจอร์ก็เรียกร้องความสนใจอย่างกว้างขวางด้วย

การเอ่ยเอื้อนว่า

“เราอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียและจีนจากเงื่อนไขที่เรา

สร้างขึ้นบางส่วน โดยไม่มีแนวคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรหรือจะ

นำาไปสู่อะไร” 

แปลว่าแกกำาลังโยนความผิดส่วนใหญ่ไปให้กับรัฐบาล

สหรัฐฯ ปัจจุบัน

ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่ชื่อ ‘Leadership : Six 

Studies in World Strategy’

แปลว่า “หกกรณีศึกษาว่าด้วยความเป็นผู้นำาในยุทธศาสตร์

โลก”

คิสซิงเจอร์วิเคราะห์บทบาทของโลกตะวันตกในความขัด

แย้งกรณีสงครามยูเครนได้อย่างน่าสนใจ

แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นพ้องกับแก

เพราะประวัติการทำางานด้านการเมืองให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ 

ในอดีตนั้นมีหลายเรื่องหลายราวที่ถูกมองว่าเป็นพวกเหยี่ยวที่ใช้

อำานาจความเป็นมหาอำานาจโลกในยุคนั้นๆ เพื่อดำาเนินนโยบายที่

ให้ได้ประโยชน์วอชิงตันเท่านั้น

ในหนังสือเล่มนี้ แกเล่าถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้นำา

หลายประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลต่อสถานการณ์ของ

โลกวันนี้

คิสซิงเจอร์เชื่อว่าการตัดสินใจของ

รัสเซียในการส่งทหารเข้ายูเครนในเดือน

กุมภาพันธ์นั้นมีผลมาจากข้อพิจารณาว่า

ด้วยการปกป้องความมั่นคงของตนเอง 

แกมองว่ารัสเซียเชื่อว่าหากยูเครน

เข้าร่วมกับ NATO ก็จะมีการติดตั้งอาวุธ

ของพันธมิตรฯ ไปไว้ในรัศมี 300 ไมล์ 

(480 กม.) จากมอสโก 

แต่แกก็เชื่อว่าในทางกลับกัน หาก

ยูเครนทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

รัสเซียก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ความมั่นคง

ของยุโรปดีขึ้นแต่อย่างไร

เพราะ “ความกลัวในประวัติศาสตร์

ของยุโรปที่มีความหวั่นเกรงถึงเรื่องการ

ครอบงำาของรัสเซีย”

แกจึงเสนอว่านักการทูตในกรุง

เคียฟและวอชิงตันควรพยายาม

“สร้างสมดุล” ให้กับความกังวล

เหล่านี้

แปลว่าตะวันตกต้องเข้าใจถึงความ

กังวลของรัสเซียต่อการรุกคืบของ NATO 

ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อมอสโก

และสรุปว่าวิกฤตยูเครนเป็น “ผล

พวงจากการเจรจาเชิงกลยุทธ์ที่ล้มเหลว” ของโลกตะวันตก

คิสซิงเจอร์ยืนกรานว่าฝ่ายตะวันตกควรปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง

ด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน อย่างจริงจัง 

และทำาให้ชัดเจนว่ายูเครนจะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็น

พันธมิตรของนาโต

ความจริง ก่อนที่ปูตินจะส่งทหารเข้ายูเครนนั้น รัสเซียให้นำา

เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง “ความกังวลทางด้านความมั่นคง” ของ

รัสเซียว่าด้วยเรื่องยูเครนและนาโต

แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา

คิสซิงเจอร์มีประวัติการทำางานเกี่ยวกับความขัดแย้งในเวที

ต่างๆ ทั่วโลก

ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และต้นทศวรรษ 1970 แกเป็น

คนอยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าเจรจาอย่างกว้างขวางกับคอมมิวนิสต์

เวียดนาม แม้ในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ยังทำาสงครามกับเวียดนาม

แกบอกว่าผู้นำาอเมริกันสมัยใหม่มักจะมองว่าการทูตคือ “การมี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับฝ่ายตรงข้าม” 

คิสซิงเจอร์วิพากษ์ว่าผู้นำาอเมริกันยุคนี้ “มักจะมองการเจรจา

ทางการทูตคือการไปเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แทนที่จะเข้าใจ

ในแง่จิตวิทยา 

นั่นคือพยายามเปลี่ยนใจหรือประณามคู่เจรจามากกว่าที่จะ

เจาะลึกความคิดของฝ่ายตรงกันข้าม

คิสซิงเจอร์เสนอว่าสหรัฐฯ ควรแสวงหา “สมดุล” อันเหมาะสม

ระหว่างตัวเอง รัสเซีย และจีน

นั่นหมายความถึง “ความสมดุลของอำานาจที่ยอมรับความชอบ

ธรรมของค่านิยมที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง” 

“เพราะถ้าคุณเชื่อว่าผลลัพธ์สุดท้ายของความพยายามของคุณ

ต้องเป็นการกำาหนดคุณค่าของคุณ ผมคิดว่าความสมดุลก็เป็นไปไม่

ได้”

ภายใต้ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน คิสซิงเจอร์ปูทางด้วย 

“การทูตราชการลับ” ของสหรัฐไปยังจีนในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งมุ่ง

เป้าไปที่การดึงปักกิ่งออกจากมอสโก

และเปลี่ยนความสมดุลของอำานาจในโลกให้ห่างไกลจาก

คอมมิวนิสต์ตะวันออก

ต้องถือว่าแกมีบทบาทสำาคัญในการเปลี่ยน “ดุลอำานาจโลก” 

ในโลกยุคนั้นทีเดียว

วันนี้คิสซิงเจอร์เชื่อว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถจะใช้นโยบายดึง

เอารัสซียหรือจีนให้แยกออกจากกันได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว

“สิ่งที่อเมริกาทำาได้ก็คือ อย่าเร่งความตึงเครียด แต่ต้อง

สร้างทางเลือกให้มากขึ้น และหากจะทำาอย่างนั้นได้ สหรัฐฯ ก็ต้อง

มีเป้าหมายที่ชัดเจนบางอย่าง”

คิสซิงเจอร์คือผู้สนับสนุนนโยบายที่เรียกว่า realpolitik ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นั่นหมายถึงการคำานึงถึงผลประโยชน์ที่จับต้องได้ของ

ประเทศต่างๆ เหนืออุดมการณ์ทางการเมือง

พูดง่ายๆ คือทุกประเทศย่อมมองผลประโยชน์ของตนมา

ก่อน และการที่จะป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศก็คือการ

ที่ต้องเคารพในการรักษาผลประโยชน์ของตนและของอีกฝ่าย

หนึ่ง

ด้วยการพยายามทำาความเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งกังวลอะไร 

และต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของตนอย่างไร

จากนั้นก็ต่อรองเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของกัน             

และกัน

ก็ด้วยจุดยืนเช่นนี้แหละที่ทำาให้คิสซิงเจอร์ได้รับคำาสาปแช่ง

พอๆ กับเสียงขานรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศพอสมควร

ก่อนหน้านี้ ไม่นาน ประธานาธิบดียูเครน วลาดิมีร์ เซเลน

สกี ออกมาประณามคิสซิงเจอร์ ที่เสนอให้ยูเครนยอมรับการกลับสู่ 

“สถานะปัจจุบัน” โดยสละการอ้างสิทธิ์ในดินแดนไครเมีย 

และให้เอกราชแก่สาธารณรัฐโดเนตสค์และลูแกนสค์ 

เพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซีย เพื่อป้องกัน

สงครามโลกครั้งที่ 3

ต่อมาคิสซิงเจอร์ชี้แจงว่า ความหมายของเขาคือให้ยูเครน

ระงับเงื่อนไขเหล่านั้นไว้ชั่วคราวเพื่อหาทางเจรจาหยุดยิงทันที

แต่ก็หนีไม่พ้นว่าเซเลนสกีเห็นแกเป็น “ศัตรู” ที่เป็นเครื่อง

มือของโฆษณาชวนเชื่อและแบล็กเมล์ของรัสเซียของฝ่ายรัสเซีย

มากกว่าที่จะมีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหาสงครามยูเครน

ไม่ว่าจะชอบแกหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้แม้คิสซิงเจอร์

น่าจะล่วงเข้าวัยเกือบ 100 แล้วอะไรๆ ที่แกเขียนและพูดก็ยัง

กระตุ้นให้เกิดการถกแถลงอย่างร้อนแรงได้ตลอดเวลา!.

ส

พม่าจ่อนำาเข้าน้ำามันรัสเซีย
เนปยีดอ • รัฐบ�ลทห�รเมียนม�มีแผนนำ�

เข้�น้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันเต�จ�กรัสเซีย 

เพื่อแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�มันและร�ค�

น้ำ�มันที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศ รัสเซียจะเริ่มส่ง

น้ำ�มันเต�ให้เมียนม�ในเดือนกันย�ยน 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่                                                        

18 สิงหาคม 2565 ว่าโฆษกรัฐบาลทหาร             

เมียนมาเผยว่ารัฐบาลมีแผนนำาเข้าน้ำามัน

เบนซินและน้ำามันเตาจากรัสเซีย เพื่อแก้

ปัญหาการขาดแคลนน้ำามันและราคาน้ำามันที่

พุ่งสูงขึ้นในประเทศ 

เมียนมายังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

รัสเซีย โดยทั้งเมียนมาและรัสเซียต่างโดน

ชาติตะวันตกออกมาตรการคว่ำาบาตรมาแล้ว

หลายรอบ สำาหรับเมียนมาโดนลงโทษจาก

การรัฐประหารยึดอำานาจรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ส่วน

คิสซิงเจอร์ (99) เตือนมะกัน

อยู่ปากเหวสงครามกับจีนและรัสเซีย

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๒๒๐/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยนายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการ โจทก ไดย� นฟอง บริษัท 

เคหกสี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ที่ ๑ นายเกรียงไกร ลาภมาก หรือนายไชยพงษ  ลาภมากพีรพัฒน ที่ ๒ จําเลย วาจําเลย

เปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒๒,๘๘๗,๔๙๘.๗๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมี

สินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) 

ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก                

และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายเกรียงไกร ลาภมาก หรือนายไชยพงษ ลาภมากพีรพัฒน จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตาม

กําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๑๗๗/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยนายศิริชัย ภักดี ที่ ๑ กับ

พวกรวม ๖ คน ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายภูเบศ จงเยือกกลาง จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๖๕๕,๗๕๔.๖๔ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

   จึงประกาศให นายภูเบศ จงเยือกกลาง จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

รัสเซียจากการรุกรานยูเครน

รัสเซียกำาลังแสวงหาลูกค้าราย

ใหม่สำาหรับสินค้าพลังงานของตน

ในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นจุดหมายปลาย

ทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย 

เนื่องจากชาติในทวีปยุโรปจะเริ่มห้าม

นำาเข้าน้ำามันจากรัสเซียภายในปีนี้ 

ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาล

ทหารเมียนมากล่าวในการแถลงข่าว

เมื่อวันพุธว่า เราได้รับการอนุญาต

ให้นำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย เนื่องจาก

เป็นน้ำามันที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำา  

สื่อเมียนมารายงานว่า น้ำามัน

เตาจากรัสเซียมีกำาหนดเริ่มส่งมาถึง

เมียนมาในเดือนกันยายนปีนี้ 

โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมา

เผยว่า พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย 

ผู้นำารัฐบาลทหารเจรจาเรื่องการ

ซื้อน้ำามันและก๊าซระหว่างเดินทาง

เยือนรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้ว ปัจจุบัน                      

เมียนมานำาเข้าน้ำามันผ่านทางสิงคโปร์ 

นอกจากนี้ทางการเมียนมากำาลัง

พิจารณาที่จะร่วมสำารวจแหล่งน้ำามัน

ในเมียนมากับรัสเซียและจีน 

หนังสือพิมพ์ทางการเมียนมา

ตีพิมพ์แถลงการณ์เมื่อวันพุธระบุ

ว่า รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศตั้ง

คณะกรรมการจัดซื้อน้ำามันรัสเซีย 

โดยหัวหน้าคณะกรรมการชุดนี้เป็น

พันธมิตรใกล้ชิดกับมิน อ่อง หล่าย 

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมีหน้าที่ดูแล

การซื้อ, นำาเข้าและขนส่งน้ำามันเชื้อ

เพลิงด้วยราคาที่เหมาะสมตามความ

ต้องการในเมียนมา 

ความวุ่นวายทางการเมือง

และความไม่สงบในสังคมหลังการ

รัฐประหาร ส่งผลให้ราคาน้ำามันเชื้อ                                                 

เพลิงในประเทศพุ่งสูงขึ้นและเกิด

ไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง ทำาให้ผู้นำารัฐ 

บาลทหารต้องหันไปนำาเข้าน้ำามันเตา

เพื่อนำามาใช้ในโรงไฟฟ้า 

หลังรัฐประหารในเมียนมา

เมื่อปีที่แล้ว ราคาน้ำามันในประเทศ

พุ่งสูงขึ้นถึงราว 350% ขณะนี้อยู่ที่

ลิตรละราว 2,300-2,700 จ๊าดต่อลิตร 

หรือราว 39-46 บาทต่อลิตร 

สื่อเมียนมารายงานว่าสถานี

บริการน้ำามันหลายแห่งในหลายพื้นที่

ของเมียนมาต้องปิดให้บริการเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากขาดแคลน

น้ำามัน.

ยอดดับ21ร�ย

บึ้มมัสยิดค�บูล

ค�บูล • เหตุระเบิดกลางมัสยิดที่เต็มไปด้วย

ผู้มาร่วมพิธีในกรุงคาบูล คร่าชีวิตผู้คนอย่าง

น้อย 21 ศพ บาดเจ็บอีกกว่า 30 คน จากการ

เปิดเผยของตำารวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

2565 จำานวนการวางระเบิดทั่วอัฟกานิสถาน

ลดลงนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบันกลับมามีอำานาจ

อีกครั้งในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แต่การ

โจมตีหลายครั้งซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชุมชนชนกลุ่ม

น้อย ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนใน

ประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงบาง

เหตุการณ์ที่กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) อ้างว่า

เป็นการก่อเหตุของกลุ่มตน 

แต่สำาหรับเหตุระเบิดท่ีมัสยิดเซดิเกีย                                                           

ในกรุงคาบูล ซึ่งติดกันกับโรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลามเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยังไม่มี

กลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบ คาลิด ซาดราน 

โฆษกตำารวจคาบูล กล่าวว่า มีผู้เสียชีวิต 21 

ศพ และบาดเจ็บ 33 คน

 องค์การฉุกเฉินนอกภาครัฐจากอิตาลี 

ซึ่งดำาเนินกิจการโรงพยาบาลในกรุงคาบูล 

กล่าวเมื่อค่ำาวันพุธว่า ได้รับเหยื่อจากเหตุ

ระเบิดครั้งนี้เข้ารับการรักษาตัว 27 ราย รวม

ถึงผู้เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บที่ศีรษะ

และแผลไฟไหม้.

ท่วมหนัก • สภาพน้ำาท่วมบ้านและรถยนต์ที่เมืองเนลสันเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากฝนตกหนักทำาให้น้ำาล้นตลิ่ง

จากแม่น้ำามาอีตาอี ถ่ายโดยแอนดรูว์แอปสื่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 ส.ค. เผยแพร่เมื่อ 18 ส.ค.



อนุชา

จากตำาแหน่งโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ของนายธนกร เพื่อไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

แทน น.ส.วทันยา บุนนาค ท่ีประกาศลาออก

จากการเป็น ส.ส.

ในช่วงเช้า นายธนกรได้เดินทางเข้าพบ 

พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อกราบลาอย่างเป็นทางการ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมน 

ตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอแสดงความ

ยินดีกับนายธนกร ท่ีจะได้เป็น ส.ส.ตามท่ีนายธน

กรได้มีความต้ังใจเอาไว้ว่าอยากจะทำาหน้าท่ีเป็น

ผู้แทนประชาชน ช่วยเหลือในเวลาท่ีกำาลังเดือด

ร้อนอยู่ในขณะน้ี นอกจากน้ีขอชื่นชมในการทำา

หน้าท่ีโฆษกรัฐบาลท่ีผ่านมา ซ่ึงตนเองได้ทำางาน

ให้กับรัฐบาลมาพร้อมกับนายธนกร ทราบดีว่า

เป็นคนรุ่นใหม่ มีความต้ังใจทำางานทุกอย่างจน

ออกมาได้ด้วยดี มีความขยัน รับผิดชอบ ช่วยงาน 

นายกฯ และรัฐบาลได้มาก ก็ขออวยพรให้ทำา

หน้าท่ี ส.ส.เพื่อประชาชนตามท่ีนายธนกรได้

ต้ังใจเอาไว้ และตนเชื่อว่านายธนกรจะทำาได้

เป็นอย่างดี

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำาส่ังนายกรัฐมนตรี 

ท่ี 204/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการ

การเมืองปฏิบัติหน้าท่ี อีกหน้าท่ีหน่ึง เพื่อ

ให้การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยต่อเนื่อง เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ นายกฯ จึงมีคำาส่ังมอบหมาย

ให้นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง 

ตำาแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีอีกหน้าท่ีหน่ึง ต้ังแต่วันท่ี 18 

ส.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำาส่ังเปล่ียนแปลง 

ท้ังน้ี สำาหรับตำาแหน่งรองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ น.ส.ทิพานัน 

ศิริชนะ ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมี

การเสนอท่ีประชุม ครม.พิจารณาในวันท่ี 23 ส.ค.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณี ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือ

บุคลากรของรัฐเพื่อกระทำาการใดซ่ึงจะมีผลต่อ

การเลือกต้ัง พ.ศ.2563 ทำาให้หลายฝ่ายมองว่า

เป็นการเข้าโหมดเลือกต้ังว่า ประกาศท่ีออกมา

เป็นส่ิงย้ำาเตือนให้พวกเราตระหนักว่าจะเข้าสู่

ฤดูเลือกต้ังแล้ว จะมีข้อกำาหนดออกมาว่าอะไร

ทำาได้ไม่ได้ เป็นส่ิงท่ีดี ออกมาตอกย้ำาให้ว่าท่ีผู้

สมัคร ส.ส.ของพรรค ระมัดระวัง แม้กระท่ังใน

ฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องทราบว่าทำาอะไร

ได้บ้างหรือทำาอะไรไม่ได้ในช่วงใกล้ฤดูเลือกต้ัง 

เมื่อถามว่า ระยะเวลา 6-7 เดือนท่ีเหลือ

ในการเตรียมตัวเลือกต้ังถือว่ามากหรือน้อยไป

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “กำาลังดี”

ส่วนกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) เพ่ิงประกาศ 

93 ว่าท่ีผู้สมัครในภาคอีสาน ภท. จะสู้ในพ้ืนท่ีดัง

กล่าวได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อย่าไปพูด

ถึงคำาว่าต่อสู้เลย เราก็นำาเสนอนโยบายของเรา

ด้วยรูปแบบการเลือกต้ัง ย่ิงถ้าสมมุติใช้สูตรเลือก

ต้ังบัญชีรายชื่อหาร 100 พรรคการเมืองต่างๆ ก็

ส่งผู้สมัครให้มากท่ีสุดเท่ากับความสามารถท่ีมีอยู่ 

เพราะมันก็ชัดเจนว่าจะต้องได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ด้วย ถ้าเราส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ี

โอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็เพ่ิมข้ึน ก็ถือเป็นเรื่อง

ปกติท่ีทุกพรรคจะส่งผู้สมัครท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ได้ ส.ส. 

เวลาลงสนามเลือกต้ังนักการเมืองเก่าท่ีไม่ได้กลับ

มาเยอะแยะ อยู่ท่ีนโยบาย ความต้ังใจและความ

ใกล้ชิดประชาชน และการสร้างความเชื่อม่ันให้

ประชาชนหลายอย่างประกอบกัน ประมาทปัจจัย

ใดๆ ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว 

ถามย้ำาว่า พรรคภูมิใจไทยม่ันใจจะได้

ส.ส.ภาคอีสานมากข้ึนจากเดิมหรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า “น่าจะดูห่ังเช้ง (แนวโน้ม) ก็น่าจะดี 

แนวโน้มเช่นธุรกิจน้ีห่ังเช้งดีนะ ท่าทางจะไปได้

ดี นอกน้ันดี นอกน้ันดีหมดเลย ท้ังน้ีก็อยากได้ 

ส.ส.ท่ัวประเทศถึง 100 เสียง แต่ได้หรือไม่ไม่รู้ 

แต่เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราพยายามทำาให้

ถึงจุดน้ัน โอกาสท่ีจะประสบความสำาเร็จก็มี”

เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายปารเมศ โพ

ธารากุล อดีต ส.ส.กาญจนบุรี ลาออกจากสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ แล้วจะมาร่วมพรรคภูมิใจ

ไทย นายอนุทินกล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยกับ

นายปารเมศโดยตรง แต่ในฐานะพรรคการเมือง 

ถ้าใครเห็นว่านโยบายกับความต้ังใจสอดคล้อง

กันเราเปิดกว้างกับทุกคน และก็นับเป็นข่าวดี 

เป็นโชคและเป็นบุญของพรรคภูมิใจไทย

ท่ีรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ท่ีมีนายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาฯ คนท่ี

หน่ึง เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ท่ีคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใน

วาระสอง ต่อจากเมื่อวันท่ี 17 ส.ค.ท่ีผ่านมา โดยเมื่อ

เปิดการประชุมได้ลงมติมาตรา 8 งบประมาณของ

กระทรวงกลาโหม ท่ีคณะ กมธ.ตัดลดงบประมาณ

เหลือ 8.53 หมื่นล้านบาท จาก 8.81 หมื่นล้านบาท

ทันที เนื่องจากเมื่อคืนของวันท่ี 17 ส.ค. สมาชิกได้

อภิปรายเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบตาม

มาตรา 8 ตามท่ีคณะ กมธ.แก้ไข ด้วยคะแนน 216 

ต่อ 83 งดออกเสียง 1 และไม่ลงคะแนน 2 เสียง

อย่างไรก็ตาม นายวราเทพ รัตนากร ใน

ฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ช้ีแจงกรณีการ

จัดซ้ือเครื่องบินขับไล่ F-35A ว่า การปรับลดงบ

ประมาณต่ำากว่ามติ ครม.ท่ีกำาหนดไว้ในการก่อ

หน้ีผูกพันน้ัน ข้อเท็จจริงในช้ันอนุกรรมาธิการ

ได้รายงานว่าปรับลดลงท้ังก้อน แต่ในส่วน

ของกรรมาธิการชุดใหญ่ มีมติเห็นว่าการปรับ

ลดน้ันทำาให้ไม่สามารถสนับสนุนกองทัพท่ีจะ

ได้ยุทโธปกรณ์ ไปดำาเนินการในการใช้และ

วางแผนตามความเหมาะสม 

กรรมาธิการเสียงข้างมากจึงพิจารณา

ว่ามติ ครม.เขียนลักษณะน้ันเพื่อบังคับทุก

หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงกลาโหม แต่ไม่ได้
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เอาผิด ตร.หญิงทำาร้ายร่างกายสาวใช้

กรุงเทพฯ • จากกรณีนายกันต์ จอมพลัง นำาผู้เสียหายเป็น

อดีตทหารหญิงเข้าร้องทุกข์กับ พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจิญพงศ์  

รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี รักษาราชการแทน ผกก.เมืองราชบุรี ถูก

ภรรยาของสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังข่มขู่ทำาร้ายร่างกายโดยการชอร์ต

ไฟฟ้า ใช้ไม้บรรทัดเหล็กสับหน้า ใช้ไม้ตีดั้งหัก หัวแตก พร้อม

เอาสเปรย์ฉีดใส่หัวแล้วจุดไฟ และถูกยึดเงินเดือน โดยหญิงคน

ดังกล่าวเป็นข้าราชการตำารวจหญิงในสังกัดกองบัญชาการตำารวจ

สันติบาล ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 กองบัญชาการตำารวจสันติ

บาล (บช.ส.) ได้ชี้แจงผลการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีดังกล่าว

ว่า ผู้ถูกกล่าวหาคือ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม ตำาแหน่ง ผบ.หมู่ 

กก.4 บก.ส.1 ปัจจุบันช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ซึ่ง

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองราชบุรีอยู่ระหว่างการติดตามตัวมา

ดำาเนินคดี สำาหรับข้าราชการตำารวจ หากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อ

กล่าวหาตามฐานความผิด ก็ต้องรายงานตัวต้องหาดำาเนินคดีอาญา

เพื่อทำาการสอบสวนทางวินัยต่อไป บช.ส.จะแจ้งผลการดำาเนินคดี

อาญาจาก สภ.เมืองราชบุรี เพื่อดำาเนินตามขั้นตอนทางวินัยต่อไป 

เปิดเด็กเล่นพนันงานของดีเมืองจะนะ

สงขลา • วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ได้จัดงานประกวดผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรม

การแข่งขันทางการเกษตร งานประจำาปีของดีเมืองจะนะ ปี 2565  

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ อำาเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา โดยภายในงานยังมีการเปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นการ

พนันกันอย่างเปิดเผย ทั้งปาโป่ง, ปาเป้า, หยิบสลาก, ตักไข่, หมุนวงล้อ, 

ยิงปืน และบิงโก โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเล่น

การพนันเพียบในงานของดีเมืองจะนะ หากการเล่นการพนันทุกชนิด

ภายในงานมีใบอนุญาต สมควรหรือไม่ที่ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไป

เล่นการพนัน งานจัด 10 วัน 10 คืน  ตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคมนี้ 

สั่งสอบรถขนพม่าคว่ำาโยงแก๊งค้ามนุษย์

กรุงเทพฯ • วันที่ 18 ส.ค.65 ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เปิด

เผยกรณีเหตุรถบรรทุกกระบะขนแรงงานเมียนมา 32 คน พลิกคว่ำา

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บอีก 4 ราย 

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 ส.ค.65 ที่ผ่านมา ว่าได้สั่งการให้ พล.ต.ท.อำาพล  

บัวรับพร ผบช.ภ.8, ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ผบช.สตม. 

ลงไปตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ารถบรรทุกดังกล่าวได้ขนแรงงานชาว 

เมียนมามาทั้งหมด 32 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 4 คน มีนายนิวัฒน์ 

วัฒวรรร์ อายุ 29 ปี นั่งมาหน้ารถกับคนไทยอีก 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างหลบหนี จากการตรวจสอบคนต่างด้าวทั้ง 32 คน อยู่ในช่วง

อายุประมาณ 20-32 ปี ไม่มีหนังสือเดินทาง (passport) แต่ยังไม่ได้

แจ้งข้อกล่าวหาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก

จะต้องทำาการสอบสวนก่อนว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยวัน

นี้ ได้มีการเชิญสหวิชาชีพ อัยการจังหวัดทุ่งสง นายอำาเภอจุฬาภรณ์ 

พม.จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มา

ร่วมในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ สภ.จุฬาภรณ์ เพื่อจะ

ได้สืบสวนขยายผลในทางลึกถึงผู้ร่วมกระบวนการต่อไป.

หมายความว่าการบังคับน้ันจะมาผูกพันกับการ

พิจารณางบประมาณของกรรมาธิการแต่อย่าง

ใด เพราะเราแยกอำานาจในการต้ังงบประมาณ

ท่ีเป็นหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ส่วนอำานาจการอนุมัติ

เป็นอำานาจฝ่ายนิติบัญญัติ เคยมีเรื่องการต้ังงบ

ประมาณมาแล้วมีการปรับลดเหลือน้อยกว่า

ตามท่ีมติ ครม.กำาหนด ซ่ึงสามารถทำาได้

จากน้ันท่ีประชุมก็ได้พิจารณาเรียง

ตามรายมาตรา ต้ังแต่มาตรา 9 งบประมาณ

กระทรวงการคลัง ท่ีคณะ กมธ. ปรับลดลงเหลือ 

1.042 หมื่นล้านบาท จาก 1.049 หมื่นล้านบาท  

มาตรา 10 งบประมาณกระทรวงการต่าง

ประเทศ วงเงิน 3.76 พันล้านบาท มาตรา 11 

งบประมาณกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ี

คณะ กมธ.ปรับลดลงเหลือ 3.02 พันล้านบาท 

จาก 3.05 พันล้านบาท ซ่ึงท้ายท่ีสุดท่ีประชุม

เสียงส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยยืนตามคณะ กมธ.

ต่อมาเวลา 15.20 น. ท่ีประชุมสภาฯ

เข้าสู่การพิจารณามาตรา 12 งบประมาณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ โดยคณะ กมธ.ปรับลดลงเหลือ 2.136 

หมื่นล้านบาท จาก 2.137 หมื่นล้านบาท ซ่ึง

มี ส.ส.ร่วมอภิปรายจำานวนมาก จนถึงเวลา  

17.13 น. ก็ไม่สามารถลงมติมาตราดังกล่าวได้.

คลังดีเดย์

ไม่เกิน 26.5 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นประชาชนท่ีเคย

ใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 จำานวน 

26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนท่ีไม่เคยเข้าร่วม

หรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 

4 จำานวน 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเร่ิมใช้จ่ายได้

ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ย. ถึงวันท่ี 31 ต.ค.2565

ท้ังน้ี ประชาชนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีโครงการกำาหนดสามารถลงทะเบียน 

ดังน้ี โดยกรณีประชาชนท่ีเคยใช้สิทธิโครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อ

เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที 

ต้ังแต่วันท่ี 19 ส.ค.เป็นต้นไป ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยจะต้องเร่ิมใช้จ่ายคร้ังแรกภายในวันพุธท่ี  

14 ก.ย.2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำาหนด

ดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ แต่

หากมีสิทธิในโครงการคงเหลือ และกระทรวงการ

คลังนำาสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนท่ัวไปลง

ทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่อีกคร้ังได้

สำาหรับกรณีประชาชนท่ีไม่เคยเข้าร่วม

หรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 

สามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันท่ี 19 ส.ค.2565 

เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com 

หรือหากเป็นผู้ท่ีเคยได้รับสิทธิมาตรการหรือ

โครงการอื่นของรัฐท่ีมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า

เงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) แล้ว 

จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ได้อีกช่องทางหน่ึง ต้ังแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๗๙๑/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายสัมพันธ พันธุเกตุ 

ที่ ๑ นายชัชชัย พันธุเกตุ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม  คําพิพากษา รวมจํานวน ๔๑,๗๘๐,๓๒๓.๙๓ 

บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให

เปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสัมพันธ พันธุเกตุ จําเลยที่ ๑ และนายชัชชัย พันธุเกตุ จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสง

หมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง   

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๙๔๐/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายชินพันธุ รุงทวีนันทพงศ ท่ี ๑ นางภัทรานิษฐ 

รุงทวีนันทพงศ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๔,๐๓๘,๙๘๘.๒๔ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายชินพันธุ รุงทวีนันทพงศ จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาล ตามกําหนดนัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 

09.00 น. วันที่ 18 ส.ค.2565 

พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล 

ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ได้สั่ง

การให้ตำารวจนครศรีธรรมราช

ตั้งจุดสกัดรถยนต์เก๋งยี่ห้อ GM  

สีแดง แซดเอ็กซ์-1 ทะเบียน  

1 ขล 3765 กทม. ซึ่งเป็นรถต้อง

สงสัยวิ่งมาจากสุราษฎร์ธานี มุ่ง

หน้าเข้ามาใน จ.นครศรีธรรมราช 

ได้ขับฝ่าด่านจุดตรวจสามแยก

คลองเหลง อ.ขนอม ด้วยความเร็ว

สูง และฝ่าด่านตรวจ อ.สิชล มา

หลายด่าน จนเข้ามาในพื้นที่ อ.ท่า 

ศาลา ถึงสี่แยก อ.ท่าศาลา รถคัน

ดังกล่าวได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาด

ท่าศาลา ทันใดนั้น ร.ต.อ.ไสว 

ปานสีเมฆ รอง สวป.สภ.ท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่

ร้อยเวร 20 ได้ไล่ติดตามและไป

ทันกันบริเวณตลาดหัส คนขับ

ได้ทิ้งรถลงจากรถ และสามารถ

ควบคุมตัวทันควัน ไม่สามารถ

หลบหนีไปได้เนื่องจากเป็นเขต

ชุมชนคนแออัด

ร.ต.อ.ไสวเข้าทำาการจับกุม

ชายคนดังกล่าวไว้ ได้ สอบสวน

ทราบชื่อคือ นายประพล ขุนทอง 

อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/10 

หมู่ 21 ต.ลำาลูกกา อ.ลำาลูกกา 

จ.ปทุมธานี จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้

เข้าตรวจค้นรถ พบยาบ้าจำานวน  

4 กระสอบ กระสอบละ 2 แสนเม็ด  

รวม 8 แสนเม็ด น้ำาหนัก 88 กก. 

มูลค่า 24 ล้านบาท

สอบสวนนายประพล ผู้

ต้องหา รับสารภาพว่ารับจ้างขับ

รถขนยาบ้าทั้งหมดจาก อ.ลำาลูกกา 

จ.ปทุมธานี โดยเช่ารถคันดังกล่าว

เพื่อมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ 

จ.นครศรีธรรมราช ในราคา 2 หมื่น

บาท นัดหมายนำารถมาจอดทิ้งไว้

บริเวณหน้าสนามบินนครศรีธรรม 

ราช โดยให้เสียบกุญแจทิ้งไว้แล้ว

จะมีคนมาขับรถไปต่อ แต่ไม่ทราบ

ว่าเป็นใคร โดยการรับจ้างนั้นเพื่อ

ที่จะหาเงินมาเตรียมขอแฟนสาว

แต่งงาน และเพิ่งทำาเป็นครั้งแรก.

สกัดจับหนุ่มปทุม

ขนยาบ้าล้านเม็ด

อ้างหาเงินขอเมีย

น่าน • สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดอบรม

ผู้นำาค่ายชวนน้องรักษ์ป่าน่าน 

ตามโครงการนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน “ศาสตร์

แห่งการเรียนรู้อย่างยั่ งยืน” 

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

เมื่ อ วั นที่  16  สิ งหา 

คม 2565 ณ โรงแรมน่าน 

กรีนเลควิวรีสอร์ท จังหวัดน่าน 

เนื่องด้วยสำานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

ดำาเนินโครงการนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนศาสตร์แห่ง

การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” โครงการ

รักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทักษะ

การเรียนรู้แห่งอนาคตตามบริบท

พื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) มุ่ง

เน้นการปลูกจิตสำานึกและเสริม

สร้างให้นักเรียน ครู และผู้

ราชบุรี • ตำารวจรวบทันควัน

ผู้สงสัยเหตุยิงในผับดังเมือง

ราชบุรีพร้อมอาวุธปืน ขณะที่ผู้

สงสัยปฏิเสธไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ พบ

ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการจับ

เหตุในสถานบริการแห่งนี้ถึง  

4 ครั้ง ทั้งทะเลาะวิวาทและ

อาวุธปืน

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบ

หน้ากรณีเกิดเหตุวัยรุ่นชกต่อย

หน้าเวทีและมีเสียงปืนดังขึ้น ที่

ร้านโรงเหล้าเพชรเกษม ซึ่งเปิด

บริการหลังจากบอล เชิญยิ้ม ได้

เลิกเล่น จนเป็นเหตุให้นายจีระ

ศักดิ์ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่าน

มา เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ทำาการ

รวบตัวผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่

พกพาอาวุธปืน 9 มม. พร้อม

เครื่องกระสุนจำานวน 11 นัด 

ในแมกกาซีนเข้ามาในที่ก่อเหตุ 

และอยู่ระหว่างรวบรวมพยาน

หลักฐานต่างๆ เพื่อดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป

พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย 

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

ราชบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์

ยิงกันในผับดังราชบุรี หลังเกิด

เหตุทางเจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีการ

จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้บริเวณ

ที่เกิดเหตุโดยไม่ได้มีการหลบ

หนี ส่วนโรงเหล้าเพชรเกษม

เป็นสถานบริการแห่งเดียวของ

ราชบุรีที่มีการเปิดบริการถึง 

02.00 น. ตามใบอนุญาตที่ฝ่าย

ปกครองเป็นผู้อนุญาต และทาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เพ่งเล็งไว้

แล้ว เป็นจุดที่ก่อเหตุ เนื่องจาก

ที่อื่นจะปิดเที่ยงคืน นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่จะแห่กันมาท่องเที่ยว

ที่แห่งนี้

ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาได้

มีการจับกุมการกระทำาความผิด

ที่สถานบริการแห่งนี้ถึง 4 ครั้ง 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. มีการ

จับกุมการพกพาอาวุธปืน ครั้ง 

ที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. มีการ

ทะเลาะวิวาทหน้าร้าน ครั้ง 

ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พบการ 

กระทำาความผิดคือปล่อยให้

มีเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีเข้าใช้

บริการ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 

ได้มีการจับกุมอาวุธปืนผู้ที่มาใช้

บริการบริเวณด้านนอกร้าน

ตอนนี้เราได้จับกุมตัวผู้

ต้องสงสัยไว้ แต่เบื้องต้นยัง

ให้ การปฏิ เสธว่ า ไม่ ใช่ ผู้ ก่ อ

เหตุ เราจึงต้องตรวจสอบนิติ 

วิทยาศาสตร์และพยานหลัก

ฐานอื่นๆ ประกอบเพื่อสามารถ

ดำา เนินการตามกฎหมายได้  

ก่อนที่จะเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่

ตำารวจได้เข้าตรวจค้นรถบริเวณ

หน้าร้าน พบอาวุธปืนขนาด 

.38 ได้ 1 ราย ส่วนใบอนุญาต

ทางสถานบริการได้มีการขอเมื่อ

เดือน มิ.ย.64 และเนื่องจากเป็น

สถานบริการประเภท 1 จะต้อง

ขอทุกสิ้นปี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ทาง

ผู้ขอให้มายื่นเรื่องกับทางจังหวัด 

และตามกฎกระทรวงจะถือว่าผู้

ขอใบอนุญาต ผู้ประกอบการ

สามารถดำาเนินการได้อยู่จนถึง

ถูกยกเลิก เพราะฉะนั้นสถาน

ประกอบการแห่งนี้ยังดำาเนิน

การได้ ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจาก

กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นได้มีปากเสียง

กันในช่วงใกล้จะปิดร้าน    

เบื้องต้นผู้ที่พกพาอาวุธ

ปืนทั้ง 2 รายได้มีการแจ้งข้อหา

ในส่วนของการพกพาอาวุธปืน

ในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ

อันควรไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนคดี

ใช้อาวุธยิงผู้อื่น อยู่ในระหว่าง

การรวบรวมพยานหลักฐาน เรา

ได้มีการเสนอเรื่องให้ทางฝ่าย

ปกครองปิดสถานบริการทุกครั้ง

ที่พบการกระทำาความผิด แต่เท่า

ที่ทราบเรื่องอยู่ ในขั้นตอนการ

พิจารณาของทางฝ่ายปกครอง.

รวบ2ผู้สงสัยมือยิงในผับราชบุรี

อบรมพี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน-สร้างหลักสูตรเรียนรู้ยั่งยืน

เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

ควบคู่กับการพัฒนาการวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ 

และขยายผลในระดับภูมิภาค 

โดยได้มอบหมายให้สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

น่านได้ดำาเนินการโครงการเป็น

เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานโครงการทักษะ

การเรียนรู้แห่งอนาคตตามบริบท

พื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) ประจำา

ปี 2565 ระหว่างวันที่ 16- 

18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมน่าน 

กรีนเลควิวรีสอร์ท จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ กลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ได้ร่วมกันบูรณาการจัดทำาโครงการ

และดำาเนินการจัดกิจกรรมประชุม

ปฏิบัติการอบรมวิทยากรค่ายผู้นำา 

“พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” เพื่อจัด

ทำาหลักสูตรสำาหรับอบรมนักเรียน

ให้เป็นผู้นำาค่าย “พี่ชวนน้อง

รักษ์ป่าน่าน” เพื่อขยายผลการจัด

กิจกรรมโครงการรักษ์ป่าน่านจาก

รุ่นพี่มัธยมศึกษาสู่รุ่นน้องประถม

ศึกษาต่อไป

ในการจัดประชุมครั้งนี้

มีครูผู้มีความรู้ความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน

จากโรงเรียนนำาร่อง 5 โรงเรียน 

ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยม

ป่ากลาง โรงเรียนสา โรงเรียน

นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชา

นุเคราะห์ โรงเรียนสาธุกิจ

ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 

และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 

โรงเรียนละ 2 คน และนักเรียน

แกนนำาโรงเรียนละ 6 คน คณะ

ทำางาน คณะวิทยากรจากสำานัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

ศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, ศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้

บริหารและครูจากสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต 1 และน่าน เขต 2.

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

คลังดีเดย์

ทั้งนี้ ประชาชนที่ ได้รับข้อความสั้น 

(SMS) หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋า

ตัง แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 ก่อนวันที่ 1 ก.ย.2565 จะต้อง

เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

ภายในวันที่ 14 ก.ย. นี้ เวลา 22.59 น. ส่วน

ประชาชนที่ ได้รับการยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 

1 ก.ย. เป็นต้นไป จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก

ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความ

แจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำาหนดดังกล่าวจะ

ถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ 

แต่หากมีสิทธิในโครงการคงเหลือ

และกระทรวงการคลังนำาสิทธิดัง

กล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียน

ใหม่ได้อีก

สำาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐที่ ได้คืนบัตรแล้ว ภายใน

วันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา สามารถลง

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 ได้ผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละครึ่ง.com หรือแอป

พลิเคชันเป๋าตัง ส่วนของผู้ ได้รับ

สิทธิโครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะ

สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อ

รับสิทธิในโครงการผ่านแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละครึ่ง.com ภายในวันที่ 

25 ส.ค.2565 ซึ่งหากลงทะเบียน

สำาเร็จแล้ว จะถือเป็นการสละ

สิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกำาลังซื้อ

ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

นายพรชัยกล่าวถึงความ

คืบหน้าของจำานวนผู้ประกอบการ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 โดยข้อมูลสะสม 

ณ วันที่ 17 ส.ค.2565 พบว่ามีผู้

ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมสะสม

จำานวน 188,775 ร้านค้า แบ่ง

เป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิม

จากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

จำานวน 187,915 ร้านค้า และผู้

ประกอบการร้านค้ารายใหม่ 860 

ร้านค้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้า

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข

ที่ โครงการกำาหนดและสนใจเข้า

ร่วมโครงการสามารถลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลัง

จะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบ

การร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 และมีแอป

พลิเคชันถุงเงิน สามารถกดยืนยัน

สิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิ

เคชันถุงเงินได้ทันที เวลา 06.00-

23.00 น.

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า

ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการ

อื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการราย

ใหม่ที่ ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/

โครงการอื่นของรัฐ สามารถลง

ทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.

com เวลา 06.00-22.00 น. หรือ

ติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับ

ลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย 

จำากัด (มหาชน) ณ เวลาทำาการ 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ เข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

แล้ว และประสงค์จะขายอาหาร

และเครื่องดื่มผ่านผู้ ให้บริการฟู้ด

เดลิเวอรีแพลตฟอร์ม สามารถ

สมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 06.00-

23.00 น. โดยสามารถเลือกเชื่อม

ต่อกับผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิ เวอรี

แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและ

เครื่องดื่มตามโครงการได้เพียงรายเดียว ซึ่ง

ขณะนี้มีผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

ที่ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 4 ราย 

ได้แก่ ShopeeFood,  LINE MAN, GrabFood 

และ foodpanda.

ปลุกม็อบ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบรายชื่อที่พรรคร่วมฝ่ายค้านลงชื่อ

กันมาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะดำาเนินการให้

เร็วที่สุด หากเสร็จเรียบร้อยและส่งไปยังศาล

รัฐธรรมนูญเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า กรณี

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ มีหลายความ

เห็นที่มองแตกต่างกัน แต่สุดท้ายต้องจบที่คำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวขอ 

มองความตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ด้วยลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งหากจะตีความ

นอกเหนือจากนี้ คงเป็นไปได้ยาก จะทำาให้

สังคมสับสน และต่อไปคงทำาให้กฎหมายมี

ปัญหาทั้งหมด

“พรรค พปชร.ไม่มีพูดถึงเรื่องดัง

กล่าว เพราะคิดแบบตรงไปตรงมา ศาล

ตัดสินอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น และเชื่อมั่นว่า

จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือทำาให้

พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากตำาแหน่ง” นายอนุชา

กล่าว

ด้ านนางพวง เพ็ชร  ชุนละเอี ยด 

ประธานคณะกรรมการประสานงานการเมือง

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และรองประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง 

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การเริ่มนับ

วาระการดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ 

กลายเป็นข้อถกเถียงว่าจะเริ่มนับเมื่อไหร่ จน

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อกันยื่นคำาร้อง

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำาเนิน

การส่ งคำ าร้องไปยั งศาลรัฐธรรมนูญให้

พิจารณาวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ 

พล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลง 

ฝ่ายค้านจี้ลาออกดีกว่ายุบ

“วันนี้สังคมเกิดข้อถกเถียงต่อประเด็น

ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ป้องกันไม่

ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคม รวมถึง

ความเสียหายจากการบริหารราชการแผ่นดิน

ในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ขอวอนให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยใน

ประเด็นนี้ โดยเร็วก่อนวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งถือ

เป็นวันสุดท้ายในการดำารงตำาแหน่ง เพราะ

วันนี้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมรอคำาวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญอยู่” รอง ปธ.ยุทธศาสตร์

พรรคเพื่อไทยระบุ 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบ

สภาว่า ไม่มีเหตุผลที่จะยุบสภา เราก็ส่งให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิจารณา สภาไม่ได้

เป็นคู่ขัดแย้ง พล.อ.ประยุทธ์ ไปขัดแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ ไม่ได้เป็นเรื่องของสภาเลย แม้ 

พล.อ.ประยุทธ์มีอำานาจในการยุบสภา แต่

ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะดำาเนินการเช่นนั้น รอคำา

สั่งศาลรัฐธรรมนูญ รอคำาวินิจฉัยไม่ดีกว่าหรือ 

“มันมีทางออกตั้งหลายทาง ถ้าสมมุติ

ว่าเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่ เป็นอำานาจนายกฯ 

โดยนายกฯ มั่นใจว่าไม่พ้นตำาแหน่ง แต่

สังคมทั่วไปรับรู้แล้วว่าท่านไม่มีเหตุผลที่จะ

อยู่ต่อ นอกจากนี้ผมมองว่าเป็นไปไม่ได้หาก 

พล.อ.ประยุทธ์จะตัดสินใจลาออกก่อนวันที่ 

24 ส.ค. เพราะถ้าลาออกจะหลุดจากตำาแหน่ง

ทันที แต่ยุบสภายังรักษาการ กว่าจะจัดการ

เลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ 3-4 เดือน” 

นายสมคิดกล่าว  

ด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

กล่าวว่า เรื่องการยุบสภาคือความขัดแย้ง

ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งไม่ได้มี

ความขัดแย้งที่จะนำาไปสู่การยุบสภาแต่อย่าง

ใด แม้การยุบสภาก็ดีในแง่การคืนอำานาจให้

ประชาชน แต่เวลานี้การแก้กติกาการเลือก

ตั้งคือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ยัง

ไม่แล้วเสร็จ ถ้ายุบสภาจะใช้กติกาใด จะ

ทำาให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองขึ้น ซึ่งนายกฯ

จะตอบคำาถามนี้ ไม่ได้เช่นกัน และไม่ควรใช้

กลไกการยุบสภามาเป็นทางออก   

“ที่สำาคัญกว่านั้นเวลานี้ปัญหาเศรษฐ 

กิจปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ ที่

ต้องใช้รัฐบาลตัวจริงในการแก้ปัญหา นายกฯ 

จะเอาเรื่องการดำารงตำาแหน่งครบวาระ 8 ปี 

ซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับปัญหา

ของประชาชนไม่ได้ ทางออกมีวิธีการคือ     

นายกฯ ลาออก หรือศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการเลือกนายกฯ 

หรือนายกฯ รักษาการคนใหม่ ขึ้นมาทำาหน้าที่

แทน พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

ประเทศชาติมากกว่า” นายณัฐวุฒิกล่าว 

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าว

ว่า มีการยื่นหนังสือต่อสภาเพื่อให้ยื่นศาล

รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่

กำาลังจะครบรอบในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว ขอ

ให้ประชาชนมาติดตามไปด้วยกันว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะสร้างตำานานการทำาลายความ

เชื่อถือศรัทธาต่อองค์กรของตัวเอง แล้วมา

โทษคนที่วิจารณ์ทีหลังอีกครั้งหรือไม่

หลายกลุ่มออกมากดดัน

วันเดียวกัน ชมรมแพทย์ชนบทออก

แถลงการณ์ “8 ปีแล้ว พอเถอะนะ” เนื้อหา

ตอนหนึ่งระบุว่า วันที่ 23 ส.ค.2565 นับว่า

ครบ 8 ปีการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ของ พล.อ.ประยุทธ์อย่างชัดเจน ท่านรับเงิน

เดือนนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 8 ปีแล้ว ท่าน

ใช้อำานาจนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 8 ปี ท่านรับ

สวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายก

รัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว นี่คือข้อเท็จจริงที่ตรง

ไปตรงมาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปี

แล้ว จึงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะก้าวลงจาก

ตำาแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมณ์แห่ง

รัฐธรรมนูญ 2560

“ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่

นี้ ชมรมแพทย์ชนบทขอเชิญชวนให้ทุกองค์กร

ในสังคมไทย ร่วมกันแสดงออก สร้างกระแส 

8 ปีพอแล้วกันให้กระหึ่ม  ประเทศไทยยังมี

คนดีคนเก่งที่สามารถทำาหน้าที่นายกรัฐมนตรี

ได้จำานวนไม่น้อย ขอให้นายกฯ ประยุทธ์มี

สำานึกประชาธิปไตย ก้าวลงจากตำาแหน่งตาม

กติกาอย่างคนรู้จักพอ เปิดทางให้เมืองไทย

เดินไปข้างหน้า เปิดโอกาสให้ประชาธิปไตย

ได้เติบโต” แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท

ระบุ

ส่ วนเครือข่ ายนักวิชาการ เสียง

ประชาชน 8 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 8 สื่อ

สถานี โทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ได้

แถลงการณ์การจัดโหวต “เสียงประชาชน” 

ครั้งที่สอง เรื่อง “นายกรัฐมนตรีควรอยู่

เกิน 8 ปีหรือไม่” ระบุว่า การจัดโหวตครั้ง

นี้ นอกจากนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย

เดิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็ เพิ่ม

มหาวิทยาลัยจากภูมิภาคทั้ง 4 รวมเป็น

ทั้ งหมด 8 มหาวิทยาลัยคือ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัย

บูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยสื่อมวลชนที่ เข้าร่วม

จากเดิมคือ โทรทัศน์ดิจิทัล 4 

ช่อง ได้แก่ เนชั่น ไทยรัฐทีวี ข่าว

เวิร์คพอยท์ และพีพีทีวี และอีก 4 

แห่งใหม่ คือ The Standard, the 

Matter, the Momentum และ 

the Reporters รวมเป็น 8 แห่ง 

โดยคำาถามที่จะให้ประชาชนโหวต

จะเป็นเรื่องการดำารงตำาแหน่ง 8 

ปีของนายกฯ โดยจะไม่ถามข้อ

กฎหมาย เนื่องจากการวินิจฉัย

เป็นอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

แต่จะถามความเห็นประชาชน

คณะหลอมรวมประชาชน 

ได้แถลงข่าวการเปลี่ยนสถานที่จัด

เวทีสาธารณะ “นับถอยหลัง 8 ปี 

ประยุทธ์” โดยจะย้ายมาจัดอย่าง

ต่อเนื่องที่ลานคนเมือง หน้าศาลา

ว่าการ กทม. ในวันที่ 21-24 ส.ค. 

เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์

พ้นจากนายกรัฐมนตรีตาม ม.158 

ที่กำาหนดให้มีเวลารวมกันไม่เกิน 

8 ปี

นายจตุพร พรหมพันธ์ุ แกน                                                     

นำา ระบุว่า เนื่องจากการจัดเวที

สาธารณะที่อนุสรณ์สถาน 14 

ตุลา สี่แยกคอกวัว มีประชาชน

มาจำานวนมาก คณะหลอมรวม

ประชาชนมีมติย้ายไปจัดที่ลานคน

เมือง กทม. โดยจองสถานที่ ไว้

แล้ว 4 วัน ซึ่งถ้าวันที่ 21 ส.ค.นี้ 

ประชาชนมามาก พล.อ.ประยุทธ์

ก็จะตัดสินใจได้ง่าย ถ้ามีคนมากก็

แสดงกำาลังต่อไปถึงวันที่ 22 ส.ค. 

แล้วเคาต์ดาวน์ไปถึงเที่ยงคืนวันที่ 

23 ส.ค. ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์จะออก-

ไม่ออกก็ช่างหัว พล.อ.ประยุทธ์ 

แต่ถ้าออกเราก็ฉลองชัยชนะร่วม

กัน

“หากถึงรุ่งเช้าวันที่ 24 ส.ค. 

พล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่ ก็เป็นนายก

รัฐมนตรีเถื่อนแล้ว ประชาชนจะ

ได้ร่วมกำาหนดทิศทาง ซึ่งอยู่ที่มติ

ของประชาชนจะตัดสินใจ ส่วน

การไปทำาเนียบรัฐบาลอยู่ที่มติของ

ประชาชนเช่นกัน โดยสถานการณ์

จะอธิบายการชุมนุมยืดเยื้อ เช่น มี

การปฏิวัติตัวเองก็ชุมนุมกันต่อไป 

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็น

คำาตอบ ในวันที่ 23 ส.ค.จะชุมนุม

ยันเที่ยงคืน จนถึงการตัดสินใจ

เฮือกสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์” 

นายจตุพรกล่าว

นายนิติธร ล้ำาเหลือ แกน

นำา ระบุว่า แนวคิดของคณะหลอม

รวมประชาชนท่ีเสนอ เพื่อต้องการ

ให้ศาล รธน.นำาไปใช้ประกอบการ

พิจารณาเวลานายกรัฐมนตรีตาม 

ม.158 ของ รธน.2560 โดยมีความ

เห็นว่า ม.158 มีกระบวนการ 3 ข้ัน

ตอนในการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 

แล้วบังคับใช้ในการกำาหนดเวลา

นายกรัฐมนตรี 8 ปีต้องเป็นไป

ตามบทเฉพาะกาล ม.264 เพราะ

มีความมุ่งหมายต้องการแก้ ไข

การเมืองให้มีประสิทธิภาพ ขจัดอิทธิพลในการ

ดำารงตำาแหน่ง และเกิดความหวังในการปฏิรูป

ประเทศ ถ้า รธน.มีความประสงค์เขียนเป็น

อย่างอื่น ก็สามารถเขียนไว้ใน ม.264 ได้ เมื่อ

ไม่เขียนก็ไม่มีข้อยกเว้น 

“การนับระยะเวลา 8 ปี จึงนับตั้งแต่

เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 เรื่อยมาจน

ครบ 8 ปี จากนั้นพิจารณา ม.168 มาประกอบ

กัน เพื่อพิจารณาทางออก ไม่เกิดทางตันหรือ

สุญญากาศการบริหารประเทศ เพราะ ม.168 

วรรคท้าย กำาหนด ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติ

หน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ 

เฉพาะเท่าที่จำาเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัด

กระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติ

หน้าที่แทนนายกฯ” นายนิติธรระบุ.


